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 เกษตรอินทรีย์ ตามนิยามของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ 
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements - IFOAM) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เกษตรอินทรีย์
เป็นระบบการผลิตท่ีให้ความสำาคัญกับความย่ังยืนของสุขภาพ
ดิน ระบบนิเวศ และผู้คน โดยพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทาง
นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ 
ท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี แทนท่ีจะใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
มีผลกระทบทางลบ ท้ังน้ี เกษตรอินทรีย์เป็นระบบท่ีผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิความสมัพนัธท์ีเ่ปน็ 
ธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีของส่ิงมีชีวิตต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

หลักการของเกษตรอินทรีย์ท่ีสำาคัญน้ันจะต้ัง
อยู่บนพ้ืนฐานใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ 
(health) มิติด้านนิเวศวิทยา (ecology) มิติด้าน
ความเป็นธรรม (fairness) และมิติด้านการดูแล
เอาใจใส่ (care)

 แนวโน้มของธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทรีย์ท่ัวโลกอยู่ใน
เกณฑ์เติบโตอย่างต่อเน่ือง มีมูลค่าตลาดประมาณ 59,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดในสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 28,600 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีตลาดในสหภาพยุโรปมีมูลค่ารวม
ประมาณ 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมูลค่าตลาดเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยมีประมาณ 3,000 ล้านบาท ซ่ึงความ
ต้องการดังกล่าวนับว่าเป็นโอกาสอันดีสำาหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรอินทรีย์สำาหรับจำาหน่ายในประเทศและส่งออกสู่ตลาด
โลก 

 สำาหรับพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลกในปัจจุบันน้ัน
มปีระมาณ 230 ลา้นไร ่สว่นใหญอ่ยูใ่นทวปีโอเชยีเนยี 
อเมริกาใต้ และยุโรป โดยประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์
จำานวน 213,000 ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่ทำาการเพาะปลูกข้าว อ้อย 
ปาล์ม ผัก ผลไม้ ชา สมุนไพร และกาแฟ นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ี
ทำาการปศสุตัวอ์นิทรยี ์และการเพาะเลีย้งกุ้งอนิทรยีจ์ำานวน 
เล็กน้อย
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 ถึงแม้จะมีหลักฐานว่าเกษตรอินทรีย์มีโอกาสด้านการตลาดสูงและก่อให้เกิดความย่ังยืน 
ในประเทศผู้ผลิต แต่การเกษตรแบบท่ัวไปก็ยังถูกใช้เป็นแนวทางหลักในการผลิต แม้แต่ในประเทศ 
ท่ีมีการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ยังมีสัดส่วนการผลิตเกษตรอินทรีย์เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังหมดน้อยมาก 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก เกษตรอินทรีย์จำาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างเข้มข้น ผู้ผลิตท่ีประสบความ 
สำาเร็จส่วนใหญ่จะต้องมีความรู้ด้านวัฏจักรทางธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นอย่างดี เพราะการ 
ปรบัเปลีย่นเขา้สูร่ะบบเกษตรอนิทรยีน์ัน้จำาเปน็ตอ้งใชเ้วลาและทรพัยากรตา่ง  ๆในการเรยีนรู ้
เทคโนโลยใีหม ่โดยเฉพาะการลบหลกัการเกษตรแบบเดมิทีเ่คยทำามา จดุนีเ้องจะกอ่ใหเ้กดิ 
ปัญหาสำาหรับผู้ผลิตท่ีมีทุนและเวลาน้อย เน่ืองจากไม่สามารถแสวงหาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการผลิตได้เพียงพอ

 นอกจากน้ี ในประเทศกำาลังพัฒนามักมีแหล่งความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์อยู่ค่อนข้างน้อย 
ประกอบกับการต่ืนตัวของผู้บริโภคในคุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์มีจำากัด ส่งผลให้งานวิจัย 
ส่วนใหญ่ยังเน้นการเกษตรและการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรแบบท่ัวไปมากกว่า ดังจะเห็นได้ 
จากช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยจะมีเพียงพืชและผักสดอินทรีย์
เท่าน้ัน ท่ีสามารถผลิตและจำาหน่ายได้ ด้วยเหตุน้ี นวัตกรรม จึงเป็นตัวแปรสำาคัญในการเข้าไปแก้ไข 
ปญัหาสำาหรบัการสรา้งมลูคา่เพิม่ในหว่งโซม่ลูค่าของธรุกิจเกษตรอนิทรยี ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
สำาหรับประเทศไทย ท่ีต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตท่ีทำาเกษตร
อินทรีย์จากท่ัวโลก

 ด้วยเหตดัุงกลา่ว สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) หรอื สนช. จงึรเิริม่ 
โครงการนวตักรรมด้านธรุกจิเกษตรอนิทรยี ์ซึง่เปน็โครงการยทุธศาสตรท์ีส่ำาคญัของประเทศ
ตัง้แตป่ ี2548 ตอ่มาในป ี2551-2554 สนช. ได้รบัมอบมายจากคณะกรรมการพฒันาเกษตร
อนิทรยีแ์หง่ชาต ิใหเ้ปน็อนกุรรมการและเลขานกุารในคณะอนกุรรมการบรหิารจดัการองค์
ความรูแ้ละนวตักรรมเกษตรอนิทรยี ์โดยมบีทบาทในการบรูณาการแผนงานโครงการพฒันา
เกษตรอนิทรยีเ์พือ่ขบัเคลือ่นแนวทางการศกึษาวจิยั การจดัการองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังการจัดการระบบข้อมูลเกษตรอินทรีย์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีสำาคัญ ท้ังในส่วน 
ของรปูแบบนวตักรรมการผลติในวถิเีกษตรอนิทรยี ์ปจัจยัการผลติในระบบเกษตรอนิทรยี ์
การสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์
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 ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของ สนช. ได้แก่ การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม โดยภาพรวม 
ผลการดำาเนินงานของโครงการฯ ท่ีผ่านมา สนช. ดำาเนินการผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ
นวตักรรมรวมทัง้หมดมากกวา่ 50 โครงการ ท้ังทางด้านการผลติ ปจัจยัการผลติ การแปรรปู 
การตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน และรปูแบบธรุกจิใหม ่รวมเปน็วงเงนิสนบัสนนุประมาณ 
40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท นอกจากน้ี ยังพยายามช่วยผลัก
ดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอินทรีย์จากประเทศไทยให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยการส่ง
เสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมท้ังสร้างภาพลักษณ์ Think Organic…
Think Thailand ในต่างประเทศ

 นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังส้ิน 
มากกวา่ 30 กิจกรรม เชน่ การประชุมแนวทางการจดัการฐานขอ้มลูงานวจิยัและนวตักรรม
เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทย การจดังานการประชมุวชิาการและเสนอผลงานวจิยันวตักรรม
ระดับนานาชาติ “Go ..Organic 2009“ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ นักวิชาการ เกษตรกร 
และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50,000 คน ท้ังน้ีมีส่ิงพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ท้ังหมดมากกว่า 15 ฉบับ

 ในส่วนของการรวบรวมฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ของ 
สนช. สง่ผลใหม้ฐีานขอ้มลู 3 ฐานขอ้มลู ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและทนัสมยัเกีย่วกบั
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และกฎระเบียบ ข้อบังคับในการส่งออกผลิตภัณฑ์อินทรีย์จาก
ประเทศไทยสู่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น จากการจัดคณะผู้แทนทางการ
ค้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติของ IFOAM ในปี 2551 ฐาน
ขอ้มลูงานวจิยัและนวตักรรมเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทย ในป ี2552 และ ฐานขอ้มลูองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ปี 2552-2553 ในปี 2553 ท้ังน้ี ยังได้ดำาเนินการจัดทำา
เว็บไซต์ www.nia.or.th/organic เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ
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 ผลการดำาเนินงานดังกล่าวของ สนช. ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน สินค้าอินทรีย์ของ
ประเทศไทยมีความหลากหลาย ความแตกต่าง และความน่าสนใจมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างความสำาเร็จของโครงการต่าง  ๆในเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี ซ่ึงจะรวบรวมรายละเอียด
แรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือรูป
แบบธุรกิจนวัตกรรม ก้าวย่างในการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และมุมมองของผู้ประกอบ
การในการขับเคล่ือนแผนงานด้านเกษตรอินทรีย์

 สนช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย จะเป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาประเทศท้ังในมิติของเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม โอกาสและช่องว่างในการทำา
นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ยังมีอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ประมงอินทรีย์ เคร่ือง
สำาอางอินทรีย์ ส่ิงทออินทรีย์ หรือรูปแบบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ดัง
น้ัน ขอให้ทุกท่านอย่าหยุดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าตัดสินใจท่ีจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ เพราะนอกจากจะเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพด้านการตลาดแล้ว ยังสอดคล้องกับกระแส “กรี
น” ของแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อจากน้ีไปด้วย
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 เพ่ือให้การขับเคล่ือนธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ือง สนช. ได้ริเร่ิมจัด
ต้ัง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ท่ีผ่านมา ซ่ึงนับว่า
เป็นโครงการนำาร่องความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดต้ังเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” 
ระหว่างสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในการจัดการความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าประสงค์ใน
การดำาเนินงานเพ่ือให้ผู้ผลิตท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคเอกชนได้นำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนยังเป็นแหล่งรวมเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้และขับเคล่ือนกิจกรรมสำาคัญเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

 ผลการดำาเนินงานดังกล่าวของ สนช. ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน สินค้าอินทรีย์ของ
ประเทศไทยมีความหลากหลาย ความแตกต่าง และความน่าสนใจมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างความสำาเร็จของโครงการต่าง  ๆในเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี ซ่ึงจะรวบรวมรายละเอียด
แรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือรูป
แบบธุรกิจนวัตกรรม ก้าวย่างในการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และมุมมองของผู้ประกอบ
การในการขับเคล่ือนแผนงานด้านเกษตรอินทรีย์

 สนช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย จะเป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาประเทศท้ังในมิติของเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม โอกาสและช่องว่างในการทำา
นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ยังมีอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ประมงอินทรีย์ เคร่ือง
สำาอางอินทรีย์ ส่ิงทออินทรีย์ หรือรูปแบบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ดัง
น้ัน ขอให้ทุกท่านอย่าหยุดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าตัดสินใจท่ีจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ เพราะนอกจากจะเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพด้านการตลาดแล้ว ยังสอดคล้องกับกระแส “กรี
น” ของแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อจากน้ีไปด้วย
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“เครือข่ายนวัตกรรม
 เกษตรอินทรีย์”

 เม่ือพูดถึง “เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดยวิเคราะห์จากสถานภาพของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ไทยในปัจจุบัน และจากผลการดำาเนินงานท้ังในส่วนของการบู
รณาการนโยบายและแผนงาน รวมไปถึงโครงการต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ของไทย ในการขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิ แนวทางการศึกษาวิจัย การจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านเกษตร
อินทรีย์เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน พบว่ายังคงมีข้อจำากัดอยู่หลาย
ประการ ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้
มากเท่าท่ีควร ก่อให้เกิดสภาวะการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีขาดความหลากหลาย อันเน่ืองมา
จากขาดการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต รวมท้ังขาดการพัฒนาในการสร้าง
ตราสินค้าและการรับรองมาตรฐานท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเกิดปัญหาการตัดราคาของผลิตภัณฑ์
ระหว่างผู้ผลิต รวมท้ังผลกระทบต่อแรงจูงใจท่ีลดลงในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง
ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์กับนานาประเทศ

 จากเหตุผลดังกล่าว รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้กล่าวถึงท่ีมาของการจัดต้ัง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์” (Organic Agriculture Innovation Network - OAIN) ว่า “ปัจจุบันในประเทศไทย การ
พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์น้ันมีประสิทธิภาพน้อยมากโดยเฉพาะในภาควิชาการ ซ่ึงในฐานะของ
ผู้บริหารท่ีทำางานในด้านการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนางานท่ีสามารถต่อยอดจากงานวิจัยได้
น้ัน พบว่า แทบจะไม่มีหน่วยงานใดท่ีสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อยอดในเชิงยุทธศาสตร์ทาง
ด้านเกษตรอินทรีย์เลย แล้วนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์จะสามารถเกิดข้ึนในประเทศได้อย่างไร  
จุดน้ีจึงเป็นหัวใจในการจัดต้ังเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ข้ึนมา เพ่ือผลักดันความรู้ในเชิง
วิชาการ และสนับสนุนทุนแก่ผู้วิจัยและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ”
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 “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” เร่ิมจัดต้ังข้ึน ต้ังแต่เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย โดยเป็นโครงการนำาร่องความร่วม
มือทางวิชาการระหว่าง สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงผู้ประกอบการ
ท่ีสนใจธุรกิจเกษตรอินทรีย์ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ชุมชน และเกษตรกร ให้เข้าถึงองค์
ความรู้ นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานและพัฒนา
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และ
นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ แลกเปล่ียนความรู้ ระหว่างผู้สนใจด้วยกัน นอกจาก
น้ีเครือข่ายฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนและร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง  ๆโดยเฉพาะอย่างย่ิงจาก สนช. เพ่ือพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยต่าง  ๆได้คิดค้น และสามารถแก้ปัญหาในภาคการผลิตอีก
ทางหน่ึงด้วย ซ่ึงการดำาเนินงานภายใต้กิจกรรมต่าง  ๆเหล่าน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างห่วงโซ่
อุปทานอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนของธุรกิจในสายการผลิต การแปรรูป และการบริการทางด้าน
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 ในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้ผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์เป็นจำานวนท้ังส้ิน 10 โครงการ แบ่งออกเป็น ธุรกิจ
นวัตกรรมด้านการผลิต อาทิ โครงการ “RUBY” มังคุดอินทรีย์แช่แข็งเน้ือแดง โครงการ “KENG 
ZAP” ระบบการผลิตปลาหมออินทรีย์ ธุรกิจนวัตกรรมด้านปัจจัยการผลิต อาทิ โครงการ “สุรี
รัตน์ Feed” โรงงานผลิตอาหารกุ้งอินทรีย์ แบบ Extruder โครงการ “Gac Fruit to Fish: (GFTF)” 
อาหารปลาเร่งสีและเสริมภูมิคุ้มกันจากฟักข้าวอินทรีย์ และธุรกิจนวัตกรรมด้านการแปรรูป
ผลผลิต อาทิ โครงการ “ชีวาดี” น้ำาหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้น โครงการ “TIP” ผลิตภัณฑ์
ครีมอเนกประสงค์ สำาหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์จากน้ำามันรำาข้าวอินทรีย์ เป็นต้น โดยก่อให้เกิด
มูลค่าการลงทุนในธุรกิจเกษตรอินทรีย์รวมท้ังส้ินกว่า 170 ล้านบาท ส่งผลอย่างย่ิงต่อการสร้าง
ระบบห่วงโซ่อุปทานทางด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบวงจร
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 ในอนาคตเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยังมุ่งเน้นการขยายการดำาเนินงานใน
ลักษณะของเครือข่ายออกไปจนสามารถครอบคลุมได้ทุกภาคของประเทศ โดยมีการวาง
นโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 5 แห่งเป็นอันดับแรก อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการเกษตรของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือสถาบันวิจัยเฉพาะทาง
ด้านการเกษตรในเครือข่าย และขยายการดำาเนินงานในลักษณะของเครือข่ายออกไปในระดับ
ภูมิภาคต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเครือข่ายด้านวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างเครือ
ข่ายท่ีมีพลังขับเคล่ือนงานด้านเกษตรอินทรีย์ท่ีมีความเข้มแข็งต่อไป

 ท้ายท่ีสุดน้ี เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์มีความคาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการพัฒนา
ด้าน “เกษตรอินทรีย์” ร่วมกับการพัฒนา “นวัตกรรม” จะเป็นสองส่ิงสำาคัญท่ีช่วยพัฒนาท้ังทาง
ด้านเศรษฐกิจจากการผลิตในระบบการเกษตรด้ังเดิมสู่การสร้างมูลค่าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ควบคู่ไป
กับการคำานึงถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือการได้มาซ่ึงผลิตผล
ทางการเกษตรของประเทศไทยต่อไปได้อย่างย่ังยืน
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• ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ด้วยโรงเรือนคัดกรองแสง

• โคนมอินทรีย์

• นวัตกรรมไข่ไก่อินทรีย์

• ปลาหมออินทรีย์

รูปแบบนวัตกรรมกับการผลิต
วิถีเกษตรอินทรีย์
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 ธุรกิจเติบโตได้ต้องอาศัยประสบการณ์ แต่วิถีของเกษตรอินทรีย์ ประสบการณ์ท่ีมีมาท้ัง
ชีวิตยังเทียบไม่ได้กับความมุ่งม่ัน “ปัญญรัฎฐ์ สิริวันสาณฑ์” เจ้าของบริษัท แกรนด์ ออแกนิค 
จำากัด พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำาเร็จท่ีเร่ิมต้นจากศูนย์

“ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ด้วย 
 โรงเรือนคัดกรองแสง”

บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำากัด

 การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่องชวีติ ทำาใหเ้ธอตอ้งตดัสนิ
ใจหนัหลงัใหเ้มอืงใหญ ่และยา้ยไปพกัอาศยัทีต่า่งถิน่ และเริม่ตน้
วถิเีกษตรทีไ่มม่แีมป้ระสบการณต์ดิตวั แตด้่วยความมุง่มัน่ และ
ตัง้ใจทำาเกษตรอนิทรยีอ์ยา่งจรงิจงั เปา้หมายแรกคอืปลกูผกัปลอด
สารพษิใหก้บัคนในครอบครวัได้ทาน และจดุหมายในอนาคต คอื
แนวทางการทำาธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำากัด 
6/11 ซอยงามวงศ์วาน 55 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-591 3016 โทรสาร: 02-591 3016
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"เกษตรอินทรีย์ได้รับความ

 สนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะ

 ผักปลอดสารพิษที่มาจาก 

 แนวทางเกษตรอินทรีย์ซึ่ง

 มีความต้องการสูง แม้ว่า

 ราคาจะสูงกว่าผักทั่วไป" 

เธอกลา่ว และมองวา่เปน็โอกาสทีดี่ 
ในการเดินหน้าธุรกิจปลูกพืชออร์แกนิกส์ 
โดยเสรมิด้วยนวตักรรมเขา้มาชว่ย
จัดการผลผลิต และแนวทางการ
ผลติแบบ organic ICM (Integrated 
Cropping Management)
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การทำาเกษตรแนวใหม่โดยใช้เทคโนโลยี 
สามารถแก้โจทย์ท่ียากท่ีสุดของการ 
ทำาเกษตรอนิทรยี ์คอืทำาอยา่งไรทีจ่ะ
ปลูกพืชให้เจริญงอกงามได้โดยไม่อาศัย 
สารเคมีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี  
และสารกำาจัดศัตรูพืชท่ามกลางการ 
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
ทำาให้ศัตรูพืชมีความแข็งแกร่งมากข้ึน
 
ปัญญรัฎฐ์ บอกว่า เทคโนโลยีท่ีเธอสนใจ 
คือ ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ด้วยโรงเรือน 
ทีใ่ชพ้ลาสตกิชนดิพเิศษท่ีมคีณุสมบตัิ
ชว่ยคัดกรองแสง ซึง่เปน็แนวคดิใหมท่ี่
ไมเ่คยมใีครทำามาก่อน โดยแผน่ฟลิม์
พลาสตกิใสสามารถลดการเพิม่ของ
อุณหภมูภิายในโรงเรอืนได้ 1-3 องศา
เซลเซยีส และยน่ระยะเวลาของการ
เก็บเก่ียวใหเ้รว็ขึน้ พชืผกั พชืผล และ
ไมผ้ลขนาดเลก็ทีผ่ลติได ้มคีณุภาพ
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 25 เมือ่เทียบกับการ
ปลกูชนดิเดียวกันภายใตโ้รงเรอืนเพาะ
ปลูกที่คลุมด้วยพลาสติกทั่วไป 
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 นอกจากนี ้การตดัรงัสบีางชว่งออกไปยงัชว่ยปอ้งกนัโรคพชืบางชนดิที ่
อาศยัชว่งรงัสีดังกลา่วในการแพรร่ะบาด ตลอดจนชว่ยลดปรมิาณการใชย้าปราบ
ศัตรูพืชในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
“พลาสติกคลุมโรงเรือนท่ีตัดความยาวคล่ืนแสงช่วงต่ำาและสูงออก  
 และเติมคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน ลงบนพลาสติกท่ีมีความหนา 
 ถึง 5 ช้ัน ช่วยเพ่ิมการกระเจิงของแสง ไม่เป็นตะไคร่ และไอบน 
 พลาสติก ช่วยให้ผลผลิตเจริญเติบโตดีข้ึน โดยมีข้อมูลจากการ 
 วิจัยรองรับ” 

 ปญัญรฎัฐก์ลา่ว และบอกวา่ เทคโนโลยโีรงเรอืนคดักรองแสงนำาเขา้มาจาก 
ตา่งประเทศ ด้วยตน้ทุนประมาณ 5-6 หมืน่บาท ซึง่แมจ้ะแพงกวา่พลาสตกิทัว่ไป 
แตเ่มือ่เทยีบกบัประสทิธภิาพในการควบคมุโรค แมลง ปรมิาณน้ำา ตลอดจน 
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป เทคโนโลยดีงักลา่วนบัวา่เปน็ปจัจยัเสรมิใหธ้รุกจิ
เกษตรอนิทรยีเ์ตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื ทัง้นี ้โครงการนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจาก
สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) หรอื (สนช.) ภายใตโ้ครงการ 
“แปลงเทคโนโลยเีปน็ทุน” ในการทดสอบประสทิธภิาพของโรงเรอืนคัดกรองแสง
ทีม่อีทิธพิลตอ่การผลติพชืในระบบเกษตรอนิทรยี ์โดยมมีลูคา่การลงทนุรวม
มากกว่า 6,000,000 บาท 
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“ความยากของการทำาเกษตรอินทรีย์อยู่ท่ีใช้เคมีไม่ได้เลยซ่ึงส่วนตัว 
 ก็ต้ังใจท่ีจะไม่ใช้เคมีจริงจัง และหันมาเอาใจใส่เร่ิมต้นต้ังแต่ข้ันตอนแรก” 

 เธอกล่าว และบอกว่า เกษตรอินทรีย์ทำาเป็นจำานวนมากไม่ได้ต้องค่อย  ๆขยับ สับเปล่ียน 
โยกยา้ยชนดิของผลผลติ หรอืรบีเก็บเก่ียวก่อนทีจ่ะเกิดโรคระบาด โดยรปูแบบการทำาธรุกิจ
เกษตรอนิทรยีค์ลา้ยกบัอยูใ่นหอ้งแลป็ เริม่ตน้วางแผนการผลติ เลอืกใชเ้ชือ้จลุนิทรยีช์ว่ย
ป้องกันเช้ือราแทนสารเคมี
 
 เธอย้ำาว่า ธุรกิจเกษตรอินทรีย์เร่ิมต้นจากการลองผิดลองถูก ส่วนตัวเธอเองน้ันเลือก
ปลูกผักท่ีมีมูลค่าสูง อย่างเมลอน ผักสลัด ผักโขม มะเขือเทศ สลับกับผักใบ พริก เรียนรู้และ
แก้ปัญหาโดยใช้เวลาเพียง 1 ปี จนกระท่ัง ปัจจุบัน บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำากัด สามารถ
บริหารจัดการปลูกพืชออร์แกนิกส์ได้ถึง 5 โรงเรือน โดยผลผลิตท่ีได้มีความต้องการสูง ซ่ึง
บริษัทได้ส่งผลผลิตออร์แกนิกส์ให้กับเลมอนฟาร์ม และแนชเชอรัล แอนด์ พรีเม่ียม ฟู๊ด ใน
ราคากิโลกรัมละ 150 บาท สำาหรับเมลอนออร์แกนิกส์ เม่ือเทียบกับเมลอนเกรดปลอดภัย ท่ีได้
ราคาประมาณ 80-100 บาท “ด้วยค่านิยมในการบริโภคท่ีเปล่ียนไป คนเมืองหันมาสนใจสินค้า
ออร์แกนิกส์มากข้ึน ทำาให้สินค้าเป็นท่ีต้องการของตลาด ซ่ึงการบริหารจัดการวางแผนการผลิต 
การตลาด และค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทราว 1 แสนบาท ต่อเดือน” 
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 นอกจากน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์หน้าใหม่ 
ยงัมองถงึ การเพิม่ไลนข์องธรุกจิสนิคา้แปรรปูผลติภณัฑ ์
ออรแ์กนกิสท่ี์สอดคลอ้งกัน รวมถงึรา้นอาหารเพือ่สุขภาพ 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และหลีกเล่ียงการกดราคาจาก 
พอ่คา้คนกลาง โดยเนน้ตลาดในประเทศเปน็หลกั สว่นตลาด 
ตา่งประเทศจะเปน็เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต ซึง่มคีวาม
ตอ้งการสนิคา้อนิทรยีใ์นปรมิาณมากเชน่กนั ภาพความ
สำาเรจ็ของ บรษิทั แกรนด์ ออแกนคิ ณ วนันี ้จะเปน็ตน้แบบ
ให้กลุม่เกษตรกรในพืน้ท่ีหนัมาทำาเกษตรอนิทรยีม์ากขึน้ 
และขยายสู่เครอืขา่ยเกษตรกรในระดับจังหวดัใหป้รบั
เปลีย่นวธิทีำาการเกษตร ซึง่จะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บั 
ประเทศอย่างย่ังยืน โดยไม่สร้างผลกระทบให้กับส่ิงแวดล้อม 
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 หลังจากท่ีรัฐบาลเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศมีความเข้มแข็งด้านโคนม อย่าง
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างชัดเจนกับเกษตรกรโคนมใน
ประเทศไทย ท่ีต้องสูญหายไปกว่า 30% น่ันเป็นเหตุผลสำาคัญท่ีทำาให้ “พฤฒิ เกิดชูช่ืน” ผู้คลุกคลี
อยู่กับวงการโคนม และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจกับบริษัทโคนมรายใหญ่อย่างไทยเดนมาร์ค 
หันมาคิดนอกกรอบ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจโคนม ด้วยระบบการเล้ียงโคนมในรูปแบบอินทรีย์

“โคนมอินทรีย์”
บริษัท แดรี่โฮม จำากัด 

 ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แดรีโ่ฮม จำากัด เขามอง
วา่ คูแ่ขง่ทางการค้าท่ีเพิม่ขึน้เปน็เหตผุลสำาคญัท่ีทำาใหเ้กษตรกร
โคนมในประเทศไทยเกิดความกลวั ขณะทีอ่าชพีการเลีย้งโคนมไม่
ได้ทำากำาไรใหกั้บเกษตรกรมากนกั จงึเปน็เหตผุลสำาคัญท่ีทำาใหธ้รุกิจ
โคนมในประเทศหดตวัลง ในขณะทีต่วัเขาเองกลบัมองวา่ อาชพีนี้
สามารถทำากำาไรใหกั้บเกษตรกรได้อยา่งยัง่ยนื หากปรบัเปลีย่นวธิี
การเลี้ยงโคนมให้ได้คุณภาพเพื่อสู้กับสินค้านำาเข้า 

บริษัท แดรี่โฮม จำากัด 
100/1 ตำาบลพญาเย็น อำาเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์: 044-322 245 โทรสาร: 044-322 230
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“หนทางท่ีจะต่อสู้กับสินค้าราคา
ถูกจากต่างประเทศได้น้ันคือการ
แข่งขันด้านราคา ซ่ึงผมมองว่า
เป็นไปได้น้อยมาก ในขณะท่ีการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดีกว่า
น้ันมีความเป็นไปได้สูง เพราะ
เกษตรกรไทยมีข้อได้เปรียบ
ตรงท่ีความเช่ียวชาญด้าน
การเกษตรท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง” 
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 การปรับวิธีการเล้ียงโคนมให้เป็นเกษตรอินทรีย์ จะเป็นช่องทางสำาคัญในการผลิตสินค้า
ท่ีดีกว่า ช่วยให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันจากสินค้านำาเข้าราคาถูก เขามองว่า การท่ีเกษตรกรโคนม
ไทยท่ีมีเพียงหลักหม่ืนรายกล้าท่ีจะปรับตัว แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการต่อสู้กับต่างชาติ เพราะ
หนทางในการผลิตสินค้าคุณภาพดีกว่าสินค้าเกรดท่ัวไปน้ันอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม 
 
 แค่ความคิดอย่างเดียวคงไม่พอ พฤฒิ ได้ลงมือพิสูจน์ให้เห็นจริง โดยย้อนกลับไปเม่ือ 
8 ปีก่อน หลังจากท่ีแดร่ีโฮมได้จับมือกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ทดลองปรับระบบการเล้ียงโคนมจาก
ระบบการเล้ียงแบบสมัยใหม่ท่ีเคยใช้สารเคมีและอาหารจำานวนมาก มาเป็นระบบการเล้ียงในรูป
แบบเกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงแปลงหญ้า ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปฏิชีวนะ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีได้รับ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ
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 อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าการทำาเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เร่ืองง่าย เกษตรกรต้องสลัดความ
เคยชินกับระบบการเล้ียงแบบเดิม เลิกส่ังซ้ือสารเคมี และเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในระบบเล้ียง หันมา
ทุ่มเทแรงงานในการปรับปรุงแปลงหญ้า หว่านปุ๋ยจากมูลวัว ใช้อาหารสัตว์ท่ีปลูกได้เอง หรือหา
อาหารเสริมจากแหล่งอินทรีย์เข้ามาทดแทน ซ่ึงเป็นความยากท่ีทำาให้เกษตรหลายคนไม่กล้าท่ี
จะเส่ียง นอกจากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบการเล้ียงโคนมอินทรีย์มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจแล้ว 
ตัวเขาเองยังได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำานมอินทรีย์ด้วยการทำานวัตกรรม “น้ำานมอินทรีย์ท่ีมีปริมาณ 
CLA สูง” ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือยืนยันว่าการเล้ียงโคนมตามวิถีเกษตรอินทรีย์
แบบเข้มข้นน้ัน ทำาให้น้ำานมท่ีได้มีระดับของกรดไขมัน CLA (Conjugated Linoleic Acid) สูง 
ซ่ึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากน้ียังมีระดับโอเมก้า 3 สูง ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้
มากกว่าน้ำานมท่ัวไป
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“แม้ว่ารายได้รวมของเกษตรกรโคนมจะลดลงเกือบคร่ึง แต่หากคิดถึง
กำาไรหรือเงินส่วนท่ีเหลือจากการเล้ียงโคนมอินทรีย์น้ัน เห็นได้ชัดเจนว่า
ให้ผลตอบแทนดีกว่า จึงเป็นข้อสรุปท่ีทำาให้เกษตรกรรายอ่ืนเร่ิมม่ันใจ
และหันมาสนใจระบบการเล้ียงโคนมอินทรีย์เพ่ิมข้ึนทุกปี” กรรมการผู้
จัดการ บริษัท แดร่ีโฮม ให้ข้อมูล
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  เขาอธิบายว่า ผลการวิจัยบอกได้ชัดเจนว่าผลผลิตน้ำานมได้จากวัวท่ีเล้ียงด้วยระบบ
อินทรีย์ มีสารอาหารอะไรบ้าง แตกต่างจากนมท่ีเล้ียงปกติอย่างไร โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ช่วยยืนยันได้ว่า ถึงแม้ระบบการเล้ียงโคนมอินทรีย์จะให้ผลผลิตน้อย แต่น้ำานมท่ีได้มีคุณค่าทาง
อาหารสูง ทำาให้สินค้าเป็นท่ีต้องการมากข้ึนในกลุ่มคนรักสุขภาพ

 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายทางการตลาดในอนาคตของแดร่ีโฮมน้ัน ไม่ได้มองเร่ืองยอดขาย 
เป็นหลัก  แต่ส่ิงท่ี พฤฒิ ให้ความสำาคัญคือแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมท่ีมาจากธรรมชาติ 
โดยหยิบเอาข้อดีของการเล้ียงโคนมอินทรีย์มาสร้างคุณค่า ตัวอย่างเช่น “นมเบดไทม์มิลค์” หรือ
นมก่อนนอน ท่ีเปิดตลาดมาได้ประมาณ 3 ปีก่อนหน้าน้ี ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากการปรับปรุง
ระบบการเล้ียงเพียงเล็กน้อย แต่ช่วยให้โคนมสามารถผลิตนมท่ีมีสารเมลาโทนินสูงจากธรรมชาติ 
ช่วยให้นอนหลับสบาย โดยไม่ต้องเติมสารเคมีอะไรลงไปเลย

 เขากล่าวท้ิงท้ายว่า แนวทางการทำาโคนมอินทรีย์จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรเล้ียงโคนมมี 
ความม่ันคง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน หากเกษตรกรซ่ึงเป็นฐานของ 
สังคมมีความเข้มแข็งผนวกกับการพัฒนาต่อยอด โดยนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สร้างสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง และมีปริมาณมากพอท่ีจะผลิตเป็นสินค้าส่งออก จะสามารถนำาเงินตรา
กลับเข้าประเทศได้อีกทางหน่ึง
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 จุดเปล่ียนคร้ังสำาคัญของอุตสาหกรรมเล้ียงไก่ไข่ของประเทศไทย เร่ิมต้นข้ึนหลังจากเกิด
การระบาดของเช้ือไวรัสไข้หวัดนก เม่ือปี 2547 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภคส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจปศุสัตว์ในภาพรวมของประเทศ การระบาดของไข้หวัดนกในคร้ังน้ัน ทำาให้ห้างหุ้นส่วน
จำากัด อุดมชัยฟาร์มพระพุทธบาทสระบุรี ต้องเก็บรักษาไข่ไก่ไว้ในโกดังเป็นจำานวนมาก ผลผลิต
บางส่วนท่ีเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน เกิดการเสียหายจนต้องทำาลายท้ิง และรอจนกว่าสถานการณ์
จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

“นวัตกรรมไข่ไก่อินทรีย์”
ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดมชัยฟาร์มพระพุทธบาทสระบุรี

 ธนเดช แสงวฒันกุล ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ หา้งหุน้สว่นจำากัด 
อดุมชยัฟารม์พระพทุธบาทสระบรุ ีบอกวา่ จากเหตกุารดังกลา่ว
ทำาใหเ้ราตดัสนิใจเปลีย่นรปูแบบการผลติ โดยหนัมาผลติไขไ่ก่ท่ี
เปน็อนิทรยี ์แทนท่ีจะเดินหนา้ผลติในรปูแบบเดิม ซึง่ไมส่ามารถหา
ทางออกได้ในกรณทีีเ่กิดปญัหา ตลอดจนมองหานวตักรรมเขา้มา
ช่วยเสริมคุณภาพของไข่ไก่ให้เก็บรักษาได้นานขึ้น

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดมชัยฟาร์ม 
64 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำาบลพระพุทธบาท
อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์: 081-319 5690 โทรสาร: 036-266 429
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“เราต้องมองถึงการผลิตอย่างพอ
เหมาะพอควร มีตลาดท่ีเหมาะสม หัน
ไปลดต้นทุน และวางแผนบริหาร
จัดการผลผลิตให้เพียงพอเป็นอันดับ
ต้นๆ เพราะแนวโน้มของต้นทุนสินค้า
ปศุสัตว์มีแต่จะสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
เกิดข้ึนท่ัวโลก” 
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 ในขณะทีช่ว่งเวลานัน้ ประเทศไทยยงั 
ไม่มีผู้ผลิตไข่ไก่รายใดท่ีเร่ิมต้นผลิตตามแนวทาง 
เกษตรอินทรีย์ โดยห้างหุ้นส่วนจำากัดอุดมชัยฟาร์ม 
พระพุทธบาทสระบุรี ได้เสนอขอรับการสนับสนุน 
จากสำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์าร 
มหาชน) ในการทำานวัตกรรมต้นแบบระบบเล้ียง 
ไกไ่ขอ่นิทรยี ์รว่มกบั สำานกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มกท.

 ความมุ่งม่ันของห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดม
ชยัฟารม์พระพทุธบาทสระบรุ ีทำาใหป้จัจบุนั 
สามารถผลติไขไ่กอ่นิทรยีท่ี์ปราศจากสาร
เคม ีสารเรง่สีในไขแ่ดง ฮอรโ์มน ยาปฏชิวีนะ
ตกค้างในไขไ่ก่ ปราศจากเชือ้ซลัโมเนลลา่ และ 
เชื้ออีโคไล 

 นอกจากนี ้เขายงัมแีนวคดิการนำาสาร
อนิทรยีม์าเคลอืบลงบนไขไ่ก่เพือ่ยดือายกุาร
เก็บรกัษาความสดของไขไ่ก่ใหก้บัผูบ้รโิภคได้
นานขึ้น จากความร่วมมือของบริษัท และ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำาให้ยังคงคุณภาพ 
ของไขไ่ก่ระหวา่งการขนสง่จนถงึมอืผูบ้รโิภค 
สารเคลอืบกลุม่พอลแิซคคาไรด ์จะมลีกัษณะ
เปน็แผน่ฟลิม์บาง  ๆทำาหนา้ทีป่อ้งกันความชืน้ 
ชว่ยคงคุณสมบตัทิัง้ทางด้านกายภาพและ
ชวีภาพของไขไ่ก่ได้นานถงึ 4 สปัดาห ์ชว่ย
เพิม่ความแขง็แรงของเปลอืกไขไ่ด้ 67% ผวิ
ไขห่ลงัการเคลอืบดูเปน็ธรรมชาต ิสามารถลด
อตัราการสญูเสยีน้ำาหนกัของไขไ่ด้ถงึประมาณ 
50% ค่ามาตรฐานไขไ่ก ่(Haugh Unit) เพิม่ขึน้
จาก 37 เปน็ 65  ในสว่นของราคาสารเคลอืบ
ไข่มีราคาเพียง 0.04 บาท เท่านั้น 
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 อย่างไรก็ตาม เขามองว่า ต้นทุนของการผลิตไข่เคลือบอินทรีย์ยังค่อนข้างสูง เน่ืองจาก
ปัจจุบันราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนต้นทุนการขนส่งท่ีสูงข้ึน ทำาให้บริษัทต้องพักการ
เคลือบไข่ และหันมาให้ความสำาคัญในเร่ืองราคาขายท่ีผู้บริโภคจะต้องแบกรับ 

 ณ ปัจจุบัน สินค้าไข่ไก่อินทรีย์ท่ีผลิตได้ สามารถเก็บไว้ได้นาน 21 วัน และเก็บได้นาน
ถึง 1 เดือน หากรักษาอุณภูมิในการเก็บ ซ่ึงตัวเขาเองมองว่า เพียงพอท่ีจะส่งขายให้กับ Lemon 
Farm, Natural & Premium Food ตลอดจนรีเทลขนาดใหญ่อย่าง บ๊ิกซี รวมถึงไข่ไก่ชีวภาพ 
สินค้าท่ีผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองด้วย

 ธนเดช มองว่า ข้อดีของประเทศไทยคือเป็นแหล่งผลิตอาหารได้ตลอดท้ังปี การเป็นครัว
ของโลกไม่ใช่เร่ืองยากจนเกินเอ้ือม อีกท้ังพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนท่ีเปล่ียนไป การท่ีคนป่วย
มากข้ึนเพราะบริโภคอาหารท่ีผิดเพ้ียน อาหารท่ีปนเป้ือนสารเคมี กำาลังเป็นจุดเร่ิมต้นให้คนหัน
มาดูแลสุขภาพ และเลือกท่ีจะบริโภคสินค้าอินทรีย์มากข้ึน

“ข้อดีของสินค้าท่ีผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ คือสามารถพิสูจน์ได้ในห้องปฏิบัติ
การว่าไม่มีสารตกค้าง ซ่ึงต้องได้รับการตรวจสอบทุก 6 เดือน และสุ่มตรวจอย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง” เขากล่าวและท้ิงท้ายว่า ทุกวันน้ี การขับเคล่ือนธุรกิจเกษตรอินทรีย์เกิดจาก
ขับเคล่ือนของภาคเอกชนท่ีสนใจ และเกิดจากการรวมกลุ่มของคนรักสุขภาพ ท่ีมองหาสินค้า
ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน โดยส่ิงท่ีรัฐบาลควรให้การสนับสนุนคือกระบวนการผลิตท่ี
เป็นอินทรีย์ เป้าหมายเพ่ือลดการนำาเข้าสารเคมีให้น้อยลง เพ่ือช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐานท่ียอมรับ สร้างรายได้ให้กับประเทศในฐานะครัวของโลกได้อย่างย่ังยืน
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 แนวคิดของการทำาเกษตรอินทรีย์ ไม่ได้จำากัดอยู่ในมุมของเกษตรกรรมเท่าน้ัน หลังจาก
ท่ีผู้ผลิตสัตว์น้ำาส่งออก ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ของการผลิต “ปลาหมอ
อินทรีย์” ภายใต้แนวทางการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

“ปลาหมออินทรีย์”
ร้านสกลปลาหมอไทย

 เพลนิจติต ์สมเสมยีน เจา้ของกิจการรา้นสกลปลาหมอไทย 
เลา่ใหฟ้งัถงึจดุเริม่ตน้ของการพฒันาระบบการเลีย้งปลาหมอ
อินทรยีว์า่ จดุเริม่ตน้ของโครงการดังกลา่วเกิดจากความสนใจ
ศกึษาสตัวน์้ำาท่ีสามารถนำามาใชป้ระโยชนไ์ด้ในเชงิพาณชิย ์โดย
เฉพาะสตัวน์้ำาในทอ้งถิน่ เชน่ ปลาพืน้บา้น จนกระท่ังพบวา่ “ปลา
หมอไทย” มศัีกยภาพในการเพาะเลีย้งในเชงิพาณชิยไ์ด้ไมแ่พป้ลา
นลิ ปลาทับทมิ หรอืปลาสลดิ เนือ่งจากปลาหมอมคีวามทนทาน 
อกีทัง้เปน็ท่ีนยิมในมมุของผูบ้รโิภคตัง้แตอ่ดีตจนถงึปจัจบุนั

ร้านสกลปลาหมอไทย 
33 หมู่ 16 ตำาบลบางแร่ อำาเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร 47160 
โทรศัพท์: 081-964 3554 โทรสาร: 042-771 460
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“การผลิตสัตว์น้ำาส่งออกมี 
ศักยภาพสูง สามารถทำารายได้
ให้กับประเทศ เน่ืองจากมีตลาดท่ี
ชัดเจน อีกท้ังปัจจุบันประเทศไทย
มีธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น ธุรกิจ
ห้องเย็น ท่ีรองรับสินค้าได้ในระดับ
ร้อยตัน สำาหรับปลาส่งออกท่ียัง
มีจำานวนจำากัด” 
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“น้ำาท่ีปนเป้ือนเศษอาหาร และของเสียจากการขับถ่ายของปลาในบ่อ   
 เป็นน้ำาท่ีมีธาตุไนโตรเจนสะสม ทำาให้มีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าน้ำาท่ัวไป
 ถึง 4 เท่า” เขากล่าว และบอกว่า ได้ทดลองนำาน้ำาท่ีได้จากบ่อเล้ียงปลา
 มาปลูกพืชผักข้างบ่อ เพ่ือลดของเสียจากการเล้ียงปลาหมอ และจะทำาให้  
 เข้าสู่กระบวนการผลิตปลาหมออินทรีย์อย่างครบวงจร
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 แต่การจะพัฒนา ปลาหมอ ให้เป็นสัตว์เล้ียงในเชิงพาณิชย์ได้น้ันต้องมีการพัฒนาสายพันธ์ุ  
ให้เจริญเติบโตได้เร็ว มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี ท่ามกลางปัญหาท่ีพบคือปลาหมอตัวผู้ท่ีใช้เป็น
พ่อพันธ์ุมีขนาดเล็กมากเม่ือเทียบกับปลาหมอแม่พันธ์ุตัวเมีย 

 แนวคดิดงักลา่วนำามาสูก่ารคดัพนัธุป์ลาหมอ จากการรวบรวมสายพนัธุป์ลาหมอจาก
ทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศไทย เขา้สู่กระบวนการพฒันาสายพนัธุใ์หม้อีตัราส่วนของเพศเมยี
สูงข้ึน เพ่ือเข้าสู่ระบบการเล้ียงแบบอินทรีย์อย่างจริงจัง

 เพลินจิตต์ บอกว่า ข้อดีของการยกระดับการผลิตให้เป็นอินทรีย์คือ มาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั โดยการเลีย้งในรปูแบบอนิทรยีส์ามารถแกป้ญัหาโรคระบาดทีเ่กดิจากแหลง่น้ำา
ธรรมชาติเส่ือมโทรม และการปนเป้ือนจากยาฆ่าแมลงได้อย่างย่ังยืน เขาเร่ิมต้นพัฒนารูปแบบ
การเล้ียงปลาหมออินทรีย์ในบ่อดินแทนการเล้ียงปลาในบ่อปูน ซ่ึงข้อดีของปลาหมอคือมีความ
ทนทาน สามารถเล้ียงแบบหนาแน่นได้ โดยปัญหาน้ำาเสียไม่ทำาให้ปลาท่ีเล้ียงไว้ตายยกบ่อ เช่น
กรณีของ ปลานิล ปลาทับทิม ท่ีมีข้อจำากัดในการเล้ียงค่อนข้างมาก
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 ระบบการเล้ียงปลาหมออินทรีย์ เร่ิมต้นจากการพัฒนาระบบการคัดเลือกและเพาะพันธ์ุ
ด้วยฮอร์โมนจากปลาไนและปลาดุกเพ่ือเร่งการตกไข่  การใช้สารเบตากลูแคนร่วมกับโพรไบโอ
ติก เพ่ือสร้างภูมิต้านทานให้กับปลาหมอในช่วงท่ีอากาศหนาวจัด ซ่ึงช่วยให้ปลาหมอในบ่อเล้ียง
มีอัตราการรอดชีวิตท่ีสูงข้ึน ตลอดจนนำาระบบหมุนเวียนน้ำาด้วยป๊ัมท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
เพ่ิมปริมาณออกซิเจนให้กับปลาในบ่อเล้ียง

“ท้ังหมดน้ีเกิดข้ึนภายใต้กระบวนการของอินทรีย์ การจัดการส่ิงแวดล้อม
และต้นทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณผลผลิตอย่างแท้จริง” เจ้าของกิจการร้าน
สกลปลาหมอไทย กล่าว

 ปัจจุบัน แนวทางการเล้ียงปลาหมออินทรีย์ของร้านสกลปลาหมอไทย ถูกใช้เป็นต้นแบบ
แห่งแรก และรอการขยายผลไปยังเกษตรกรผู้เล้ียงปลารายอ่ืน โดยมองถึงศักยภาพของการผลิต
ในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนาแนวคิดร่วมกับการผลิตนาข้าวอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร 
ซ่ึงเป็นก้าวต่อไปในอนาคต

 ปัจจุบันผลผลิตจากร้านสกลปลาหมอไทย ได้ส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลาง เช่น 
อินเดีย และบังคลาเทศ ท่ีมีความต้องการค่อนข้างสูง ในส่วนของร้านสกลปลาหมอไทย ยังได้
มองถึงศักยภาพในการแปรรูปปลาหมออินทรีย์ ในรูปแบบต่าง  ๆเช่น ปลาหมออินทรีย์แดดเดียว 
ลาบปลาหมออินทรีย์อัดกระป๋อง และปลาหมออินทรีย์ผสมผงสมุนไพร เพ่ือส่งออกไปจำาหน่าย
ยังต่างประเทศทดแทนอาหารแปรรูปจากปลาสลิด เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของผู้บริโภคท่ีรัก
สุขภาพมากข้ึน
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• ปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM

• สารสกัดสะเดาคุณภาพสูง

• อาหารกุ้งอินทรีย์

• อาหารปลาจากฟักข้าวอินทรีย์

นวัตกรรมปัจจัยการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์
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 ผลจากการปฏิวัติเขียว ทำาให้ภาคเกษตรกรรมเคยชินกับการใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต 
และสารปราบแมลงศัตรูพืชมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีเร่ิมเห็นชัดเจนข้ึน จาก 
ปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร และปัญหาโรคแมลงท่ีกลับทวีความรุนแรงข้ึน

“ปุย๋อนิทรยีม์าตรฐาน IFOAM”
บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด

 “สารเคมแีก้ปญัหาศตัรพูชืได้ในช่วงสัน้  ๆและดูเหมอืนวา่จะ
ไมใ่ช่คำาตอบท่ีเกษตรกรท่ัวโลกมองหา” นัน่เปน็เหตผุลท่ีทำาให ้“คง
กะพนั ศริวิรรณ” ผูม้ใีจรกัในวถิเีกษตรกรรม หนัมาเริม่ตน้ศึกษา
แนวทางการใช้ประโยชนจ์ากเกษตรอนิทรยีอ์ยา่งจรงิจงั และเดิน
หนา้ผลติ ปุย๋อนิทรยี ์และชวีภณัฑเ์พือ่เปน็ทางเลอืกใหมใ่หกั้บ
เกษตรกร จากความชอบสว่นตวั เปน็จดุเริม่ตน้ท่ีทำาให ้เขา หนัมา
ทำาธรุกิจเกษตร โดยก่อตัง้บรษิทั ภธูนเกษตรอตุสาหกรรม จำากัด 
เพือ่ผลติปุย๋อนิทรยีท่ี์ชจูดุเด่นของการใชจ้ลุนิทรยีท่ี์มปีระโยชน ์โดย
เอ้ือใหพ้ชืสงัเคราะหธ์าตอุาหาร ควบคุมโรคและแมลงศัตรพูชืด้วย
กลไกธรรมชาติที่มีความยั่งยืนมากกว่าการใช้สารเคมี

บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
109 หมู่ 4 ถนนบ้านเก่า-กาญจนบุรี ตำาบลบ้านเก่า 
อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
โทรศัพท์: 034-547 022
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“ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ยังไม่

เข้าใจคำาว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่าง

แท้จริง  ทำาให้มีความเข้าใจผิด

เกิดขึ้นในวงการเกษตรบ้าน

เรา ขณะที่ในต่างประเทศมีการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างแพร่หลาย 

โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป”
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 เขาเริม่ตน้ทำาธรุกิจปุย๋อนิทรยีต์ัง้แตป่ ี2551 ซึง่เปน็ชว่งเวลาเดียวกับท่ีกรมวชิาการ
เกษตรเริม่ตน้ผลกัดันมาตรฐานปุย๋อนิทรยีอ์ยา่งจรงิจงั โดยแก้กฎหมาย พรบ. ปุย๋ชวีภาพ 
ให้เอกชนท่ีได้รบัการอนญุาตเทา่นัน้จงึจะสามารถผลติปุย๋ทางการคา้ได้ ความตอ้งการใชปุ้ย๋
อินทรยี ์ปุย๋ชวีภาพ สงูขึน้ ในขณะทีก่ารผลติปุย๋เหลา่นีย้งัขาดวชิาการท่ีถกูตอ้ง ทำาใหม้กีาร
ใชเ้ชือ้จลุนิทรยีท่ี์ไมส่ามารถระบสุายพนัธุไ์ด้มาผลติปุย๋ซึง่ไมส่ามารถควบคมุคณุภาพและ
ขาดหลกัการทางวชิาการ ส่งผลใหก้ารใช้ประโยชนไ์มไ่ด้ผล อกีทัง้อาจเกิดการปนเปือ้นของ
เชื้อที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

 จนกระทัง่ บรษิทั ภธูนเกษตรอตุสาหกรร หนัมาศกึษากระบวนการผลติปุย๋อนิทรยีอ์ยา่ง 
จริงจัง และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากจุลินทรีย์ท่ีสามารถสร้างธาตุอาหาร 
พชืและสว่นประกอบอืน่ๆ เชน่ จลุนิทรยีท์ีช่ว่ยผลติสารชว่ยกำาจดัวชัพชืและแมลง รวมถงึ 
วตัถดิุบท่ีเหลอืใชท้างการเกษตร เชน่ เปลอืกมนัสำาปะหลงั มลูสัตว ์ขีเ้ถา้ชานออ้ย ท่ีไมก่่อ
ให้เกิดสารเคมีตกค้างหรือสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

 โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ในการวเิคราะหท์ดสอบประสิทธภิาพ รว่มกบั สำานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีสุรนารี ทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและเป็นบริษัทเอกชน 
รายที ่7 ของประเทศไทยซึง่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการผลติปุย๋อนิทรยี ์และขึน้ทะเบยีน
ปุย๋ชวีภาพ จากกรมวชิาการเกษตร เพือ่จำาหนา่ยปุย๋อนิทรยีเ์ปน็รายแรกของประเทศไทย
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“หัวใจสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมอยู่

ที่กระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ ทั้งในเรื่อง

วัตถุดิบ และเครื่องจักรที่ใช้ โดยทุกขั้นตอน

สามารถตรวจสอบ และอยู่ภายใต้การควบคุม” 
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 จากมาตรฐานระดับประเทศ ณ วันน้ี “ปุ๋ยภูตะวัน” โดยบริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม ได้
ก้าวกระโดดไปขอมาตรฐานปัจจัยการผลิตท่ีอนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์จากยุโรป หรือ IFOAM 
เพ่ือเตรียมพร้อมส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 

คงกระพัน บอกว่า ตลาดอาเซียนให้ความสนใจปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย และอินโดนิเซีย ที่มีความต้องการลงทุนผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเขาเองกลับอยากเห็นภาพความสำาเร็จ 
ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเกิดขึ้นในประเทศก่อน เพื่อที่จะสร้าง 
ความเข้มแข็งและความพร้อมให้กับประเทศ ก่อนที่จะขยายฐานการผลิต
ออกไปยังต่างประเทศ

 นอกจากการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์แล้ว บริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ เช่นการนำา
เช้ือจุลินทรีย์มาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ทำาให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลย์ได้อย่างย่ังยืน 
เขามองว่า ประโยชน์ของการทำานวัตกรรมชีวภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับเศรษฐกิจและสังคมไทย คือ 
การแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชได้อย่างถาวร อาทิ เพล้ียกระโดดสีน้ำาตาลท่ีระบาดในนาข้าว สร้าง
ความเสียหายกว่ากว่าแสนล้านบาทต่อปี จากการใช้สารเคมีในการแก้ปัญหา ซ่ึงช่วยได้เพียงช่ัว
คร้ังช่ัวคราว แถมยังก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง ผลผลิตส่งออกไม่ได้ราคา
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 ผลกระทบจากการใชส้ารเคมกีำาจดัศตัรพูชื เริม่เหน็ชดัเจนมากขึน้ หลงัจากทีพ่บผูเ้สีย
ชีวิตจากการสูดดมสารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าหญ้า และยาปราบศัตรูพืชจนเคยชิน ทำาให้
เกษตรกรเกิดความกลัวและมองหาทางออกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชใน
รูปแบบชีวภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิต

“สารสกัดสะเดาคุณภาพสูง”
บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำากัด 

 จนกระทัง่มผีูป้ระกอบการไทยหลายรายท่ีเริม่ลองผดิลองถกู 
นำาสารสกดัจากสะเดามาใชป้ราบศตัรพูชื แทนสารเคม ีเนือ่งจาก
สะเดามสีารออกฤทธิโ์ดยตรงตอ่ระบบตอ่มไรท้อ่และระบบฮอรโ์มน
ของแมลง โดยเฉพาะสารอะซาไดแรกตนิ (azadirachtin) รวมถงึสา
รอืน่ๆ ท่ีชว่ยยบัยัง้การกนิอาหารของแมลง และลดความสามารถ
ในการวางไข่

บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำากัด 
36/1 หมู่ 4 ตำาบลม่วงหวาน อำาเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี 18170
โทรศัพท์: -



51

“มองกลับมาที่วัตถุดิบสะเดาใน

 ประเทศไทย ยิ่งทำาให้บริษัทมั่นใจถึง

 ศักยภาพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์

 สารสกัดจากสะเดาคุณภาพสูงได้ใน

 ระดับอุตสาหกรรม เนื่องจาก

 ประเทศไทยสามารถปลูกสะเดาได้ทั้ง

 3 สายพันธุ์ คือสะเดาไทย สะเดา

 อินเดีย และสะเดาช้าง โดยในแต่ละปีมี

 ผลผลิตสะเดาสูงถึงล้านต้น แต่กลับ

 ไม่มีโรงงานที่นำาผลผลิตเหล่านี้ไป

 แปรรูปเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

 มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง” 
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 ข้อมูลดังกล่าว ทำาให้ศักยภาพของสะเดาได้รับความสนใจในวงกว้าง และเป็นจุดเร่ิมต้นท่ี 
ทำาให้ “วสันต์ มงคลลาภกิจ” กรรมการผู้จัดการบริษัท วสันต์โปรดักส์ จำากัด ตัดสินใจพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง เขาบอกว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
กระบวนการผลิตสารสกัดจากสะเดาส่วนใหญ่ คือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ปริมาณน้ำามันท่ี 
ผลิตได้อาจส่งผลต่อความเป็นพิษต่อพืช และระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีค่อนข้างต่ำา เน่ืองจากไม่มี
เทคโนโลยีการผลิตท่ีดีพอ และน่ันเป็นเหตุผลสำาคัญท่ีทำาให้ วสันต์ ตัดสินใจต่อยอดเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัยอย่างไม่ลังเล เพ่ือนำาองค์ความรู้ด้านการสกัดน้ำามันจากเมล็ดสะเดาท่ีได้รับการพิสูจน์
แล้ว โดยมีผลงานวิจัยรองรับ มีหลักเกณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
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 บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำากัด ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตสารสะเดาเชิงธุรกิจ” 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ใหก้ารสนบัสนนุ ซึง่เขามองวา่เทคโนโลยกีารผลติในระดบัอตุสาหกรรม จะสามารถควบคมุ
ประสิทธิภาพของสารสกัด และข้ันตอนการผสมสารท่ีมีประสิทธิภาพเอาไว้ได้ โครงการน้ี เร่ิมต้น
จากการพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือสกัดสารออกฤทธ์ิอะซาไดแรคติน จากเมล็ดสะเดา โดยใช้
กรรมวิธีควบคุมปริมาณน้ำามันในสารสกัดสะเดา ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือ 
คงประสิทธิภาพในการป้องกันและกำาจัดแมลงศัตรูพืช โดยไม่เกิดความเป็นพิษต่อพืช 



54

“ข้อดีของการพัฒนาสารสกัด

จากสะเดาคุณภาพสูงได้สำาเร็จ 

นอกจากจะชว่ยใหเ้กตษรกรไมต่อ้ง

เสี่ยงชีวิตจากการได้รับสารเคมี

สะสมในรา่งกาย ไมก่่อใหเ้กิดมลพษิ

กับสิ่งแวดล้อม ช่วยคืนความสม

ดุลย์ให้ระบบนิเวศ โดยแมลงที่มี

ประโยชนจ์ะไมถ่กูทำาลายไปพรอ้ม

กับแมลงศัตรูพืช ต่างจากการใช้

สารเคมีที่แมลงทั้ง 2 ชนิดจะถูก

ทำาลายไปพร้อมกัน อีกทั้งช่วยลด

งบประมาณการรักษาผู้ป่วยที่ได้

รบัสารพษิจากยาฆา่แมลงในแตล่ะ

ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้อง

แบกรับ”
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 ผลจากการตอ่ยอดงานวจิยั ทำาใหบ้รษิทักลา้ตดัสนิใจลงทนุกอ่สรา้งเปน็
โรงงาน เพือ่ผลติสารสกัดจากสะเดา “นมีพาวเวอร”์ โดยใชเ้ปน็สารตัง้ตน้ในการ
ป้องกันและกำาจัดแมลงศัตรูพืช สำาหรับเกษตรกร เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี พร้อม
ท้ังเดินเคร่ืองผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือจำาหน่ายให้กับเกษตรกรภายในประเทศ
เป็นหลัก

 ทัง้นี ้สารสกดัจากสะเดาจดัเปน็ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัใหใ้ชต้าม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และกรมวิชาการเกษตรประกาศว่ามีความปลอดภัย
เชิงพิษวิทยา ทำาให้สะเดามีศักยภาพภาพในการใช้เป็นปัจจัยการผลิต เพ่ือแก้ปัญหา
การเข้าทำาลายผลิตผลอินทรีย์จากแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีท่ีส่งผลกระ
ทบในด้านลบท้ังต่อเกษตรกรและส่ิงแวดล้อม สะเดามีศักยภาพในการต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือส่งขายยังตลาดต่างประเทศ เพราะนอกจากเป็นสารชีวภาพท่ีใช้
กำาจัดศัตรูพืชแล้ว สารสกัดจากสะเดายังมีประสิทธิภาพในการกำาจัดเห็บ หมัด ตลอด
จนเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองสำาอาง ยาสีฟัน สบู่ และครีมบำารุงผิว ซ่ึงปัจจุบันมีการ
ผลิตและจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยยังต้องการงานวิจัย 
และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ม่ันใจในประสิทธิภาพ ก่อนท่ีจะผลิตและ
จำาหน่ายให้ทัดเทียมกับสินค้าในระดับสากล
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 อุตสาหกรรมเล้ียงกุ้งส่งออก อีกหน่ึงสินค้าท่ีทำารายได้มหาศาลให้กับประเทศ กำาลังจะ
เปล่ียนรูปแบบไป กับความท้าทายคร้ังใหม่ของ “สุรีรัตน์ฟาร์ม” ธุรกิจผลิตอาหารแช่แข็งส่งออก ท่ี
กล้าตัดสินใจปรับรูปแบบการทำาประมงในแบบเดิมมาเป็นการผลิตในรูปแบบอินทรีย์ ต้ังแต่ปี 2547 
จนกระท่ังปัจจุบันสุรีรัตน์ฟาร์ม ได้รับการการันตีจากมาตรฐานสากลให้เป็นฟาร์มเล้ียงกุ้งแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศท่ีผลิตกุ้งอินทรีย์ท้ังระบบ

“อาหารกุ้งอินทรีย์”
บริษัท สุรีรัตน์ ออแกนิค โปรดักส์ จำากัด 

 จุดเริ่มต้นของสุรีรัตน์ฟาร์มเกิดจากแรงผลักดันของ 
กฤษฎา หงส์รตัน ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สุรรีตัน ์ออแกนคิ โป
รดักส์ จำากัด ทีม่คีวามคดิรเิริม่ในการทำาฟารม์กุ้งออรแ์กนคิ โดย
รว่มกับกรมประมง และสภาวจิยัแหง่ชาต ิในชว่ง 8 ปก่ีอน และ
พฒันาเทคโนโลยกีารเลีย้งภายใตร้ะบบออรแ์กนคิเรือ่ยมา จน
กระทัง่ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการขยายโรงงานผลติอาหารกุ้งออรแ์กนคิ
เป็นของตัวเอง 

บริษัทสุรีรัตน์ ออแกนิค โปรดักส์  จำากัด 
105 หมู่ 13 ตำาบลปากน้ำา อำาเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์: 039-363 075
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“จุดประสงค์หลักของการตั้ง

โรงงานอาหารกุ้งออร์แกนิ

คคือต้องการผลิตวัตถุดิบ

ป้อนให้กับฟาร์มของตัวเอง 

หลังจากที่ต้องประสบปัญหา

อาหารกุ้งขาดแคลน ทันทีที่

บริษัทต้องการขยายบ่อเลี้ยง

กุ้งให้เพิ่มจำานวนขึ้น” 
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 รีรัตน์ฟาร์ม ตัดสินใจสร้างโรงงานอาหาร
กุ้งออร์แกนิคแห่งใหม่ โดยร่วมกับสำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือผลิตอาหารกุ้งออร์แกนิ
คให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจน
จำาหน่ายให้กับฟาร์มใกล้เคียงเพ่ือเป็นทางเลือก
ในกับเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งท่ีต้องการอาหารกุ้งท่ี
มีคุณภาพ โดยไม่จำาเป็นต้องทำาฟาร์มเล้ียงกุ้ง
แบบออร์แกนิค เขา บอกว่า วัตถุดิบหลักท่ีนำา
มาใช้ผลิตอาหารกุ้งออร์แกนิคมาจากธรรมชาติ 
ปราศจากการเจือปนของสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น 
รำาข้าวสาลี แป้งสาลี ปลาป่นท่ีมีคุณภาพ ท่ีถึงแม้
จะให้โปรตีนต่ำาแต่ดีสำาหรับกุ้ง ตรงท่ีช่วยในการ
ย่อยและการดูดซึม นอกจากน้ี ยังเลือกใช้กากถ่ัว
เหลืองท่ีไม่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดย
วัตถุดิบท่ีนำามาใช้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ท้ังส้ิน

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรีรัตน์ ออ
แกนิค โปรดักส์ จำากัด บอกว่า ปัจจุบันโรงผลิต
อาหารกุ้งอินทรีย์ได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 
โดยได้นำาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรอัดเม็ดแบบ ex-
truder mill machine เข้ามาใช้เพ่ือทำาให้อาหาร
กุ้งอัดเม็ดมีความสุกอย่างท่ัวถึง ซ่ึงส่งผลโดยตรง
ต่อความสามารถของกุ้งในการนำาอาหารไปใช้
ประโยชน์ มากถึง 20% เม่ือเทียบกับอาหารกุ้ง
ปกติ โรงงานแห่งน้ี เป็นโรงงานแรกและโรงงาน
เดียวในประเทศไทยท่ีทำาโรงงานอาหารกุ้ง
อินทรีย์ท้ังระบบ นอกเหนือจากโรงงานอาหารกุ้ง
อินทรีย์ท่ีได้รับการส่งเสริมจากกรมประมง โดย
เน้นผลิตอาหารกุ้งอินทรีย์เพ่ือป้อนให้กับฟาร์มกุ้ง
อินทรีย์และฟาร์มกุ้งธรรมดาท่ีต้องการอาหารท่ีมี
คุณภาพ สามารถนำาอาหารดังกล่าวไปใช้เล้ียงกุ้ง
ทะเลเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการเล้ียงกุ้งอินทรีย์ และ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ในอนาคต



60

 “หลังจากทำาฟาร์มกุ้งออร์แกนิคมาประมาณ 
8 ปี ผมรู้ดีว่าการชักชวนให้เกษตรกรหันมาทำา
ฟาร์มกุ้งออร์แกนิค ไม่ใช่เร่ืองง่าย ถ้าไม่ได้มีใจรัก 
และทำาด้วยความสมัครใจ เพราะการทำาฟาร์มกุ้ง
ออร์แกนิคให้กำาไรน้อย และแทบมองไม่เห็นความ
สำาเร็จหากไม่มีความพยายาม”
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“ภาพความสำาเร็จในการทำาฟาร์มกุ้งออร์แกนิค และโรงงานอาหารกุ้ง
ออร์แกนิคท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในประเทศไทย จะช่วยยก
ระดับมุมมองในภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศ สร้างความเช่ือ
ม่ันให้กับประเทศคู่ค้า ในเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหาร ในฐานะประเทศ
ผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก” เขากล่าวท้ิงท้าย

 เป้าหมายทางการตลาดของโรงงานอาหารกุ้งออร์แกนิคท่ีเขามองไว้ มุ่งไปท่ีการผลิต
อาหารกุ้งท่ีมีคุณภาพส่งขายให้กับฟาร์มท่ัวไป เพราะอาหารกุ้งออร์แกนิคให้ผลท่ีดีกว่าอาหารกุ้ง
ธรรมดา เช่น ช่วยเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับอาหารกุ้งท่ีมีโปรตีนสูง โอกาสในการเกิด
โรคต่ำา และช่วยเพ่ิมคุณภาพน้ำาในบ่อเล้ียงไม่ให้เน่าเสียได้ง่าย 

 กฤษฎาย้ำาว่า ตลาดอาหารกุ้งออร์แกนิคของสุรีรัตน์ฟาร์ม จะมุ่งไปท่ีตลาดในประเทศท่ีมี
ความต้องการสูงถึง 15 ตันต่อวัน และเน้นไปท่ีฟาร์มท่ีต้องการอาหารกุ้งท่ีมีคุณภาพ โดยพยายาม
จัดการเร่ืองต้นทุนเพ่ือให้ราคาขายอาหารกุ้งอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีเกษตรกรเล้ียงกุ้งท่ัวไปสามารถ
ยอมรับได้ หรือไม่เกิน 10% จากราคาอาหารกุ้งปกติ แม้ปัจจุบันฟาร์มกุ้งอินทรีย์ในประเทศไทย
จะมีจำานวนจำากัด แต่ถ้ารวมฟาร์มกุ้งธรรมดาท่ีเน้นเร่ืองการใช้อาหารคุณภาพด้วยน้ัน พบว่ามี
ปริมาณสูงมาก โดยปริมาณการใช้อาหารรวมท้ังประเทศอยู่ท่ีประมาณ 800,000 ตันต่อปี จึงยังมี
ช่องว่างอีกมากในส่วนแบ่งการตลาด ในขณะท่ีผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะใน
ต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 15-20% จึงมีโอกาสอย่างมากท่ีในอนาคตฟาร์มต่างๆ  จะปรับเปล่ียนมาเล้ียง
กุ้งอินทรีย์เพ่ิมข้ึน
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 ทุกวันน้ีอุตสาหกรรมประมงในประเทศ ยังคงต้องพ่ึงพาการนำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอาหารปลาท่ีมีคุณสมบัติเร่งสี เร่งการเจริญเติบโต รวมท้ังการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกัน
โรคระบาด ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง อีกท้ังปัญหาของการใช้สารเคมีท่ีพบในระยะยาว ยังส่งผลกระ
ทบต่อการขยายพันธ์ุ ทำาให้ปลาอายุไม่ยืนเท่ากับการเล้ียงด้วยอาหารจากธรรมชาติ

“อาหารปลาจากฟกัขา้วอนิทรยี”์
บริษัท สยามท่ามะขาม เฮลธี ฟาร์ม จำากัด 

 เหตผุลดังกลา่ว ทำาให ้“ทวิาพร ศรวีรกุล” ผูจ้ดัการท่ัวไป 
บรษิทั สยามทา่มะขาม เฮลธ ีฟารม์ จำากัด มองหาวตัถดิุบใหมท่ี่
มปีระสทิธภิาพ สามารถทดแทนการใชส้ารเคม ีซึง่เปน็วตัถดิุบหลกั
ของอาหารปลาได้อยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะการเลีย้งปลาสวยงาม ท่ี
ปจัจบุนัยงัคงตอ้งนำาเขา้วตัถดิุบอาหารปลาจากตา่งประเทศเปน็
จำานวนมาก

บริษัท สยามท่ามะขาม เฮลธี ฟาร์ม จำากัด 
261 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69  บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-416 8813
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“แต่หากหันกลับมาพิจารณา
ถึงแหล่งวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในบ้าน
เรา จะพบว่าพืชหลายชนิดมี
คุณสมบัติเหมาะสม สามารถ
จะนำาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตเป็นอาหารปลาทดแทน
สารเคมี โดยเฉพาะ “ฟักข้าว” ท่ี
อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีน 
มากกว่าแครอทถึง 10 เท่า และ
สารไลโคพีน มากกว่ามะเขือเทศ 
12 เท่า จึงมีความเป็นไปได้ใน
การนำามาผลิตเป็นอาหารปลา ท่ี
มีคุณสมบัติเด่นช่วยในเร่ืองการ
เร่งสี และเพ่ิมภูมิคุ้มกัน” 
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 จุดเร่ิมต้นจากการค้นพบประโยชน์ของฟักข้าว ถูกนำามาต่อยอดโดยโครงการ Gac Fruit 
to Fish: (GFTF) อาหารปลาเร่งสี และเสริมภูมิคุ้มกันจากฟักข้าวอินทรีย์ ท่ีบริษัทได้ดำาเนินการ
ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ให้
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ทิวาพร บอกว่า ฟักข้าวเป็นพืชท่ีปลูกข้ึนง่ายในทุกพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ อีกท้ังในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตน้ำาฟักข้าวอินทรีย์ยังก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือ
ท้ิง ท่ีไม่สามารถนำามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคได้ ท้ังในส่วนของ เมล็ด เน้ือ รวม
ถึงเปลือกผล ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 90% ของผลฟักข้าวท้ังหมด ดังน้ัน เธอจึงมีแนวคิดท่ีจะ
นำาเศษวัสดุเหลือท้ิงภายหลังจากการผลิตน้ำาฟักข้าวอินทรีย์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
เพ่ือใช้ในการเร่งสีและเสริมภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำา โดยเฉพาะปลาสวยงาม และปลาเศรษฐกิจ 
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 ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท สยามท่ามะขาม เฮลธี ฟาร์ม บอกว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าว
อยู่ระหว่างทดลองนำาตัวอย่างอาหารท่ีผลิตได้จากฟักข้าวไปวิเคราะห์ทดสอบหาสารสำาคัญ 
โดยร่วมกับทีมวิจัยสำานักสหวิทยากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยจากการศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่า ในส่วนของเน้ือ
และเปลือกฟักข้าวน้ัน มีปริมาณของสารสำาคัญจำาพวกกลุ่ม total carotenoids และวิตามินซี
อยู่ในระดับสูง ปริมาณของสารดังกล่าว เพียงพอท่ีจะสามารถนำามาใช้เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์น้ำาอินทรีย์ ทดแทนการใช้ฮอร์โมน และสารสังเคราะห์ รวมถึงอาหารสด อาทิ ไรน้ำา
นางฟ้า อาร์ทีเมีย และหนอนแดง เพ่ือการเร่งสีสัตว์น้ำา อีกท้ังยังสามารถใช้ทดแทนปริมาณการ
ใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันการเกิดโรคในสัตว์น้ำาโดยเฉพาะในปลาเศรษฐกิจ
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เธอกล่าวย้ำา และบอกว่า ในอนาคตหากโครงการน้ีสำาเร็จ มีงานวิจัยรองรับ เป้าหมายทางการตลาด
จะเกิดข้ึนท้ังในประเทศและไปไกลถึงตลาดโลก ภาพของการตลาดในประเทศท่ี บริษัท สยามท่า
มะขาม เฮลธี ฟาร์ม มองไว้ คือการจำาหน่ายอาหารปลาอินทรีย์ให้กับตลาดอาหารปลาในจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ตลอดจนจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจท่ัวไป

 เธอ เช่ือม่ันว่า อาหารปลาอินทรีย์ท่ีราคาถูกกว่าอาหารจากเคมีท่ีต้องนำาเข้าถึง 50% อีก
ท้ังคุณสมบัติท่ีเหนือกว่า จะช่วยลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจปลาสวยงามภายใน
ประเทศ อีกท้ังมีแนวโน้มว่าอาหารปลาอินทรีย์จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในอนาคต เน่ืองจาก
สามารถผลิตจากวัตถุดิบท่ีหาได้ง่ายในประเทศ 

 ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท สยามท่ามะขาม เฮลธี ฟาร์ม จำากัด กล่าว และท้ิงท้ายว่า ใน
อนาคตอาหารปลาอินทรีย์ จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากพอสมควร เพราะวัตถุดิบจากสาร
ธรรมชาติกำาลังได้รับความสนใจจากตลาดท่ัวโลก นอกจากน้ีความสำาเร็จจากโครงการจะช่วยผลัก
ดันให้ฟักข้าวกลายเป็นพืชทางเลือกใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกเพ่ิมมากข้ึน ในทุกพ้ืนท่ี
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหน่ึง

“ฟักข้าวมีสารหลายตัวท่ีน่าสนใจ และอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ 
การเร่งสีปลา และภูมิคุ้มกันโรคในปลาว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
โดยกระบวนการดังกล่าวคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 6 เดือน” 

วันน้ีถ้าเราทำาได้สำาเร็จ อาหารปลาอินทรีย์สามารถตอบโจทย์ ท้ังเร่งสีปลา 
ช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันโรคในปลา ลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ เราเช่ือว่าจะสร้าง
ประโยชน์ได้มหาศาล เน่ืองจากอุตสาหกรรมการเล้ียงปลาในประเทศต้อง
เผชิญกับปัญหาสารตกค้างในเน้ือปลา ซ่ึงเป็นผลมาจากจากใช้สารเคมี
เป็นจำานวนมาก” 
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• ข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมจากข้าวอินทรีย์

• ธัญพืชอบกรอบ

• เนยถั่วหัวดี

• “RUBY” มังคุดอินทรีย์เนื้อแดง

• โปรตีนผงและกะทิผงจากมะพร้าวอินทรีย์ “AgriLife”

• “Chiwadi” น้ำาหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้น

• ซอสพริกอินทรีย์

• โครงการการผลิตสบู่อินทรีย์ Production of Organic Soap

• ลิปสติกอินทรีย์

• ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับเด็ก

• “TNO” น้ำามันสะเดาอินทรีย์สำาหรับเวชภัณฑ์

• ครีมอเนกประสงค์สำาหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์จากน้ำามันรำาข้าวอินทรีย์ 

• ผ้าอ้อมอินทรีย์

สร้างมูลค่าเพิ่มกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
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 ยุคเร่ิมต้นของการทำาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย แรงผลักดันจากประเทศคู่ค้ามีส่วน
สำาคัญท่ีทำาให้ผู้ประกอบการไทยกล้าตัดสินใจเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ “ข้าวหอม
มะลิไทย” ให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน “วัลลภ พิชญ์พงศา” 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำากัด ในเครือ บริษัท 
นครหลวงค้าข้าว จำากัด เอกชนไทยรายแรกท่ีสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำาจากผลผลิตข้าวอินทรีย์ 
เล่าย้อนกลับไปเม่ือ 20 ปีก่อน (พ.ศ.2534) 

“ข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปเพื่อ 
 สรา้งนวตักรรมจากขา้วอนิทรยี”์ 

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำากัด 

 ความต้องการข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากบริษัท Riseria Monfer-
rato จากประเทศอิตาลี ทำาให้เขาเร่ิมหันกลับมามองถึงโอกาสขายข้าว
ไทยในตลาดสากล โดยวางแผนผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ข้ึนเป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ”ขณะท่ีช่วงเวลา
น้ัน การทำาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยยังเป็นเร่ืองใหม่ ไม่มีใครท่ีเคย
มีประสบการณ์มาก่อน

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำากัด
126/106 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 02-438 2878
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“ข้าวหอมมะลิคือเป้าหมายท่ี

ทำาให้ผมเดินหน้าเสาะแสวงหา

องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 

ตลอดจนคำาปรึกษาจากผู้

เช่ียวชาญ ผ่านทางสถาบันวิจัย

ข้าว ซ่ึง ณ เวลาน้ันยังอยู่ภายใต้

กรมวิชาการเกษตร จนกระท่ัง

เข้าใจว่า ความรู้ทางวิชาการ

อย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ” 
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 ท่ีผ่านมาบริษัทได้เจรจากับโรงสีข้าวเชียงใหม่ไชยวิวัฒน์ ท่ีมีศักยภาพในการสีข้าวเปลือก
ให้เป็นข้าวอินทรีย์ ภายใต้การควบคุมในทุกกระบวนการผลิต ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวทำาให้
บริษัทสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้เป็นรายแรกของโลก
 
 ไม่เพียงเท่าน้ัน เขายังมองเห็นช่องทางการขายสินค้าอินทรีย์ โดยพัฒนานวัตกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เร่ิมต้นจาก “เส้นหม่ีข้าวกล้อง” ส่งออกคู่ขนานไปกับข้าวอินทรีย์ท่ี
ตลาดมีความต้องการสูง และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองท้ังในยุโรปและอเมริกา

 วัลลภบอกว่า นวัตกรรมอาหารแปรรูปท่ีพัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานสากล ทำาให้สินค้าเป็นท่ียอมรับและสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดย
ปัจจุบบันบริษัทได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ไปยังประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดหลักมากถึง 70% ในขณะท่ีตลาดในประเทศ 30% ค่อย  ๆเติบโต หลัง
จากท่ีคนไทยเร่ิมรู้จักสินค้าอินทรีย์ และมีความต้องการเพ่ิมข้ึน
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“ตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง

เห็นได้ชัด แต่ไม่ได้รวดเร็ว แต่สินค้าอินทรีย์ท่ีผลิตได้

ยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม ท่ีมีกำาลัง

ซ้ือ โดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดข้ึนมาก่อนหน้าน้ีท้ังใน

ยุโรปและอเมริกา” 
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 แม้นโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาล ณ ช่วงเวลาน้ีจะไม่สร้างแรงจูงใจด้านราคาให้
กับเกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เม่ือเทียบกับข้าวท่ีปลูกตามระบบปกติ ซ่ึงเป็นปัจจัย
ท่ีควบคุมยาก แต่เขากลับมองว่า ในระยะยาวผลผลิตท่ีเกิดข้ึนตามวิถีเกษตรอินทรีย์จะสร้างราย
ได้ให้กับเกษตรกรอย่างย่ังยืน
 
 ท้ังน้ี ผลประโยชน์ท่ีประเทศจะได้รับโดยตรงจากการส่งเสริมให้ปลูกข้าวอินทรีย์ท่ีขยายไป
ในหลายพ้ืนท่ี คือทำาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากข้าวท่ีผลิตในระบบอินทรีย์
น้ันสามารถจำาหน่ายได้ในราคาท่ีสูงกว่าข้าวท่ัวไป ในขณะท่ีผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้
ในราคาท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากผลผลิตท่ีเป็นอินทรีย์น้ันจะขายได้ในเกรดสินค้าพรีเม่ียม 

“ความสำาเร็จของการโครงการดังกล่าว นับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้

เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย พะเยา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง สนใจทำา

เกษตรอินทรีย์มากข้ึนถึง 6,000 ไร่ รวมสมาชิกเกษตร 268 ครอบครัว 

ผลิตข้าวเปลือกป้อนตลาดได้เกือบ 3,000 ตันต่อปี สร้างมูลค่าได้กว่า 40 

ล้านบาท” 

 โดยปัจจุบันบริษัทได้พัฒนานวัตกรรมจากผลผลิตข้าวอินทรีย์แปรรูปเพ่ิมเติม เพ่ือให้มี
ความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีมองหาสินค้าอินทรีย์ อาทิ “ข้าวรีทอร์ต” หรือ
ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน ซอส และเคร่ืองแกงออร์แกนิค ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดจนอีกหลายโครงการท่ีอยู่ในใจ เช่น การพัฒนาเส้นก๋วยเต๋ียวจากข้าว
กล้องให้เป็นผลิตภัณฑ์หลากรูปแบบ 
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 ข้อจำากัดของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ียังมีให้เลือกไม่มากนัก โดยเฉพาะขนม
ขบเค้ียว ซ่ึงมีศักยภาพในตลาดไม่แพ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดอ่ืน เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้ “เภสัชกร
หญิง ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์” ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซองเดอร์ ไท
ยออร์กานิคฟูด จำากัด ตัดสินใจก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเร่ิมต้นค้นหาคำาตอบให้กับ
ผู้บริโภคท่ีมีปัญหาสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมอาหารสูตรเฉพาะสำาหรับผู้ป่วย

“ธัญพืชอบกรอบ”
บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำากัด 

 เธออธิบาย สแน็คท่ีมีขายอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่อุดมไปด้วย
น้ำาตาล และโซเดียมสูง ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ทำาให้เธอหันมาทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนา สแน็คท่ีมีคุณสมบัติ
พิเศษ เหมาะสำาหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยท่ีต้องการควบคุมระดับ
น้ำาตาลในเลือด โดยเล่ียงท่ีจะเติมน้ำาตาล และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
โดยไม่ใช้วิธีการทอด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภค

บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟู๊ด จำากัด
106 ถนนสนามบินน้ำา  ท่าทราย อำาเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-526 8459
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“เบาหวาน และความดันเป็นโรคท่ีพบมากข้ึนในคนไทย โดยคน

กลุ่มน้ีมีข้อจำากัดในการรับประทานอาหาร ต้องควบคุมน้ำาตาล

ให้อยู่ในระดับท่ีเป็นปกติ ดังน้ันการทานขนมขบเค้ียวหรือ สแน็ค 

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย” 
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 โจทย์น้ีนำามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป “ธัญพืชอบกรอบ” ท่ียังคงไฟเบอร์ วิตามิน 
และเติมสาร GABA จากข้าวกล้องงอก โดยลดปริมาณน้ำาตาล และโซเดียมลง แต่ยังคงรสชาติ
ท่ีดีเอาไว้ดังเดิม เธอยอมรับว่า ส่ิงท่ียากคือทำาอย่างไรให้ธัญพืชเกาะติดกันโดยไม่ใช้น้ำาตาล ซ่ึง
ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้น้ำาตาลธรรมชาติท่ีได้จากการวิจัย ได้แก่ น้ำาตาลพาลาทีน 
และโอลิโกไลท์ ซ่ึงพัฒนาข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีคิดค้นข้ึนใหม่ และเป็นผลงานท่ีได้รับรางวัล
จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“นอกจากน้ำาตาลแล้ว โซเดียมยังเป็นส่วนประกอบท่ีพบมากในขนมขบเค้ียว 

ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคไต ท่ีต้องหลีกเล่ียง” เธอกล่าวเสริม  
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 นอกจากน้ีสรรพคุณของสาร GABA ยังช่วยบำารุงสมอง ตลอดจนพรีไบโอติกจากโอลิ
โกไลท์ ยังช่วยในการขับถ่าย ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีผู้บริโภคมองหา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสม
ผลไม้อบกรอบไม่ทอด (FOOD FITT) ได้เร่ิมต้นผลิตและทดลองตลาดมาเป็นเวลา 1 ปี โดยวาง
ขายในห้างสรรพสินค้าช้ันนำาท่ัวไป อาทิ วิลล่ามาร์เก็ต เดอะมอลล์ ฟู้ดแลนด์ และเลม่อนฟาร์ม 
ซ่ึงผลตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดี 

“ข้อดีของน้ำาตาล ท้ัง 2 ชนิดน้ี ทำาให้ระบบน้ำาตาลในเลือดคงท่ี พิสูจน์แล้ว

จากการท่ีผู้ป่วยเบาหวานและความดันได้รับประทานสแน็คจากธัญพืช” 

เธออธิบาย

 “ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นทางเลือกท่ีกลุ่มคนรักสุขภาพ และผู้ป่วยเบาหวาน ให้ความ
สนใจ โดยมุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีกำาลังซ้ือสูง” เธอกล่าว และยอมรับว่า แม้ยอดขายท่ีได้จะ
ไม่เทียบเท่ากับขนมขบเค้ียวแบรนด์ดังท่ัวไป แต่คำาแนะนำาแบบปากต่อปากของผู้บริโภคทำาให้
สินค้าค่อยๆ โต อย่างม่ันคง 

 นอกจากจะผลิตและจำาหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศ ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด 
ยังมองถึงช่องทางการส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชีย อย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง ซ่ึง
เป็นเป้าหมายแรกของบริษัท นอกจากน้ี เธอยังมองไปถึงตลาดในทวีปอเมริกา อย่างแคนาดา 
และแถบตะวันออกกลาง อย่างดูไบ ท่ีมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน
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 เภสัชกรหญิงภาคินี กล่าว และย้ำาว่า จุดแข็งของกระบวนการผลิต ทำาให้การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทำาได้ไม่ยาก เพราะนับจากจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาธัญพืชอบกรอบ นำามาสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร โจ๊กข้าวกล้องเต็มเมล็ด 
ข้าวกล้องงอกสำาหรับเด็กท่ีไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลี และนม นอกจากน้ียังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ไปสู่ระบบมาตรฐานออร์แกนิคสากล ความสำาเร็จของบริษัทในวันน้ี ทำาให้เธอมุ่งม่ันคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยยังคงเน้นไปท่ีขนมขบเค้ียวสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน และกลุ่มลูกค้าเด็ก โดยนำา
ข้าวอินทรีย์มาแปรรูปให้ย่อยง่าย เติมวัตถุดิบอินทรีย์ เช่น กล้วย ผักขม และท่ีสำาคัญการแปรรูป
อาหารให้พร้อมรับประทาน จะช่วยเพ่ิมความสะดวก ทำาให้สินค้าเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคมาก
ข้ึน 

“ประเทศไทย และประเทศในโซนเอเชียมีผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพไม่

มากนัก เม่ือเทียบกับโซนยุโรปและอเมริกา ทำาให้สินค้าเพ่ือสุขภาพเป็น

ท่ีต้องการในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเร่ิมสนใจและมองสินค้า

ออร์แกนิค”

“เกษตรอินทรีย์ในบ้านเรายังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ในมุมของผู้ผลิตวัตถุดิบ 

ซ่ึงข้อดีของการทำาเกษตรอินทรีย์ คือช่วยลดปัญหาสุขภาพ ลดต้นทุน 

แต่ส่ิงท่ีผู้ประกอบการไทยต้องเพ่ิมเติมคือการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม

สร้างความแตกต่างให้ไม่เหมือนใคร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส่งเสริมภาคการผลิต

วัตถุดิบให้เติบโต และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ในอนาคต” ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท 

ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำากัด กล่าวท้ิงท้าย
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 โอเมก้า 3 สารท่ีช่วยบำารุงสมอง ซ่ึงร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ กลายเป็นท่ีจับจ้อง
ของอุตสาหกรรมทอาหารท่ีได้นำาสารดังกล่าวมาผสมลงในผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆเพ่ือสร้างจุดเด่น 
สนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ใครจะรู้ว่า แหล่งวัตถุดิบท่ีสร้างสารโอเมก้า 3 นอกจากจะมี
อยู่ในน้ำามันตับปลาแล้ว “งาม่อน” ของไทยยังอุดมไปด้วยสารชนิดน้ีเช่นกัน

“เนยถั่วหัวดี”
บริษัท เขาค้อทะเลภู จำากัด 

 จากพืชท่ีทุกคนมองข้าม วันน้ี “สนธ์ิ ชมดี” กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เขาค้อทะเลภู จำากัด ได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด
น้ำามันจากงาม่อนอินทรีย์ จากแหล่งปลูกท่ีมีในประเทศไทย เพ่ือผลิต
เป็น “เนยถ่ัวหัวดี” ท่ีมีโอเมก้า 3 ออกจำาหน่ายเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้
บริโภค

บริษัท เขาค้อทะเลภู จำากัด
137 หมู่ 5 ตำาบลทุ่งสมอ อำาเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์: 056-750 061  โทรสาร 056-750 063
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“ข้อจำากัดของน้ำามันตับปลา คือราคาค่อนข้างสูง 

และรับประทานได้ยาก ในขณะท่ีหลายคนหันไปมอง

หาโอเมก้า 3 จากแหล่งอ่ืนมารับประทาน
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“ผลิตภัณฑ์เนยถ่ัวหัวดีจะเป็นท่ีต้องการของกลุ่มผู้

บริโภคท่ีกำาลังมองหาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ซ่ึงช่วยใน

เร่ืองความจำา บำารุงสมอง สร้างสมาธิ และป้องกันโรค

ความจำาเส่ือม หรืออัลไซเมอร์ โดยเฉพาะโอเมก้า 3 ท่ี

ร่างกายไม่สามารถท่ีจะสังเคราะห์ได้เอง ซ่ึงถ้าทำาให้ผู้

บริโภคเข้าใจ เช่ือว่าจะมีความต้องการสินค้าเพ่ิมมากข้ึน” 
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 เขามองวา่ ผลติภณัฑเ์นยถัว่หวัด ีจะ
เปน็ทางเลอืกใหมส่ำาหรบัผูบ้รโิภคทีต่อ้งการ
สารบำารุงสมอง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทาน
อาหารเจ และมังสวิรัติ ตลอดจนคนที่แพ้
อาหารทะเล ซึ่งไม่สามารถบริโภคน้ำามัน
จากปลาได ้บรษิทั เขาคอ้ทะเลภ ูไดเ้ริม่ตน้
พฒันาผลติภณัฑเ์นยถัว่จากงามอ่นอนิทรยี ์
ที่มี โอเมก้า-3 สูง โดยแปรรูปเนยถั่วจาก
งามอ่นอนิทรยีเ์พือ่ใชส้ำาหรบับรโิภคคูก่บั
ขนมปงั รว่มกบัสำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
สง่เสรมิการใชน้้ำามนัทีไ่ดจ้ากเมลด็งามอ่น
อินทรีย์ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นของไทย 

 จากการศกึษาพบวา่ น้ำามนัทีไ่ดจ้าก
เมลด็งามอ่นนัน้มสีารสำาคญัจำาพวกกรดไข
มันในกลุ่ม โอเมก้า 3, 6 และ 9 สูง เทียบ
เทา่กบัน้ำามนัทีไ่ดจ้ากเมลด็ flax seeds ซึง่
ตอ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศเทา่นัน้ อกีทัง้ยงั
สามารถทดแทนกรดไขมนัในกลุม่ดงักลา่ว
จากการบรโิภคอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว
“แม้จะทราบดีว่า งา มีส่วนประกอบที่เป็น
น้ำามนั ซึง่มสีว่นผสมของโอเมกา้ 3 แตล่ำาพงั
การรบัประทานงาเพยีงอยา่งเดยีวกเ็ปน็ไปได้
ยาก ทำาใหเ้ราตอ้งมองหาวตัถดุบิอืน่ๆ เขา้
มาช่วยเสริมให้รสชาติดีขึ้น เช่น ถั่วลิสงที่
ชว่ยเพิม่รสชาตใิหร้บัประทานไดส้ะดวกขึน้” 
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“หากโครงการนวัตกรรมน้ีทำาได้สำาเร็จ จะสามารถพัฒนาเน้ือสัมผัสให้

ทานได้สะดวก รสชาติถูกใจผู้บริโภค และพิสูจน์ได้ว่ามีสารสำาคัญบ่งบอก

อย่างชัดเจนบนฉลาก จะเป็นอีกหน่ึงความท้าทายของผลิตภัณฑ์อาหาร

ท่ีเกิดจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบช้ีนกับน้ำามันตับ

ปลาท่ีท่ัวโลกยอมรับ” เขากล่าวย้ำา

 นอกจากน้ี ยังได้พัฒนาเทคนิคการหีบเย็นเพ่ือใช้ในการผลิตน้ำามันจากงาม่อน รวมถึง
วิธีการบดย่อยสารคอลลอยด์ของถ่ัวกับงาให้เป็นเน้ือเดียวกัน จนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีผู้
บริโภคพึงพอใจ ประโยชน์ท่ีได้จากโครงการน้ี คือประเทศไทยจะไม่ต้องนำาเข้าน้ำามันตับปลาจาก
ต่างประเทศ อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมทางเลือกให้กลุ่มคนท่ีทานมังสวิรัติให้ได้มีโอกาสบริโภคน้ำามันท่ีมี
โอเมก้า 3 สูง โดยไม่ต้องไปหาซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือมองหาน้ำามันจากพืชชนิดอ่ืนท่ีมี
แหล่งผลิตอยู่ในต่างประเทศมารับประทาน  

 อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมพันธ์ุงา ท่ีเป็นพืชพ้ืนบ้านของไทยเรามาช้านานให้ยังคงอยู่ และ
กลายเป็นพืชท่ีมีราคาดี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยโครงการดังกล่าวยังมีการศึกษา
แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบของงาม่อนท่ีให้สารโอเมก้า-3 สูงอีกด้วย 
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 ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด นับเป็นความท้าทายอันดับต้น  ๆของอุตสาหกรรม 
อาหาร ท่ีต่างมองหาแนวทางในการแปรรูปวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพ่ิม ไม่ให้เป็นแค่ของเหลือท้ิง 
โจทย์ดังกล่าวทำาให้ “ดวงเดือน เชิงเทิน” กรรมการผู้จัดการบริษัท อินฟินิท ฟรุ๊ต จำากัด หน่ึง
ในผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้แช่แข็งรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี หันมาคิดต่าง สร้างตลาด
ใหม่ โดยพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบท่ีมีอยู่เพ่ือเป็นทางเลือกให้กลุ่มคนรักสุขภาพ

“RUBY” มังคุดอินทรีย์เนื้อแดง
บริษัท อินฟินิท ฟรุ๊ต จำากัด 

 “มังคุด” ราชินีแห่งผลไม้ของไทย นับเป็นผลไม้ต้นแบบท่ีบริษัท 
สนใจนำามาพฒันาเทคนคิการแปรรปูเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ใหม ่เนือ่งจาก
ทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา 
จนเกดิการเนา่เสีย อกีทัง้ราคาขายวตัถดุบิเกรดคุณภาพอยา่งมงัคุด
อินทรีย์ ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากนัก

บริษัท อินฟินิท ฟรุ๊ต จำากัด
61/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลทุ่งเบญจา อำาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์: 085-2114884 โทรสาร: 039-339798
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“เราตัดสินใจปักธงตลาดสินค้า

 เพื่อสุขภาพ ด้วยมองถึง

 แนวโน้มทางธุรกิจที่ดีกว่า

 เนื่องจากปัจจุบันคนหันมา

 สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ 

 และสินค้าออร์แกนิคมากขึ้น

 โดย “มังคุดอินทรีย์” เป็น

 เป้าหมายหลักของการพัฒนา  

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท” 
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุด 

ในรูปโฉมใหม่ ของอินฟินิท ฟรุ๊ต คือ 

การแช่แข็งมังคุดทั้งลูก โดยจุดเด่น 

คือเนื้อมังคุดที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือน

สีของทับทิม ซึ่งเกิดจากการแพร่สาร 

ที่มีประโยชน์จากเปลือกเข้าสู่เนื้อมังคุด

ที่อยู่ด้านใน โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า

“Ruby Mangosteen” 

ซึง่ผลจากการทดสอบปริมาณสารสำาคัญในตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล พบว่า Ruby Mangosteen มีสารสำาคัญ
หลายชนิดท่ีทำาหน้าท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ี
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับมังคุดแช่แข็งธรรมดาโดย
ท่ัวไปประมาณ 5 เท่า
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 ดวงเดือน มองว่า การแปรรูปมังคุด
แช่แข็งในรูปแบบเดิมอาจไม่ใช่ทางออกอีก 
ตอ่ไป ในขณะทีต่ลาดมอียูอ่ยา่งจำากดั รวมถงึ 
ขอ้จำากดัดา้นราคา ถงึเวลาแลว้ทีต่อ้งมองหา 
ตลาดใหม่ โดยเร่ิมต้นจากแนวคิดท่ีว่าทำาอย่างไร 
จึงจะทำาให้มังคุดมีข้อแตกต่างจากสินค้าแปรรูป
ท่ัวไป การศึกษาข้อมูลของมังคุดในเชิงลึงทำาให้
พบว่า สารที่มีอยู่ในเปลือกมังคุด เช่น สาร
แซนโทน และแอนโทไซยานนิ มคีา่การตา้น
อนุมูลอิสระค่อนข้างสูง ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภค
มองหา โดยจดุเด่นดังกลา่วนำามาสูก่ารแปรรปู
มังคุดในแบบท่ีไม่เคยมีใครทำามาก่อน

 เธอตดัสนิใจ สรา้งความโดดเดน่ใหก้บั 
มังคุดท่ีมีอยู่ในท้องตลาด โดยการทำาให้สารต้าน 
อนุมูลอิสระท่ีอยู่ในเปลือกมังคุด แพร่กระจายและ 
ดูดซึมเข้าไปในเน้ือมังคุด โดยอาศัยกระบวนการ 
ปรับเปล่ียนบางข้ันตอนในกระบวนการผลิต โดย 
ไม่ใช้สารเติมแต่ง เพ่ือยังคงความเป็นธรรมชาติ 
ของมังคุดแท้ 100% 
 
 จากแนวคิดดังกล่าว นำาไปสู่การทดลอง 
ผลิตจริงในระดับห้องปฏิบัติการ และพัฒนาเป็น 
ผลติภณัฑม์งัคดุอนิทรยีแ์ชแ่ขง็เนือ้แดง โดย 
ร่วมกับอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฐรำาไพพรรณี ในฐานะท่ีปรึกษา 
ทางด้านวิชาการ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดสอบ 
วา่ปรมิาณสารจากเปลอืกมงัคดุ จะเขา้สูเ่นือ้ 
มงัคดุไดใ้นปรมิาณมากนอ้ยแคไ่หน ภายใต ้
ระยะเวลา และอุณหภูมิที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
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 นอกจากน้ี ตัวเธอเองยังมองถึงการแปรรูปมังคุดในรูปแบบอ่ืน เช่น รูปแบบผง หรือ
แคปซูล โดยเน้นจำาหน่ายในตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพเป็นหลัก ซ่ึงคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าเพ่ือ
ป้อนให้กับตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพได้ในช่วงกลางปี 2556 

 อีกไม่นาน  “มังคุด” จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล ช่วยสร้างรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยหากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย
ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีให้ผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเผยแพร่ออกไป จะช่วยการันตีให้
สินค้าได้รับการยอมรับจากตลาดมากข้ึน ในขณะท่ีตลาดโลกกำาลังจับตามองสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากมังคุด ท่ีอุดมไปด้วยสารท่ีมีประโยชน์ ยืนยันได้จากผลงานวิจัยท่ีมีการ
ศึกษากันอย่างแพร่หลายก่อนหน้าน้ี

ดวงเดือนย้ำาว่า หากสามารถพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสม

สำาหรับผลิตภัณฑ์มังคุดอินทรีย์แช่แข็งเนื้อแดงได้สำาเร็จ โครงการ

นี้จะเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีการผลิตที่นำาไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มังคุดแช่แข็งที่สามารถผลิต

ได้จากเกษตรกรในประเทศ
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 ความสำาเร็จของ “พิสิษฐ์ วีระไวทยะ” เจ้าของกิจการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
อินทรีย์ ในวัยเพียง 31 ปี ท่ีมีความมุ่งม่ันและต้ังใจจริงในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ดัน 
ให้ผูป้ระกอบการหนุม่ขึน้แทน่ผูบ้กุเบกิผลติภณัฑน้์ำามนัมะพรา้วอนิทรยีบ์รสุิทธิร์ายแรกของ
ไทยกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการแปรรูปน้ำามันมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “AgriLife”
 

โปรตีนผงและกะทิผงจาก
มะพร้าวอินทรีย์ “AgriLife”
บริษัท เอิร์ธบอร์น จำากัด

 พสิิษฐ ์เลา่วา่ เขาเริม่สนใจทำานวตักรรมการแปรรปูมะพรา้ว 
อย่างจริงจัง โดยมองว่าผลผลิตท่ีได้จากโรงงานน้ำามันมะพร้าวจำานวน 
มากสามารถนำาไปใช้ประโยชน ์เพราะนอกจากสว่นไขมนัจากเนือ้
มะพรา้วแลว้ ยงัมสีารตวัอืน่ทีไ่ด้จากกากเนือ้มะพรา้ว และน้ำาหาง 
กะทิอนิทรยี ์ซึง่สามารถนำามาแปรรปูแปน็ผลติภณัฑใ์หม ่ได้มาก 
กว่าของเสียที่ต้องนำาไปกำาจัด

บริษัท เอิร์ธบอร์น จำากัด 
37/1 สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กทม 10110
โทรศัพท์: 02-714 1676 โทรสาร: 02-714 1167
www.earthborn.co.th
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เขากล่าวย้ำา และเริ่มต้นศึกษาข้อมูล
อย่างจริงจังร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจังหวะที่ตลาด
สนิค้าโปรตนีจากพชืยงัมอียูไ่มม่ากนกั

“การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก  

 น้ำามันมะพร้าวอินทรีย์ เป็นการ 

 เพิ่มมูลค่าจากวัสดุที่เหลือจาก 

 กระบวนการสกัดน้ำามันมะพร้าว  

 อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์จาก 

 เนื้อมะพร้าวได้ครบทุกส่วน” 
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“การที่คนหันมาให้ความสนใจกับการดูแล 

 สุขภาพ กลายเป็นกระแสทำาให้ผู้บริโภค 

 เริ่มตั้งคำาถามว่าออร์แกนิกส์คืออะไร  

 ได้ประโยชน์อย่างไร นำาไปสู่การศึกษาหา 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาส 

 ดีของสินค้านวัตกรรมที่ต้องอาศัยความ 

 เข้าใจมากกว่าการทำาโฆษณาชวนเชื่อ”  

 พิสิษฐ์ กล่าวย้ำา
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 การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหกั้บของเหลอื 
จากกระบวนการสกัดน้ำามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ 
ในรูปแบบโปรตีนจากมะพร้าว นับได้ว่าเป็นแหล่ง 
โปรตนีจากพชืชนดิใหม ่ซึง่มอีงคป์ระกอบ 
ของโปรตนีสงูถงึรอ้ยละ 50 ของน้ำาหนกัรวม 
นอกจากนี ้โปรตนีทีผ่ลติไดย้งัสามารถนำาไป 
ทดแทนโปรตนีสังเคราะหใ์นกระบวนการผลติ 
กะทิผงท่ัวไป ซึง่การนัตคีณุภาพด้วยการรบัรอง 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีส์ากลจากสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

 วัตถุดิบท่ีปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ปราศจาก 
สารเคมี ช่วยรับประกันด้านความปลอดภัย อีกท้ัง 
คุณภาพของมะพร้าวท่ีได้เหมาะท่ีจะนำามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมมูลค่าเป็นวัตถุดิบ
พ้ืนฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เพือ่สขุภาพ เบเกอรี ่และเครือ่งสำาอาง เชน่ 
แปง้มะพรา้วสำาหรบัประกอบอาหาร โปรตนีชง
พร้อมดื่ม แยมมะพร้าว คุ้กกี้มะพร้าว และ 
โยเกิร์ตมะพร้าว เป็นต้น

 หลังจากท่ีได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมะพรา้วในรปูแบบตา่งๆ ออกมาแลว้ ใน
ข้ันตอนต่อไปคือขยายกำาลังการผลิตในระดับ
โรงงานอตุสาหกรรม เพือ่จำาหนา่ยสนิคา้ออก
สู่ตลาด โดย พิสิษฐ์ ตัดสินใจลงทุนกว่า 20  
ล้านบาท เพ่ือสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
มะพรา้ว โดยยืน่ขอ้เสนอโครงการขอรบัการ 
สนับสนุนจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สนช. ภายใต้โครงการ 
“นวตักรรมดี...ไมม่ดีอกเบีย้” ซึง่เพยีงพอท่ีจะ 
ผลักดันในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเดิน
หน้าต่อไปโดยไม่ติดขัด
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“สินค้าภายใต้แบรนด์ AgriLife จำาหน่ายในประเทศเป็นหลัก คู่ขนาน 

 กับลูกค้าต่างประเทศที่ให้ความสนใจในการสั่งสินค้า ทั้งจากสหรัฐ 

 อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย” 

 เขากล่าว และบอกว่า ตลาดในต่างประเทศมีความน่าสนใจโดยเฉพาะอเมริกาท่ีต้องการ 
สนิคา้เพือ่สขุภาพจำานวนมาก และท่ีสำาคัญสนิค้าตอ้งมคีวามหลากหลาย และโดนใจผูบ้รโิภค 
พิสิษฐ์ ท้ิงท้ายว่า เกษตรอินทรีย์จะเป็นเป้าหมายท่ีสำาคัญของประเทศไทย ในการก้าวไปเป็นครัว
ของโลก โดยอาศัยมาตรฐานท่ีจะสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ซ่ึงผลพลอยได้ในเชิงสังคมคือ
การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะพร้าวอินทรีย์ให้สามารถจำาหน่ายสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง 
และทำาให้เกิดการหมุนเวียนซ้ือขายผลผลิตมากข้ึน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจระบบ
เกษตรอินทรีย์อย่างย่ังยืนได้ ในอนาคต

 ปัจจุบันโรงงานผลิตยังอยู่ระหว่างดำาเนินการและขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ท้ังในส่วนของสวนมะพร้าว และโรงงานผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้บุคลากรด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญ่ีปุ่น เข้ามาช่วยในการออกแบบเคร่ืองจักร รวม
ถึง อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เข้ามาช่วยเป็นท่ีปรึกษาในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโปรตีนและกะทิผงจากมะพร้าว
อินทรีย์ ความมุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ของ พิสิษฐ์ ทำาให้บริษัท เอิร์ธบอร์น จำากัด 
ก้าวขึน้มาเปน็หนึง่ในผูส่้งออกผลติภณัฑแ์ปรรปูจากมะพรา้วอนิทรยีข์องประเทศไทย สำาหรบั 
โปรตีนจากมะพร้าวอินทรีย์ และกะทิผงจากมะพร้าวอินทรีย์ 
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 พ้ืนท่ีสันดอนปากแม่น้ำาท่าจีน ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เป็นทำาเลทองของ
ชาวสวนมะพร้าวแม่กลองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองรสชาติ และคุณภาพท่ีไม่แพ้ใคร การันตีโดย “สารภี 
ยวดยง” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาดีโปรดักส์ จำากัด ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอินทรีย์แห่งลุ่มน้ำา 
แม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม 

“Chiwadi” น้ำาหวานดอกมะพรา้ว
 อินทรีย์เข้มข้น

บริษัท ชีวาดีโปรดักส์ จำากัด

 
 จากประสบการณ์ในฐานะผู้อำานวยการพัฒนาธุรกิจท่ีมี
ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในบริษัทช้ันนำา
ของประเทศ ทำาให้เธอตัดสินใจปักธงธุรกิจเกษตรอินทรีย์ด้วยความ
มุ่งหวังท่ีจะเห็นวิถีเกษตรของชุมชนยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแส
สังคมท่ีเปล่ียนไป สารภี เล่าว่า แรงบันดาลใจทำาให้เธอเดินหน้าสร้าง 
นวัตกรรมน้ำาหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ เกิดข้ึนจากความช่ืนชม 
และหลงใหลธรรมชาติ และวิถีชุมชนของชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม 
และคิดว่าจะทำาอย่างไรจึงจะรักษาธรรมชาติให้คงอยู่กับลูกหลานไปได้
ตราบนานเท่านาน

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำากัด
205/197 หมู่ 10 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 กรุงเทพฯ 10270
www.chiwadi.com
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“ผลสำาเร็จของการพัฒนา

นวัตกรรมยังช่วยการเพิ่ม

มูลค่าให้กับน้ำาตาลมะพร้าว 

และเป็นทางเลือกในการ

บริโภคสารให้ความหวานของ

ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องควบคุม

ระดับน้ำาตาลในเลือดอีกด้วย”
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 ความตัง้ใจดังกลา่วทำาใหเ้ธอคิดสรา้ง 
นวตักรรและเลอืกดึงความโดดเด่นของน้ำาตาล 
มะพรา้ว ซึง่เปน็หนึง่ในความภาคภมูใิจของ 
ชาวบา้นจงัหวดัสมทุรสงครามมาตอ่ยอดเพือ่ 
สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีไม่เคย 
มมีาก่อน และเปน็ส่ิงทีผู่บ้รโิภคมองหา ตลอดจน 
พัฒนารูปแบบการผลิตให้เป็นอินทรีย์โดย
สมบรูณ ์เพือ่ยกระดับสนิค้าใหเ้ปน็ทีต่อ้งการของ 
ตลาดมากขึน้ และผลลพัธจ์ากความคิดรเิริม่นำามา 
สู่นวัตกรรม “น้ำาหวานดอกมะพร้าวอินทรีย ์
เขม้ขน้” ในรปูแบบของสารใหค้วามหวานจาก 
มะพรา้วทีม่คีณุลกัษณะเปน็น้ำาหวานเขม้ขน้ 
ที่สามารถทดแทนสารให้ความหวานจาก 
น้ำาตาลทรายขาวในปจัจบุนั ท่ีมค่ีาดัชนไีกลเซมกิ 
(Glycemic Index - GI) สงู ซึง่คา่นีจ้ะเปน็ตวัวดัผล 
ของอาหารแตล่ะอยา่งตอ่การเกิดน้ำาตาลในเลอืด 
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“นอกจากนี้ เมื่อศึกษาลงลึกไป

ในรายละเอียด ทำาให้พบว่า กระบวนการ

ผลิตน้ำาหวานดอกมะพร้าวที่ผ่านมามีการ

ปนเปื้อนของสารเคมีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง”
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เธอกลา่ว และบอกวา่ ปญัหาท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้ยตุคิวามมุง่มัน่ทีม่อียูเ่ดิม บวกกับคำาทา้ทาย
ของเครอืขา่ยนวตักรรมเกษตรอนิทรยี ์ซึง่เปน็แรงผลักดันให้เธอเดินเคร่ืองทำานวัตกรรม
เกษตรอินทรีย์ทุกรูปแบบ ต้ังแต่ผลิตปุย๋อนิทรยีจ์ากเศษอาหาร การคดัเชือ้จลุนิทรยี์
จากดิน มาจนถึงนวัตกรรมน้ำาตาลมะพร้าวที่ได้รับการการันตีด้วยสิทธิบัตร
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 โครงการนวัตกรรม น้ำาหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้น ได้รับการสนับสนุนทุนจาก
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำาหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้น โดยอาศัยการใช้หัวเช้ือท่ีได้จากการหมัก
น้ำาหวานดอกมะพร้าว มายับย้ังโครงสร้างการตกผลึกของน้ำาตาลมะพร้าว และใช้เปลือกมังคุดกับ
ไม้พะยอม ซ่ึงเป็นวัสดุธรรมชาติช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ทดแทนการใช้สาร 
กันบูด ผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนา ช่วยสร้างช่องทางและโอกาสให้กับสินค้า 
ในรูปแบบของสารให้ความหวานจากมะพร้าวท่ีมีคุณลักษณะเป็นน้ำาหวานเข้มข้นรสชาติอร่อย 
ปลอดสารเคมี ตลอดจนสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน เธอให้ข้อมูลว่า ตลาดน้ำาตาลเพ่ือ
สุขภาพปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ท้ังผลิตในประเทศและต้องนำาเข้าจาก 
ต่างประเทศ ซ่ึงน้ำาหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เข้มข้นเป็นน้ำาตาลท่ีมีศักยภาพ สามารถใช้เป็นสาร
ทดแทนความหวานแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลพร้อมกับรสชาติอร่อยท่ีสารทดแทนความหวานไม่มี 

 อย่างไรก็ตาม ความต้ังใจของเธอยังไม่จบแค่น้ัน เพราะในอนาคตบริษัทยังมองถึงการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลปาล์ม มะพร้าว ข้าวกล้องงอก สมุนไพร และจากพืชเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเพ่ือความย่ังยืน จากความสามารถท่ีมีอยู่ 

 นอกจาก ชีวาดี จะเป็นบริษัทเอกชนรายแรกท่ีริเร่ิมทำานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ในลุ่มน้ำา 
แม่กลองแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันสำาคัญท่ีทำาให้เกิดเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ระดับจังหวัด 
โดยเร่ิมต้นท่ีสวนมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ราชบุรี และนครปฐม ในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้สำาเร็จ เธอมองว่า เกษตรอินทรีย์
จะช่วยทำาให้ประเทศไทยซ่ึงมีความแกร่ง ด้านความอุดมสมบูณรณ์ มีผลผลิตจากมะพร้าวท่ีได้ 
คณุภาพ หอมหวานและรสชาตดิกีวา่มะพรา้วจากแหลง่อืน่ ถงึแมว้า่ปรมิาณการผลติจะไม ่
เทียบเท่าอินโดนีเซียท่ีเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวท่ีสำาคัญในภาคพ้ืนอาเซียน แต่นวัตกรรมสามารถ
เพ่ิมมูลค่า สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออก ตลอดจนการตลาดท่ีประสบความ
สำาเร็จจะเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้น้ำาตาลมะพร้าวได้ไม่แพ้ “ข้าวหรือ
ยางพารา” ผลผลิตทางเกษตรท่ีส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
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 สารพิษจากยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า เกือบทำาให้เจ้าของธุรกิจผลิตพืชผลทางการ
เกษตรต้องจบชีวิต หลังพบว่าเกล็ดเลือดในตัวได้ลดต่ำาลงอย่างเห็นได้ชัด จากปริมาณยาฆ่า
แมลงท่ีสะสมในเลือดเป็นจำานวนมาก “จารุวรรณ โอวรารินท์” เจ้าของบริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด 
จำากัด เล่าถึงจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้เธอหันมาทำาธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง

“ซอสพริกอินทรีย์”
บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำากัด  

 ด้วยภาระหน้าท่ีทำาให้เธอต้องเข้าไปดูความเรียบร้อยในไร่ทุกวัน 
และเผชิญกับภัยจากสารเคมี อย่างเล่ียงไม่ได้ จนกระท่ังเกิดอาการป่วย 
ต้องนอนรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลนานถึง 3 เดือน พิษสงของยาฆ่า
แมลง ทำาให้ จารุวรรณ หันมาศึกษาวิธีการปลูกพืชออร์แกนิคในทันที 
ด้วยจุดประสงค์หลักคือลด ละ และเลิกใช้ ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า 
ยาฆ่าเช้ือรา ตลอดจนปุ๋ยเคมี อย่างถาวร

บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำากัด
299 หมู่ที่ 7 ตำาบลนครเจดีย์ อำาเภอป่าซาง
จังหวัดลำาพูน 51120
โทรศัพท์: 053-555 248  โทรสาร 053-555 249
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“ข้อมูลทางวิชาการช่วยยืนยันว่าซอสพริกอินทรีย์มีประโยชน์

มากกว่าซอสพริกท่ัวไป โดยท่ีรสชาติไม่เปล่ียนไปจากเดิม 

แถมยังมีรสชาติดีกว่า เน้ือของวัตถุดิบมีความแน่น และ

หวานกรอบ จากการผลิตโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี

ช่วยการเร่งการเจริญเติบโต”
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 เธอ เร่ิมต้นมองหาพ้ืนท่ีปรับปรุงดินให้เหมาะสม เพ่ือปลูกผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอด
จากสารพิษ โดยเน้นไปท่ีวัตถุดิบหลักซ่ึงเป็นส่วนประกอบของซอสพริก เช่น มะเขือเทศ พริก 
และกระเทียม โดยหวังท่ีจะส่งสินค้าออกจำาหน่ายยังต่างประเทศ
 
 แต่กว่าจะได้วัตถุดิบเพ่ือทำาซอสพริกน่ัน เป็นไปอย่างยากลำาบาก พริก ท่ีปลูกตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี จะให้ผลผลิตท่ีน้อยกว่า อีกท้ังค่าแรงท่ีสูงข้ึนจากการต้อง
จ้างคนงานมาดูแลในส่วนน้ีโดยเฉพาะ

“พริก และกระเทียม เป็นพืชท่ีต้องใช้ยาฆ่าแมลง เพราะมีแมลงศัตรูพืช

จำานวนมาก การปลูกแบบอินทรีย์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย” 

 เธอกล่าวยอมรับ และบอกว่า ปัญหาหาดังกล่าวไม่ได้ทำาให้ตัวเธอเองย่อท้อ และได้
เลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด โดยใช้เทคนิคปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแล ช่วงเวลา 3-4 ปี ท่ีจารุวรรณ ได้ลองผิดลองถูก และล้มลุกคลุกคลานกับการปลูกพืชตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนพัฒนาส่วนผสมอ่ืน  ๆท่ีเป็นอินทรีย์ เช่น น้ำาตาล และน้ำาสมสาย
ชูออร์แกนิค มาจนถึงวันน้ี ซอสพริกของเธอเร่ิมเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างจริงจัง ส่งขายให้กับ
ลูกค้าท่ีให้ความสนใจ โดยได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก IFOAM และอียู ทำาให้
สามารถส่งออกไปขายยังตลาดในประเทศแถบยุโรปได้ 
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 ซอสพริกอินทรีย์เป็นสินค้าใหม่ ท่ีไม่เคยมีใครทำาได้มาก่อน ทำาให้ซอสพริกท่ีผลิตโดย
บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด เป็นท่ีจับตามองในตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเธอได้สร้างแบรนด์ให้กับซอสพริกอินทรีย์ โดยใช้ข่ือว่า “ลำา ลำา” (Lum Lum) ผลิต
และส่งสินค้าให้กับท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และส่งออกไปยังต่างประเทศ
 
 จารุวรรณ บอกว่า จุดเด่นท่ีทำาให้ซอสพริกอินทรีย์เป็นท่ียอมรับ เกิดจากความร่วมมือ
ของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ท่ีได้สนับสนุนเงินทุนและการเช่ือมโยงผู้เช่ียวชาญด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์พริกอินทรีย์อย่างครบวงจร 
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 เธอกล่าว และบอกว่า นวัตกรรมช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ โดยมีไลโคพีนสูงจากฟักข้าวท่ีเติมลงไป ช่วยต้านอนุมูลอิสระสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
บำารุงสายตา และป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ตลอดจนรสชาติอันเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงนับเป็นการ
สร้างทางเลือกตลอดจนสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ณ ปัจจุบันมูลค่าตลาดซอสพริกมีอยู่
ประมาณ 1,053 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2552) โดยประเทศไทยสามารถส่งออกซอสพริกไปยัง
ต่างประเทศจำานวนมากถึง 105 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงคู่ค้าท่ีสำาคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี 
เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของบริษัทเอง เร่ิมส่งออกสินค้าบางส่วน แต่ยัง
มีปริมาณจำากัด เน่ืองจากไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบท่ีแน่นอนได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าใน
ปี 2556 การผลิตจะเร่ิมเป็นระบบท่ีชัดเจนมากข้ึน

 นอกจากน้ีบริษัท ยังได้นำาวัตถุดิบประเภทเคร่ืองแกง เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ท่ีใช้ปลูก
เสริมกับแปลงวัตถุดิบหลักเพ่ือไล่แมลงมาผลิตเป็นเคร่ืองแกงเขียวหวาน แกงแผ็ด เคร่ืองต้มยำา 
ท่ีเป็นอินทรีย์ ทำาให้ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะตลาดในประเทศญ่ีปุ่น
เธอกล่าวท้ิงท้ายว่า ความสำาเร็จจากการปลูกผักอินทรีย์ ทำาให้เกษตรกรในละแวกใกล้เคียง หัน
มาปลูกพืชอินทรีย์เป็นรายได้เสริม โดยบริษัทรับซ้ือวัตถุดิบท้ังหมด 

“หากประเทศไทยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง การจะส่งออกสินค้า

อินทรีย์ไปยังตลาดต่างประเทศคงไม่ใช่เร่ืองยากจนเกินไป เพียงแต่ในช่วง

เร่ิมต้นต้องใช้ความอดทนในการฟ้ืนฟูสภาพดินให้กลับมามีสภาพดีพร้อม

ปลูกพืชอินทรีย์ 100% เน่ืองจากท่ีผ่านมาเกษตรกรใช้ปุ๋ย สารเร่ง สารเคมี 

กันจนเคยชิน ด้วยคิดว่าผลผลิตจะไม่เติบโต และขายไม่ได้ราคา ซ่ึงตัวเธอ

เอง มองว่า เป็นความคิดท่ีผิดอย่างมาก” 
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 พูดถึงสินค้าออร์แกนิค ส่ิงแรกท่ีคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นสินค้าเกษตร พืช ผัก และอาหาร 
แต่ปัจจุบันสินค้ากลุ่มน้ีได้ขยายไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำารุง
ผิวและเคร่ืองสำาอาง ท่ีให้ความสำาคัญกับคำาว่าออร์แกนิค หรืออินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน
 

โครงการการผลิตสบู่อินทรีย์
Production of Organic Soap
บริษัท เชียงใหม่ ออร์แกนนิค แอนด์ สปา จำากัด

 จากความสำาเร็จของบริษัท เชียงใหม่ ออร์แกนนิค แอนด์ 
สปา จำากัด ผู้บุกเบิกธุรกิจสบู่อินทรีย์ รายแรกของประเทศไทย ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์จาก 2 องค์กรซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ ได้แก่ “ไบโออะกริเสิร์ช” (bioagricert) จากอิตาลี และ USDA 
ORGANIC จากสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการรับรองมาตรฐานโรงงาน
ผลิตท่ีปลอดสารพิษ ปูทางสู่การเป็นบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าคุณภาพ
ให้กับบริษัทเอกชนท่ีสนใจ

บริษัท เชียงใหม่ ออร์แกนนิค แอนด์ สปา จำากัด
179 หมู่ 9 ตำาบลหนองแก๋ว อำาเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์: 053-443069  โทรสาร: 053-443070 
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“ส่วนประกอบของสบู่

 มีหลายชนิด ซึ่งช่วงเริ่มต้น

 มีน้ำามันมะพร้าวเพียงชนิดเดียว

 เท่านั้นที่ได้จากกระบวนการ

 ผลิตที่เป็นอินทรีย์ และหาได้

 ในประเทศไทย ขณะที่ส่วนผสม

 อื่นต้องนำาเข้าเกือบ 100% 

 นั่นทำาให้ต้นทุนของสบู่แต่ละ

 ก้อนจะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย”
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 อาชณิญา อรุพพีฒันพงศ ์เลา่ถงึจดุ 
เร่ิมต้นว่า กว่าจะมาถึงวันน้ีของบริษัท เชียงใหม่ 
ออร์แกนนิค แอนด์ สปา จำากัด เริ่มมาจาก
ประสบการณใ์นการผลติสบูส่มนุไพรมาก่อน 
ประกอบกับแรงผลักดันจากภายนอก กับคำาถาม 
ทีว่า่ ประเทศไทยนา่จะเปน็แหลง่ผลติสนิคา้ 
อินทรีย์ได้ เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ทำาเกษตรกรรม 
แตก่ลบัไมม่ผีลติภณัฑอ์นิทรยีอ์ยูเ่ลย ตนจงึ
เปลีย่นความคิดและหนัมาผลติสบูอ่อรแ์กนคิ 
เปน็ครัง้แรกเมือ่ 5 ปก่ีอน โดยมองหาตลาด 
ทีม่โีอกาสทีดี่กวา่ สินค้าในกลุม่เครือ่งบำารงุผวิ 
และเครือ่งสำาอางเปน็สนิคา้เกษตรอนิทรยีท่ี์มี
แนวโนม้การเตบิโตสงูไมแ่พผ้ลติผลทางการ 
เกษตรท่ีปลอดสารพิษ แต่เท่าท่ีผ่านมาประเทศ 
ไทยมีวัตถุดิบท่ีเป็นอินทรีย์อยู่น้อยมาก จากจุด 
เริม่ตน้เลก็ๆ ของบรษิทัฯ นำามาสูค่วามมุง่มัน่
ในการพฒันากระบวนการผลติสบูท่ีป่ราศจาก
สารปนเปื้อน 
 
 โครงการผลิตสบู่อินทรีย์นับว่าเป็น 
นวตักรรมผลติภณัฑร์ะดบัประเทศ ทีเ่กดิจาก
การพัฒนาสูตรการผลิตสบู่จากประเทศอังกฤษ 
โดยใชส่้วนผสมจากน้ำามนัพชื และน้ำามนัหอม 
ระเหย ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานระบบเกษตร
อนิทรยีท์กุขัน้ตอนการผลติ โดยคณุภาพของ
สบู่ท่ีได้จะไม่เกิดการแตกหัก และมีกล่ินหอมอยู่
ได้ประมาณ 2 ปี โดยไม่เกิดกล่ินหืนเหมือนสบู่
สมุนไพรท่ัวไป
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 สบู่อินทรีย์ท่ีพัฒนาข้ึนจัดเป็นผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเคร่ืองสำาอางรายแรกของประเทศไทย
ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานนวัตกรรม 
แหง่ชาต ิ(สนช.) ภายใตโ้ครงการ “นวตักรรม 
ดี...ไมม่ดีอกเบีย้”  เพือ่ขยายกำาลงัการผลติสบู ่
อินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร 
อินทรีย์สากลรายแรกของประเทศไทย เป้าหมาย 
หลักเพ่ือสร้างศักยภาพในการส่งออกให้
กับผู้ประกอบการท่ีสามารถสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สบู่อินทรีย์จนประสบผลสำาเร็จ 
 
 เป้าหมายแรกคือการขยายกำาลังการ 
ผลติสบูอ่นิทรยี ์ใหไ้ด้ไมต่่ำากวา่ 100,000 กอ้น 
ต่อเดือน และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
และเน้นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่
ชนบทในการผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 
และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สบู่อินทรีย์สู่ 
ประเทศฮังการี และรัสเซีย โดยอาศัยการรับรอง 
มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ เธอบอกว่า โครงการ 
นวตักรรมดี...ไมม่ดีอกเบีย้ ชว่ยใหบ้รษิทัเดิน 
หนา้การผลติได้ เนือ่งจากภาคการผลติจำาเปน็ 
ตอ้งใชเ้งนิทนุ โรงงานตอ้งได้รบัความเชือ่ถอื ม ี
วัตถุดิบท่ีเพียงพอในการพัฒนาสบู่อินทรีย์ การันตี 
ด้วยใบรับรองระดับนานาชาติ นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ 
ยงัได้รบัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ 1 ใน 10 สดุยอด
นวัตกรรมดีเด่น ในปี 2551 อีกด้วย
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“เมื่อ 5 ปีที่แล้ว สินค้าออร์แกนิคไม่ไปเป็นที่รู้จักมากนัก และไม่

เข้าใจว่าทำาไมต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อใช้สบู่อินทรีย์ แต่ ณ ปัจจุบัน 

เทรนด์ของสินค้าออร์แกนิคได้รับความสนใจมากขึ้น โดยร้อยละ 

90 เป็นสินค้าที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ”
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 เธอกลา่ว และบอกวา่ การผลติสนิค้าอนิทรยีเ์พือ่สง่ออก มาตรฐานอตุสาหกรรมไทย
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้สินค้าเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ เพราะมุมมองจาก 
ชาวตา่งชาตสิว่นใหญไ่มเ่ชือ่วา่สนิคา้ทีผ่ลติไดจ้ะเปน็ออรแ์กนคิ ในเมือ่ประเทศไทยยงัคงเปน็
ประเทศท่ีนำาเข้าสารเคมีอันดับต้นๆ ในสายตาชาวโลก

 ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่ ออร์แกนนิค แอนด์ สปา จำากัดส่งออกสินค้าให้กับประเทศ
ญ่ีปุ่น อีกท้ังมีสำานักงานขายอยู่ท่ี ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา  เธอยอมรับว่ามาตรฐานจาก 
USDA เป็นใบเบิกทางท่ีดีของสินค้าออร์แกนิคท่ีต้องการตีตลาดส่งออกไปท่ัวโลก นอกจากน้ี การ
ลงทุนเคร่ืองจักร และก่อสร้างโรงงานท่ีได้มาตรฐานการผลิตตามกระบวนการของเกษตรอินทรีย์ 
ทำาให้โรงงานสามารถรับจ้างผลิตหรือโออีเอ็ม ให้กับแบรนด์ต่าง  ๆโดยสินค้าท่ีผลิตจากโรงงาน
ได้รับการรับรองมาตรฐานเช่นกัน ซ่ึงเธอมองว่า จะเป็นโอกาสก้าวสำาคัญของประเทศไทยในการ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยกล้ากระโดดเข้ามาในธุรกิจเกษตรอินทรีย์มากข้ึน

 จากสบู่อินทรีย์ ณ ปัจจุบัน เชียงใหม่ ออร์แกนนิคฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ครบ
วงจร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง เส้นผม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่างแชมพูบาร์ 
หรือแชมพูก้อนท่ีสะดวกต่อการพกพาข้ึนเคร่ืองบิน รวมถึงผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก 
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสำาหรับสัตว์เล้ียง ซ่ึงกำาลังเป็นสินค้าท่ีได้รับความสนใจในอเมริกา จาก
มูลค่าตลาดรวมท่ีสูงถึง 3 พันล้านบาทต่อปี เธอย้ำาว่า อีกไม่นานจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงแบรนด์ใหม่ท่ีจำาหน่ายสินค้าฉีกแนวกันออกไป มากกว่าสินค้าออร์แกนิคใน
กลุ่มอาหาร ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในการปลูกพืชอย่างถาวร ซ่ึง
แรงผลักดันจากภาครัฐท่ีหันมาส่งเสริมในเร่ืองน้ีมากข้ึน จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ของประเทศไทยเดินหน้าไปในทิศทางบวกต่อไปในอนาคต 
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 หมดยุคของเคร่ืองสำาอางท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี ทันทีสินค้าออร์แกนิคได้ขยายวงเข้า 
ไปถงึกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่องหาความงามจากผลติภณัฑธ์รรมชาต ิจำาพวกเครือ่งสำาอาง และ
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ในต่างประเทศสินค้าออร์แกนิคถูกนำามาวางบนช้ันวางสินค้าแทนท่ีสินค้าเดิม
ท่ีติดฉลากท่ีมีส่วนผสมจากสารเคมีมากข้ึน ในขณะท่ีประเทศไทยความพยายามในการพัฒนา
เคร่ืองสำาอางออร์แกนิคยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

ลิปสติกอินทรีย์
บริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำากัด

 นวัตกรรมเคร่ืองสำาอางออร์แกนิคกลุ่มลิปสติกในประเทศไทย 
ถกูผลกัดันขึน้เปน็ครัง้แรกโดยบรษิทั โปว๋เอวีย๋น จำากัด ผูผ้ลติและ
จำาหนา่ยเครือ่งสำาอาง สำาหรบัคนผวิแพง้า่ยเพือ่จำาหนา่ยในประเทศ 
เป็นหลัก ซ่ึงเล็งเห็นช่องทางของตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางออร์แกนิค 
โดยกำาหนดให้เป็นเป้าหมายต่อไปในอนาคต

 “วิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โป๋วเอว๋ียน 
จำากัด บอกว่า ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทได้หันมาวิจัยและพัฒนาเคร่ือง 
สำาอางออร์แกนิค โดยนำาวัตถุดิบต้ังต้นจากธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนผสม 
หลัก ในขณะท่ีแนวโน้มการผลิตเคร่ืองสำาอางส่วนใหญ่มักมาจากสาร
เคมีสังเคราะห์ในการผลิต 

บริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำากัด
39/2 ถนนชมสินธุ์ ตำาบลหัวหิน อำาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์: 088-159 9474
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ผลิตภัณฑ์ตัวแรกท่ีวิลาสินีสนใจ คือ
“ลิปสติกอินทรีย์” เธอมองว่า เป็นความ
ท้าทายของอุตสาหกรรมเคร่ืองสำาอาง
เน่ืองจากการพัฒนาลิปสติกจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติไม่ใช่เร่ืองง่าย 

เธอกล่าว และยอมรับว่า ข้อจำากัดของ
ส่วนผสมธรรมชาติ คือสีท่ีเปล่ียนแปลง
ได้ง่าย และความยากในการทำาให้
ลิปสติกคงตัว

“สารสังเคราะห์ ช่วยให้ลิปสติก

 มีความเสถียรและเก็บไว้ได้นาน

 ซึ่งถ้าตัดสารเหล่าออกไปจะ

 ทำาให้ลิปสติกคงสภาพอยู่ได้

 คือโจทย์ยากที่ต้องแก้ให้ได้”
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“ตลาดในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ให้ความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพ 

 มากขึ้น โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่มีกระแสตอบรับค่อนข้างดี ซึ่ง  

 ข้อได้เปรียบของประเทศไทยคือมีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตัวเอง  

 ทำาให้โอกาสทางการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

 ของประเทศไทยมีสูงมาก” เธอให้มุมมอง
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 แม้จะเร่ิมต้นจากศูนย์ แต่ด้วยความมุ่งม่ันในการค้นคว้าข้อมูล ทำาให้บริษัทสามารถพัฒนา 
สูตรลิปสติกอินทรีย์ท่ีส่วนผสมจากธรรมชาติได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก โดยวัตถุดิบหลักท่ีนำามาใช้  
ได้แก่ ข้าวเจ้า ซ่ึงนำามาผลิตเป็นแว็กซ์ ในส่วนประกอบสำาคัญของลิปสติก 

 ในส่วนของสีท่ีนำามาใช้แทนสารสังเคราะห์น้ัน วิลาสินี เลือกใช้สีเขียวจากมะม่วง สีส้ม
จากแครอท และสีม่วงจากผลองุ่น ซ่ึงท้ังหมดเป็นวัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ และผลิตได้จาก
ประเทศไทยท้ังหมด เธอบอกว่า ในอดีตลิปสติกท่ีใช้กันน้ันมาจากส่วนผสมธรรมชาติ แต่พอ
ลิปสติกจากสารสังเคราะห์ถูกพัฒนาข้ึนคนก็หันมาให้ความสนใจ แต่ ณ ปัจจุบันกระแสความ
นิยมของผู้บริโภคได้เปล่ียนไป โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซ่ึงเดินหน้ามาถึงจุดอ่ิมตัวของสารเคมี 
และคนสว่นใหญเ่ริม่หนักลบัมามองหาผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของธรรมชาต ิซึง่เปน็ผลดตีอ่
สุขภาพในระยะยาว



122

 แหล่งวัตถุดิบท่ีสำาคัญของสินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย แต่ถูกส่งออกไป 
ต่างประเทศเพ่ือให้ผ่านการการันตีและกลับเข้ามาขายในประเทศไทย ทำาให้ต้นทุนการผลิตสินค้า
ออรแ์กนคิคอ่นขา้งสงู ซึง่ในอนาคตหากสามารถผลติวตัถดุบิทีไ่ดม้าตรฐานการรบัรองเปน็ที่
ยอมรับ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการผลิตและใช้วัตถุดิบจากในประเทศเพ่ิมมากข้ึน

สำาหรบัลปิสตกิออรแ์กนคิ ซึง่เปน็สนิคา้ตวัแรกของบรษิทั ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งขอใบรบัรอง 
มาตรฐานสินค้าออร์แกนิค เพ่ือขยายช่องทางการขายสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ิมเติม
จากสินค้าปัจจุบันของบริษัทท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการดูแลผิวเป็นพิเศษ เช่น คนท่ีมีผิวแพ้ง่าย 
โดยจำาหน่ายในร้านขายยาเป็นหลัก 

 อย่างไรก็ตาม เธอมองว่า แบรนด์ไทยในมุมมองต่างชาติ หากได้รับการรับรองจะช่วย
เพ่ิมความม่ันใจในฐานะสินค้าท่ีส่งตรงจากแหล่งวัตถุดิบ เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก
ประเทศอืน่ ท้ังนี ้นอกจากลปิสตกิอนิทรยีแ์ลว้ วลิาสิน ีบอกวา่ บรษิทัมแีนวคิดท่ีจะพฒันา
เครือ่งสำาอางประเภทอืน่ เชน่ ครมีปกปดิริว้รอยจากขา้วเจา้ และครมีปรบัสภาพผวิหนา้ให้
เนียนใส ซ่ึงอยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบใกล้แล้วเสร็จ
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 อย่างไรก็ตามในข้ันตอนของการผลิตและจำาหน่ายเพ่ือ
ใหท้นักบัความตอ้งการของตลาดนัน้ บรษิทัจำาเปน็ตอ้งเริม่
ลงทุนเคร่ืองจักร โดยเน้นพัฒนาเคร่ืองจักรโดยฝีมือคนไทย ทน
แทนการนำาเข้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันได้อีกทางหน่ึง
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 จากจุดเร่ิมต้นท่ีต้องการเห็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์เป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ
สำาหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กเล็ก จึงเป็นแรงผลักดันให้ “สุวรรณา ต้ังศรีถาวร” กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เช่ือมสมบัติ จำากัด มุ่งม่ันในการพัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับ
เด็ก หรือ baby Care ท่ีมีความปลอดภัยสูง และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ด้วยวัตถุดิบต้ังต้น
ท่ีสกัดได้จากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับเด็ก
บริษัท เชื่อมสมบัติ จำากัด

 “หลังจากท่ีทดลองใช้สบู่ล้างหน้าสำาหรับเด็ก แล้วพบว่าตัวเอง
เกิดอาการแพ้ จึงเร่ิมหันมาต้ังคำาถามกับตัวเองว่า ทำาไมเด็กๆถึงไม่มี
โอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากส่วนผสมของสารเคมี ท่ี
ก่อให้เกิดอาการคัน และผ่ืนผิวหนัง โดยท่ีพ่อแม่หลายคนอาจไม่เคย
ทราบถึงสาเหตุมาก่อน” เธอกล่าว

บริษัท เชื่อมสมบัติ จำากัด
16/14 หมู่ 11 ถนนเลียบคลองสอง ตำาบลคลองสอง 
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-901 1010 โทรสาร: 02-901 1009
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“เราศึกษาข้อมูลค่อนข้างมากเกี่ยวกับเกษตร

อินทรีย์ ทำาอย่างไรจึงจะผลิตของคุณภาพดี 

ปลอดสารพิษ ในขณะที่ช่วงเวลานั้นคนรอบข้าง

ยังไม่เข้าใจคำาว่าไร้สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ ว่า

คืออะไร และมีข้อแตกต่างอย่างไร” 
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“หัวใจสำาคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคคือต้นทุนในเรื่อง

วัตถุดิบ ที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง เช่น กลีเซอรีนที่เป็นออร์แกนิค รวมถึง

น้ำามันหอมระเหยที่จำาเป็นต้องใช้เป็นจำานวนมาก ซึ่งเทคโนโลยีการผลิต

สามารถพัฒนากระบวนการสกัดให้ได้สารที่มีความเข้มข้นสูงทำาให้น้ำามัน

หอมระเหยที่ได้มีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสารตกค้าง สอดคล้องกับ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” 
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 ประกอบกับความสนใจในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสมุนไพรอยู่เป็นทุนเดิม ทำาให้ 
สุวรรณา มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับเด็กคร้ังแรกใน
ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการและเงินทุนจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สนช.

 กว่าจะผลิตสินค้ากลุ่ม Personal Care ออกมาแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น สบู่ และแชมพู
ออร์แกนิค ต้องผ่านกรรมวิธีหลายข้ันตอน โดยเฉพาะการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีพิถีพิถัน ซ่ึงเธอ
บอกว่า สนช. ได้ทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ช่วยช้ีแนะแนวทาง และกำาหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนของ
การทำานวัตกรรมให้ประสบความสำาเร็จ

 ในมุมของการต่อยอดธุรกิจ ต้องมองภาพและเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน โดยโครงการท่ี
บริษัทได้เร่ิมต้นทำาคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับทำาความสะอาดและดูแลผิวเด็กจาก
น้ำามันหอมระเหยท่ีสกัดด้วยวิธีของเหลวย่ิงยวดทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคท่ีมีประสิทธิภาพ 
พร้อมใช้ และสามารถผลิตและจำาหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโครงการนวัตกรรมน้ี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู โลช่ัน ท่ีพร้อม
จำาหน่ายในประเทศ และส่งออกภายใต้แบรนด์ “Baby Orkanic” เธอบอกว่า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับเด็ก ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีจำาหน่าย
ในท้องตลาดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมจากสารเคมี โครงการน้ีจึงนับเป็นโอกาสท่ีดีในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำาหรับเด็กเพ่ือขยายผลตราสินค้าสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ
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“ช่องทางในการจำาหน่ายสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทยยังคงจำากัด

เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพเป็นหลัก บริษัทจึงได้

วางแผนการตลาดไว้ที่ 20% สำาหรับสินค้าที่จำาหน่ายในประเทศ และ 

80% สำาหรับสินค้าส่งออก เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์อินทรีย์มี

ความต้องการสูงในตลาดโลก”

 ท้ังน้ี ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทำานวัตกรรม ในมุมมองของภาคเอกชนน้ัน คือการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน และนับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดี
ของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร 
และผู้ผลิตพืชน้ำามันหอมระเหยหันมาสนใจระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน จากความต้องการ
วัตถุดิบรองรับ และช่วยสร้างตราสินค้าเพ่ือจำาหน่ายในตลาดโลก

 เธอกล่าวท้ิงท้ายว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ในฐานะ
แหล่งวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ และผู้บริโภคต่าง
มองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมากข้ึน ซ่ึงการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเคร่ืองสำาอางอินทรีย์ให้เป็น
ท่ียอมรับ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ จะเป็นใบเบิกทางให้
ประเทศไทยข้ึนแท่นเป็นผู้ส่งออกเคร่ืองสำาอางอินทรีย์ได้ไม่ยาก
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 พืชพ้ืนบ้านของไทยหลายชนิดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
ด้วยสรรพคุณทางยาท่ีเทียบเท่าสารสังเคราะห์ ทำาให้วงการวิทยาศาสตร์หันมาศึกษาวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่เว้นแม้แต่ “สะเดา” ท่ีหลายคนอาจมองข้ามไป แต่แท้จริงแล้วน้ำามันท่ีสกัดได้จาก
เมล็ดสะเดาน้ัน มีคุณสมบัติทัดเทียมกับยารักษาโรคร้ายแรงอย่างโรคเอดส์ และโรคมะเร็ง

“TNO” น้ำามันสะเดาอินทรีย์     
 สำาหรับเวชภัณฑ์

 “สุธรรม ศิริบุณยวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะเดาไทย 
จำากัด บอกว่า ด้วยวัตถุดิบท่ีมีอยู่เป็นจำานวนมาก ทำาให้บริษัทเร่ิมต้น
ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง และมองหาหนทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าสะเดา ไม่
ให้เป็นเพียงแค่พืชผักสวนครัวอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ 

บริษัท เชื่อมสมบัติ จำากัด
16/14 หมู่ 11 ถนนเลียบคลองสอง ตำาบลคลองสอง 
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-901 1010 โทรสาร: 02-901 1009

บริษัท สะเดาไทย จำากัด



131

“ตอนนี้เรามีองค์ความรู้เพียงพอที่จะบอกได้ว่าสาร Azadirachtin 

ที่สกัดได้จากสะเดามีฤทธิ์ทางยา แต่ผลจากการวิจัยร่วมกับนัก

วิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากพืชทำาให้พบว่า ยังมีสารสกัด

อีกหลายชนิดจากสะเดาที่มีศักยภาพไม่แพ้กัน” 
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“ข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาติคือ สามารถ

ใช้กับมนุษย์ได้โดยไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด” 

 สุธรรมกล่าว และมองว่า จะทำาอย่างไรให้ผลผลิตท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติถูกนำาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 อย่างไรก็ตาม แม้ทุกวันน้ีจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดสะเดาเพ่ือใช้กำาจัด
แมลงศัตรูพืชจนเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร ในฐานะสารสกัดจากธรรมชาติท่ีสามารถทดแทน
สารเคมีได้ แต่เขากลับมองว่า ด้วยคุณสมบัติของสะเดา สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีขายอยู่ในท้องตลาด โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ท่ีมีความจำาเป็นสำาหรับมนุษย์ 

 องค์ความรู้ในเชิงลึกท่ีได้จากการวิจัย ทำาให้เขาตัดสินใจเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำามัน 
จากเมล็ดสะเดา เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในการรักษาโรคเหาในมนุษย์ โดย
ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการ “TNO” น้ำามันสะเดา
อินทรีย์สำาหรับเวชภัณฑ์

 จุดมุ่งหมายของโครงการน้ี คือการนำาเมล็ดสะเดาท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  flu-
idization ในการอบแห้งก่อนกระบวนการบีบน้ำามัน ท่ีส่งผลโดยตรงต่อปริมาณของสาร Aza-
dirachtin ซ่ึงเป็นสารสำาคัญท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการดังกล่าวได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากเจ้าของสิทธิบัตร จากประเทศออสเตรเลีย
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 เพ่ือให้วัตถุดิบสะเดามีเพียงพอกับความต้องการของตลาด สุธรรมมีแนวคิดในการสร้าง
เครือข่ายชุมชน ตลอดจนสร้างกลไกแลกเปล่ียนวัตถุดิบกับแหล่งผลิตโดยตรง เพ่ือไม่ให้ผล
ประโยชน์ตกเป็นของนายทุน เม่ือสะเดากลายเป็นวัตถุดิบท่ีต้องการของตลาด และมีราคาสูงข้ึน
จากความมุ่งม่ัน ทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์น้ำามันสะเดาอินทรีย์
สำาหรับเวชภัณฑ์เป็นรายแรกของประเทศ นับเป็นการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าท่ีผลิตจาก
สารสกัดสมุนไพรท่ีได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกท้ังยังช่วยบุกเบิกตลาดสินค้าในกลุ่ม
เวชภัณฑ์อินทรีย์ (organic pharmaceutical grade) สู่ผู้บริโภค

“ในอนาคตความต้องการสะเดาในภาคธุรกิจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 100 ตัน

ต่อปี จากความต้องการสินค้า ทั้งในออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา 

ยุโรป และญี่ปุ่น” 

 เขากล่าวยืนยัน และบอกว่า สะเดาท่ีปลูกได้ในประเทศไทย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
สารสำาคัญท่ีต้องการถึง 3,200 พีพีเอ็ม ซ่ึงสูงกว่าสะเดาท่ีปลูกได้ในประเทศอินเดียถึง 2 เท่า น่ัน
แปลว่าสะเดาไทยท่ีปริมาณเท่ากัน ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าสะเดาจากแหล่งอ่ืน
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 สำาหรับแผนการตลาดท่ีบริษัท สะเดาไทย จำากัด วางเอาไว้ คือ เน้นการทำาตลาดกับ
กลุ่มประเทศท่ีมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจดี มีกำาลังซ้ือ และมีความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เป็นหลัก เพราะกว่าท่ีสินค้าจะผ่านด่านการตรวจสอบ และขอรับการรับรองเพ่ือวางขายใน
ประเทศเหล่าน้ันได้ ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องใช้เวลาในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง และตีพิมพ์ผล
วิจัยในวารสารวิชาการท่ีท่ัวโลกยอมรับ ซ่ึงใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 3 ปี 

 สุธรรมบอกว่า ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ “TNO” น้ำามันสะเดาอินทรีย์สำาหรับเวชภัณฑ์ ได้เร่ิม
วางขายในประเทศออสเตรเลียเป็นท่ีแรก โดยได้รับการรับรองจาก TGA (Therapeutic Goods 
Administration) ของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ระหว่างขอการรับรองเพ่ือจำาหน่ายสินค้าใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2555

 สุธรรมกล่าว และท้ิงท้ายว่า บริษัท สะเดาไทย ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นวัตกรรม
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเมล็ดสะเดาซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีหาได้ง่ายในประเทศ ซ่ึงมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำามันสะเดาอินทรีย์สำาหรับเวชภัณฑ์ ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการ
ผลิตและจัดจำาหน่ายเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก
สะเดาในประเทศไทยได้อีกทางหน่ึง

 “ขั้นตอนการรับรองสินค้าในประเทศเหล่านี้ เข้มงวด และยุ่งยาก

กว่าการรับรองในประเทศหลาย 10 เท่า แต่ถ้าสามารถผ่านไปได้ 

การรับรองนี้จะเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้บริษัทอื่นทำาผลิตภัณฑ์

เลียนแบบ” 



135



136

 ทุกวันน้ีสารเคมีถูกนำามาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด จนกลายเป็นความเคยชินสำาหรับคนท่ัวไป แต่ในทัศนะของ “พร
ทิพย์ ต้ังกีรติ” กรรมการบริหาร บริษัท อู่ข้าว อู่น้ำา จำากัด กลับมองถึงผลกระทบจากสารเคมี
ท่ีอยู่รอบตัว ส่ิงท่ีเธอพบหลังจากนำารถยนต์ออกจากศูนย์บริการล้างทำาความสะอาดทุกคร้ัง คือ
กล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงเกิดจากสารเคมีท่ีใช้เคลือบเงารถยนต์ เป็นปัญหาท่ีแก้ไม่ตก เน่ืองจาก
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับรถยนต์ผลิตจากสารเคมีเกือบ 100%

 เธอกล่าว และให้ข้อมูลว่า โดยท่ัวไปครีมเคลือบเงารถจะ
ประกอบด้วยสารเคมีสังเคราะห์จำาพวกซิลิโคนท่ีมีคุณสมบัติเป็นตัว
ทำาละลาย ลดแรงตึงผิว รวมถึงเป็นสารท่ีใช้ในการข้ึนรูป ซ่ึงง่ายต่อ
การระเหย จึงมักก่อให้เกิดปัญหาการระคายเคืองและอาการแพ้แก่ผู้
ใช้ในภายหลัง 

ครีมอเนกประสงค์สำาหรับอุปกรณ์
ภายในรถยนต์จากน้ำามัน
รำาข้าวอินทรีย์  

บริษัท อู่ข้าว อู่น้ำา จำากัด
44 หมู่ที่ 11 ตำาบลผักไห่ อำาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์: 035-391 941

บริษัท อู่ข้าว อู่น้ำา จำากัด 
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“นอกจากกลิ่นเหม็นติดรถ

แล้ว สารเคมียังเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพในระยะยาว สำาหรับ

คนใช้รถที่ต้องสูดดมสารเคมี

ตลอดเวลาในสภาวะที่อากาศไม่

ถ่ายเท” 
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“งานวิจัยทำาให้เราพบว่า ครีมที่ได้จากน้ำามันรำาข้าวอินทรีย์ มีสาร 

Gamma-oryzanol ซึ่งเป็นสารสำาคัญที่พบเฉพาะในน้ำามันรำาข้าว 

ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวี สามารถป้องกันรังสียูวีให้

กับรถยนต์ คอนโซลหน้า รวมถึงเบาะรถยนต์ อีกทั้งยังช่วยยืด

อายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในรถยนต์ หลังจากที่ได้ใช้ครีม

อเนกประสงค์เคลือบลงบนพื้นผิวของวัสดุ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม

ธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ” เธอกล่าว 
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 น่ันเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้เธอตัดสินใจศึกษาข้อมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หาทางออก
ให้กับปัญหาน้ีอย่างถาวร ด้วยความสนใจในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เวชสำาอาง และผลิตภัณฑ์
แปรรูปท่ีได้จากข้าวอินทรีย์อยู่เป็นทุนเดิม ทำาให้เธอเร่ิมต้นทดลองใช้กากน้ำามันจากรำาข้าว
อินทรีย์ มาพัฒนาเป็นครีมเคลือบเงารถยนต์ เพ่ือใช้แทน wax เคลือบเงารถยนต์ท่ีทำาจากสาร
เคมี ซ่ึงเธอยืนยันว่า “ความสะอาดท่ีได้จากธรรมชาติ จะเป็นทางเลือกท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจ”

 ครีมสำาหรับทำาความสะอาดและเคลือบเงาอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ท่ีใช้น้ำามันรำาข้าว
อินทรีย์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต สามารถทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมเคลือบเงารถท่ีผลิต
จากไขสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ พาราฟิน โพลิพรอพิลีน 
หรือ ไขจากธรรมชาติ ได้แก่ แcarnauba wax ท่ีต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ

 พรทิพย์ เร่ิมต้นศึกษาข้อมูล และเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม ครีมเคลือบเงารถยนต์จาก
น้ำามันรำาข้าวอินทรีย์ ท่ีมีส่วนผสมของสารเติมแต่ง 3 ชนิด ท่ีได้รับรองมาตรฐาน organic cos-
metic grade ตลอดจนหาข้อมูลทางวิชาการมาช่วยยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเธอ
เช่ือว่าจะเป็นใบเบิกทางท่ีทำาให้สินค้าเป็นท่ียอมรับในสายตาคนท่ัวไป เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีเข้ามาพลิกโฉมวงการรถยนต์อย่างแท้จริง
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 จากความสำาเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประสิทธิภาพ นำามาสู่ข้ันตอนของการ
พัฒนาเทคนิคการคงสภาพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ครีม
อเนกประสงค์ ภายใต้แบรนด์ “TIP” เพ่ือจำาหน่ายเป็นทางเลือกให้กับธุรกิจบริการดูแลรักษา
รถยนต์เป็นหลัก

 ความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่เคยปรากฎในท้องตลาดมาก่อน ทำาให้ ครีม
อเนกประสงค์ “TIP” ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้จัดจัดหน่ายน้ำามันคาสตรอลภาคกลาง ซ่ึง
ต้องการนำาผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดทางการตลาดในการส่งออก ซ่ึงเธอมองว่า เป็นข้อเสนอท่ีน่า
สนใจ อย่างไรก็ตาม การท่ีจะนำาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นออกไปจำาหน่ายในต่างประเทศน้ัน 
การมีแค่อนุสิทธิบัตรอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอท่ีจะคุ้มครองไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบ
สินค้า ด้วยเหตุน้ีทำาให้ พรทิพย์ ตัดสินใจชะลอท่ีส่งสินค้าออกต่างประเทศ จนกว่าจะได้รับสิทธิ
บัตรสินค้าเพ่ือยืนยันความม่ันใจ โดยสินค้าในล็อตแรกคาดว่าจะวางขายในประเทศอย่างเป็น
ทางการได้ในช่วงปลายปี 2555

 พรทิพย์ มองว่า การท่ีเธอตัดสินใจพัฒนานวัตกรรมครีมเคลือบเงารถยนต์จากน้ำามันรำา
ข้าว ถือเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเหลือท้ิงจากภาคการเกษตรได้ถึง 100%  และ
เป็นการพัฒนาสินค้าจากธรรมชาติด้วยฝีมือคนไทย ท่ีช่วยเก้ือกูลระบบเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
ทำาให้การทำาเกษตรปลอดสารขยายตัวจากราคาผลผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อีกท้ัง เป็นจุดเร่ิมต้นใน
การพัฒนาการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ท่ีผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์ ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นและมีความเป็นไปได้ทางการตลาดสูงในอนาคต
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 ปัญหาขยะจากผ้าอ้อมสำาเร็จรูป ท่ียากต่อการกำาจัด ทำาให้ วิฑูรย์ ปัญญากุล ประธาน
สหกรณ์กรีนเนท จำากัด ตระหนักและมองเห็นโอกาสในการทำานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดย
เลือกท่ีจะพัฒนาผ้าอ้อมสำาเร็จรูป ท่ีทำาจากผ้าฝ้ายอินทรีย์ เป็นสินค้าต้นแบบ ด้วยหวังว่าธุรกิจ
ของเขาจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดขยะอันตราย ท่ีเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค และเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

ผ้าอ้อมอินทรีย์
สหกรณ์กรีนเนท 

 ผ้าอ้อมจากผ้าฝ้ายอินทรีย์สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเป็น 
นวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของสังคมเมืองในปัจจุบัน  
และสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากเส้นใยสังเคราะห์ท่ีมีปริมาณสูง
ถึง 18,000 ล้านช้ินต่อปีให้ลดจำานวนลงได้

สหกรณ์กรีนเนท
6 ซอยพิบูลอุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสาร 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท์: 02-277 9380-1 โทรสาร: 02-277 9654



143

“การสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์

 จากผ้าฝ้ายธรรมชาติที่ครบวงจร

 ช่วยเปิดตลาดให้กว้างขึ้น โดยผ้า

 ฝ้ายอินทรีย์มีข้อดีคือผลิตจากฝ้าย

 ที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่

 ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีกำาจัดแมลง

 และวัชพืช แต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือสาร

 ไล่แมลงอินทรีย์แทน ผ้าทอต้องไม่

 ฟอกให้ขาวด้วยสารเคมี และย้อม

 ด้วยสีที่สกัดจากพืชธรรมชาติเท่านั้น”
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 วิฑูรย์ บอกว่า ผ้าอ้อมสำาเร็จรูปสำาหรับเด็ก 
เป็นรอยเท้าของขยะต้ังแต่เกิดจนกระท่ังส้ินวัฏจักร
ชีวิต เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้เวลานานในการ
ย่อยสลาย สร้างผลกระทบต่อโลก และส่ิงแวดล้อม
อย่างมาก โครงการดังกล่าวเกิดข้ึนจากความร่วม
มือของโครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์
ป่าภูหลวง ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
สำานักงานประเทศไทย และมูลนิธิเลยเพ่ือการ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 เขา อธิบายว่า หลักการของการผลิตฝ้าย
ในระบบเกษตรอินทรีย์ คือการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุ
ท่ีไม่ใช่เมล็ดพันธ์ุฝ้ายดัดแปลงทางพันธุกรรม โดย
การเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุฝ้ายพ้ืนบ้าน เน้นการปลูก
พืชร่วม เช่น ปลูกฝ้ายในบริเวณใกล้กับแปลงข้าว 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก แทนปุ๋ยเคมี ป้องกันแมลง
ศัตรูฝ้ายโดยวิธีกล เช่น กับดัก การจับ และการล่อ
แมลงด้วยไฟ ตลอดจนจัดทำาระบบควบคุมภายใน 
(internal control system) เพ่ือตรวจประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ในโครงการ
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 โครงการดังกล่าวทำาให้เกิดการผลิตเส้นใยฝ้ายในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังการป่ันทอ 
ฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติ และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบต่าง  ๆซ่ึงกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การทำานวัตกรรมผ้าอ้อมอินทรีย์คร้ังแรกในประเทศไทย

 หลังจากท่ีสหกรณ์กรีนเนทได้เร่ิมต้นพัฒนาต้นแบบผ้าอ้อมจากผ้าฝ้ายอินทรีย์ และทดลอง 
ตลาด ทำาใหพ้บขอ้เสียของผา้ออ้มจากผา้ฝา้ย อาท ิทำาใหเ้กิดผดผา้ออ้มไดง้า่ย ผูใ้ชจ้งึตอ้งมี
ความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน อีกท้ังพ่อและแม่ยังคุ้นเคยกับการใช้ผ้าอ้อมสำาเร็จรูป ทำาให้
ในข้ันตอนของการตลาดต้องให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ความต้ังใจของ
เขายงัไมจ่บลงแค่นัน้ หลงัจากทีเ่ขาตดัสนิใจพฒันาผา้ออ้มอนิทรยีใ์นก้าวตอ่ไป จากผา้ออ้ม 
ทีท่ำาจากผา้ฝา้ยทอมอื กลายเปน็ผา้ยดืเพือ่ใหใ้ชง้านไดส้ะดวกขึน้ ซีง่อยูใ่นกระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในข้ันตอนการตัดเย็บ 
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 วฑิรูย ์บอกวา่ คนรุน่ใหมห่นัมาใส่ใจสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ในแงข่องการตลาดสามารถ
พฒันาผลติภณัฑใ์นรปูแบบของขวญั ของฝากสำาหรบัเด็กแรกเกดิ ท้ังผา้ออ้ม ปลอกหมอน 
เส้ือผ้าเด็ก ถุงมือ ถุงเท้า ท่ีทำาจากวัตถุดิบอินทรีย์ เป็นต้น

 การทำานวัตกรรมดังกล่าวสามารถลดการนำาเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำาเร็จรูปจากต่าง
ประเทศ ซึง่โดยเฉลีย่แลว้ทารกหนึง่คนจะตอ้งใชผ้า้ออ้มถงึ 8,000 - 10,000 ชิน้ ก่อนทีจ่ะ
สามารถขับถ่ายในห้องน้ำาได้เอง และยังสามารถลดผลกระทบจากอาการแพ้สารดูดซับน้ำา และ
สารฟอกขาว ในผ้าอ้อมสำาเร็จรูป ซ่ึงเป็นอันตรายต่อผิวหนังของทารก อีกท้ังผ้าฝ้ายท่ีนำามาใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของสหกรณ์กรีนเนทส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึง
เป็นฝ้ายท่ีมีเส้นใยส้ัน และโรงงานทอผ้าไม่นิยมนำามาใช้ เน่ืองจากทำาให้เกิดปัญหากับเคร่ืองจักร 
จึงนับเป็นช่องทางใหม่ในการใช้ประโยชน์จากผ้าฝ้ายไทย โดยนำามาทอเป็นผ้ายืด เส้ือโปโล เพ่ิม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

วิฑูรย์กล่าวย้ำา และบอกว่า การใช้ผ้าฝ้ายอินทรีย์เป็นวัตถุดิบหลักจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าฝ้ายไทย 
เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยต้องนำาเข้าฝ้ายจากต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจหลีกเล่ียงฝ้ายดัดแปลง
พันธุกรรม หรือจีเอ็มโอได้

“ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอินทรีย์นับเป็นตลาดใหม่ของสินค้าอินทรีย์ เมื่อ

เทียบกับสินค้าอินทรีย์ในกลุ่มอาหาร และเครื่องสำาอางที่กำาลังมาแรง

ในต่างประเทศ”
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Organic Services
ธุรกิจที่น่าจับตามอง
• รีสอร์ทและร้านอาหารอินทรีย์

• ร้านกรีนต้นแบบ

• ระบบผลิตปลอดสาร

• ตรามาตรฐานผลิตอินทรีย์ไทย
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 กระแส “กรีน” ทำาให้ธุรกิจต้องปรับตัวหันมาใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจ
บริการอย่างโรงแรมหรือรีสอร์ท ท่ีเคยดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วยการออกแบบตกแต่งสถานท่ี และ
บริการช้ันเลิศ ยังต้องหันมามองกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน ทันทีท่ีแนวคิดของผู้บริโภคเปล่ียน 

“รีสอร์ทและร้านอาหารอินทรีย์”
บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำากัด

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับส่ิงแวดลอ้ม ทำาให ้ชชัพล พทิยาธคิณุ 
กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั จติตรงเรยีลเอสเตด็ จำากดั ผูค้ร่ำาหวอดอยู่
ในธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มพีืน้ความรูด้้านเกษตรอนิทรยีเ์ปน็ทุน
เดิม มองเหน็ถงึโอกาสและความท้าทายในการผลกัดัน “โครงการ
รสีอรท์และรา้นอาหารอนิทรยี”์ ใหเ้กิดขึน้จรงิในประเทศไทย โดย
มองวา่จะเปน็โอกาสทีดี่ ในขณะท่ีคนท่ัวโลกกำาลงัตืน่ตวักับปญัหา
สิ่งแวดล้อม

บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำากัด 
89/170 หมู่ 3 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์: 02-551 2058
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“รีสอร์ทและร้านอาหารอินทรีย์”

“ที่ยุโรปเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่อาหาร แต่คือ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งตัวผม

เองมองถึงการใช้พลังงานสีเขียว การท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หรือแม้แต่การ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับชุมชน”



152

 นัน่เปน็เหตผุลท่ีทำาให ้เขา ตดัสินใจปกัธง “สรสีมยุ” บทิูกรสีอรท์ 4 ดาว บนเกาะสมยุ ใหเ้ปน็
รสีอรท์เกษตรอนิทรยีแ์หง่แรกในประเทศไทย ภายใตก้ารสนบัสนนุของสำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิที่
ตอ้งการรว่มศกึษาความเปน็ไปได้เก่ียวกับการดำาเนนิการโครงการรสีอรท์เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทย 
โดยหลากหลายแนวคิดสเีขยีวถกูนำามาปรบัใช้จนประสบผลสำาเรจ็ และสรา้งชือ่ใหกั้บประเทศ ในฐานะ
รสีอรท์เกษตรอินทรยี ์แหง่แรกในเอเชยี การนัตมีาตรฐาน Eco-Social Resort โดยหนว่ยานตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานจากประเทศอิตาลี

 โครงการต้นแบบรีสอร์ทและร้านอาหารอินทรีย์ เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม 
ด้านการบรกิาร เพือ่ส่งเสรมิตลาดเกษตรอินทรยีท่ี์ใชว้ตัถดิุบภายในประเทศ ในรปูแบบของการเกษตร
แบบ เพอรม์าคลัเจอร ์(permaculture) ซึง่มกีารวางแผน ออกแบบการเพาะปลกู การจดัการผลผลติ 
และชมุชน โดยเนน้การใช้ทรพัยากรและพลงังานอยา่งเหมาะสมรว่มกันได้อยา่งยัง่ยนื แตก่วา่จะมาถงึ
วนันี ้ชชัพล ได้ใชเ้งนิลงทนุไปไมต่่ำากวา่ 42 ลา้นบาท เพือ่พฒันาระบบเกษตรอนิทรยีใ์หส้มบรูณแ์บบ
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ในทกุด้าน โดยมสีำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) สนบัสนนุท้ังในส่วนงบประมาณ เพือ่ชว่ย 
แบกรับความเส่ียง และข้อมูลทางวิชาการ จากผู้เช่ียวชาญท่ีช่วยเปิดมุมมองการทำาเกษตรอินทรีย์ให้กว้างข้ึน 
เริม่ตัง้แตป่รบัปรงุพืน้ทีใ่หเ้ปน็เกษตรอินทรยี ์(Organic farming) ไมใ่ชส้ารพษิในการเพาะปลกูพชื ดีไซน์
การออกแบบโรงแรม รา้นอาหารใหใ้ชพ้ลงังานนอ้ยทีส่ดุ ตลอดจนนำาเอาพลงังานทดแทน อาท ิพลงังาน
น้ำา พลงังานลม พลงังานจากแสงอาทติย ์หรอืแมแ้ตพ่ลงังานจากคลืน่มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสุด อกีทัง้
ให้ความสำาคัญกบัการบำาบดัน้ำาเสยี แยกขยะ โดยอาจนำามาผลติเปน็พลงังานชวีมวลเพือ่ใช้เปน็ก๊าซหงุตม้ 

 ขณะเดียวกัน เขาได้ใหค้วามสำาคญักับวฒันธรรมท้องถิน่ โดยนำางานฝมีอืจากคนในชมุชนมาใช้
ประดับตกแตง่ภายในรสีอรท์และรา้นอาหาร ตลอดจนเลอืกใชว้ตัถดิุบในทอ้งถิน่ เชน่ นำาอฐิมาปพูืน้ นำา
กระเบือ้งดินเผามาใชม้งุหลงัคา จานชามท่ีทำาจากเซรามคิ เครือ่งครวัดินเผา และโคมไฟกระดาษจากฝมีอื
ชาวบ้าน ตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
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“ผลลัพธ์จากการทำานวัตกรรมการจัดการด้าน

เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ได้รับมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และเป็นรีสอร์ทแรกที่เอเชีย

ที่ได้รับการรับรอง Zero Carbon Footprint ซึ่งจะ

เป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจต่อไป” 
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 ชัชพลกลา่วย้ำา และบอกวา่ แมก้ารลงทนุทำาเกษตรอนิทรยีจ์ะมตีน้ทนุคอ่นขา้งสูง แต่
ผลตอบแทนทีไ่ด้กลบัคุ้มค่าเมือ่ลกูค้าจากยโุรป โดยเฉพาะกลุม่สแกนดิเนเวยี และองักฤษ 
ยนิดีท่ีจะจา่ยเพือ่แลกกับความพอใจท่ีพวกเขาจะได้รบักลบัไป โครงการรสีอรท์เกษตรอนิทรยี์
ทีเ่กาะสมยุแหง่นีเ้ปน็เพยีงพืน้ท่ีนำารอ่ง โดยในอนาคตอนัใกล ้แนวคิดนีก้ำาลงัจะขยายไปอกี 4 
พืน้ที ่คือ เกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์าน ีเกาะลนัตา จ.กระบี ่จ.นครราชสมีา และ จ.เชยีงใหม ่
ซึง่จะชว่ยยกระดับและสง่เสรมิธรุกจิเกษตรอนิทรยีใ์นภาคบรกิารใหกั้บประเทศ อกีทัง้เปน็ตน้
แบบของการขยายผลรปูแบบธรุกจิรสีอรท์และรา้นอาหารอนิทรยีใ์หก้บัภมูภิาค และการรว่ม
ทุนกับนักลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งเขามองว่าจะเป็นโอกาสที่ท้าทาย

 ขชัพล กลา่วทิง้ทา้ยวา่ การทีป่ระเทศไทยจะขบัเคลือ่นแนวคิดการทำาเกษตรอนิทรยีไ์ป
ถงึจดุหมายได้อยา่งยัง่ยนืนัน้ ปจัจยัสำาคญัตอ้งมากจากการมสีว่นรว่มจากภาคชมุชน การวจิยั
และสง่เสรมิพชืท้องถิน่ รว่มไปกับการพฒันาชมุชน จะชว่ยสรา้งความมัน่ใจในฐานทรพัยากร 
ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญของการทำาเกษตรอินทรีย์
 
 ในขณะทีค่นทัว่โลกกำาลงัสนใจกับเรือ่งราวของเกษตรอนิทรยี ์“ไทย” ในฐานะประเทศ
ทีม่ศัีกยภาพด้านการทอ่งเท่ียวและฐานเกษตรกรรมทีม่คีวามหลายหลายด้านการผลติ ควร
หนักลบัมามองถงึจดุเด่นทีม่อียูเ่ปน็ทนุเดิม และสง่เสรมิใหถ้กูทาง ซึง่เชือ่วา่จะนำาพาประเทศ
ให้ก้าวไปถึงจุดหมายได้ไม่ยาก
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 “สินค้ากรีนอยู่ใน sector ท่ีกำาลังโต แต่จะโตอย่างไรให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน” กลาย
เป็นคำาถามท่ีค้างคาใจ “วัลลภา แวนลิเลียนส์วาร์ด” ผู้จัดการบริษัท สวนเงินมีมา จำากัด ท่ีเดิน
หน้าสร้างมาตรฐานร้านกรีนต้นแบบ สู่เครือข่ายร้านกรีนระดับประเทศ

“ร้านกรีนต้นแบบ”
บริษัท สวนเงินมีมา จำากัด

 จากจดุเริม่ตน้ของมมุขายสนิคา้กรนีในรา้นหนงัสือขนาด
ยอ่ม เมือ่ 5 ปก่ีอน ผลตอบรบัท่ีดีจากลกูค้าทำาใหเ้ธอตดัสนิใจขยาย
กิจการรา้นกรนีเตม็รปูแบบ ภายใตร้ะบบการจดัการคณุภาพ และ
สรา้งมาตรฐานรา้นขายผลติภณัฑสี์เขยีวทีเ่หนอืกวา่รา้นค้าปลกี
ทัว่ไป เธอ ใหม้มุมองวา่ ปญัหาของรา้นจำาหนา่ยสนิค้ากรนีของ
ไทย ณ ปจัจบุนั มอียูก่วา่ 50 รา้น โดยสว่นใหญม่กัประสบปญัหา
ด้านการขาย เนือ่งจากไมม่รีะบบการจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ ทำาให้
ลบจุดเด่นของสินค้าที่เหนือกว่าร้านค้าทั่วไป

บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำากัด 
89/170 หมู่ 3 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์: 02-551 2058
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“ร้านกรีนต้นแบบ”

“การทำาร้านกรีนให้ประสบ

ความสำาเร็จได้นั้น ต้องเริ่ม

ต้นจากการสร้างจุดเด่น 

เพื่อยกระดับคุณภาพของ

สินค้าให้เห็นเด่นชัด เช่น ใช้

สีเป็นเครื่องหมายกำาหนด

ประเภทของสินค้า พัฒนา

ระบบการจัดการหน้าร้าน 

ตลอดจนมองหาแหล่งที่มา

ของวัตถุดิบ” 
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 เธออธิบายว่า สีสามารถใช้เป็นตัวกำาหนดรูปแบบของสินค้าได้อย่างชัดเจน เช่น “สีเขียว
เข้ม” หมายถึงสินค้าออร์แกนิค “สีเขียวกลาง” หมายถึงสินค้ากรีนท่ีไร้สารเคมี และ “สีเขียวอ่อน” 
คือสินค้าปลอดภัย ทำาให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงระดับและคุณภาพสินค้าท่ีแตกต่างกัน

 สินค้ากรีนมีผลิตได้หลายรูปแบบ ต้ังแต่ผลิตในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ไปจนถึง
สินค้ากรีนท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการรายย่อย และสินค้ากรีนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานท้ังในและ
ต่างประเทศ คุณสมบัติท่ีแตกต่างกันเหล่าน้ีควรได้รับการคัดสรรอย่างชัดเจน เพ่ือผู้บริโภคจะได้
ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสินค้ากรีนมากข้ึน

“ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าสีเขียว ช่วย

สนับสนุนการพัฒนาสินค้ากรีนให้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ยังคงจำากัดอยู่ที่

สินค้าในกลุ่มอาหาร ขณะที่ผลิตภัณฑ์กรีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันที่

มีมากกว่า 100 รายการ ยังมีให้เลือกไม่มากนัก”

 เธอกล่าว และบอกว่า ร้านกรีนต้นแบบคือจุดเร่ิมต้นของการเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์
คุณภาพมาวางจำาหน่าย เพ่ือเป็นกลไกผลักดันให้ผู้ผลิตเดินหน้าพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพอย่างต่อ
เน่ือง จากแนวคิดร้านกรีนต้นแบบ ทำาให้ในช่วง 2 ปีท่ีผ่าน มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการร้าน
กรีนกว่า 30 แห่ง สร้างเป็นเครือข่ายร้านกรีนเพ่ือยกระดับมาตรฐานร้านกรีนในประเทศไทย ร่วม
กับสำานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. และสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เพ่ือเป็นช่องทางการเช่ือมโยงผลผลิตและสินค้าจากผู้ผลิตและผู้แปรรูปมาสู่ผู้บริโภคหรือผู้
ซ้ือสินค้าให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่ีดีท้ังต่อสุขภาพ สังคมและส่ิงแวดล้อม

 ร้านกรีนต้นแบบน้ี นอกจากการสร้างความชัดเจนเก่ียวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ในร้านก
รีนแล้ว ยังพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านกรีนให้ได้มาตรฐานท่ีควรจะเป็นในเร่ืองความเป็น
อินทรีย์ของร้านกรีน  นับเป็นส่ิงใหม่ท่ียังไม่มีมาตรฐานร้านกรีนในเชิงอินทรีย์เกิดข้ึนในประเทศ 
โดยให้ความสำาคัญกับการจัดระบบสมาชิกและกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เพ่ือการเติบโตของผู้
บริโภคสีเขียว ได้แก่ การจัดเสวนาให้ความรู้แก่ผู้บริโภค พร้อมกันน้ียังได้เดินหน้าทำาแผนธุรกิจ
ร้านกรีนต้นแบบและโมเดลทางธุรกิจท่ีทำาให้เป็นจริงได้
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“การรับรองมาตรฐานร้านกรีนจะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากกว่า

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการจัดการร้านที่ชัดเจน ปูพื้นฐานให้

คนที่สนใจทำาอาชีพอิสระร้านกรีนสามารถเพิ่มเติมรายการสินค้ากรีนที่มี

คุณภาพในชั้นวางสินค้าให้เพิ่มขึ้นทุกปี” 

 เธออธิบาย และบอกว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจสินค้าออร์แกนิคมากข้ึน ท้ัง
ในมุมของผู้บริโภค ตลอดจนเจ้าของธุรกิจท่ีต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านกรีน โดยท่ีร้านกรีน
สวนเงินมีมา ร้าน Health Me และร้าน URBAN-TREE ในฐานะร้านกรีนรุ่นบุกเบิกพร้อมทำา
หน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียง

 วัลลภา บอกว่า ร้านกรีนสามารถต่อยอดสินค้าสีเขียวต่อไปได้ไม่รู้จบ โดยยกตัวอย่างร้า
นกรีนสวนเงินมีมาท่ีเปิดให้บริการเต็มรูปแบบมาในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่านมา และได้ขยับขยายจาก
การขายสินค้ากรีน มาเสิร์ฟอาหารปลอดสารพิษ ผลิตจากวัตถุดิบออร์แกนิค เพ่ิมทางเลือกสี
เขียวให้กับผู้บริโภค

 ความสำาเร็จของร้านกรีนต้นแบบสามารถขยายแหล่งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ท่ีได้
มาตรฐาน เป็นโมเดลร้านกรีนไปท่ัวประเทศ ก่อให้เกิดการขับเคล่ือนกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์
อินทรีย์อย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อเน่ืองไปยังการขยายผลในภาคการผลิต สร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ท่ีคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า
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 เป้าหมายท่ีจะทำาให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้น้ัน เกษตรกรต้องมีความคิดท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ และมองคำาว่าเกษตรกรรมไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีถ่ายทอดมาแต่
บรรพบุรุษ คำาพูดดังกล่าวกล่ันกรองมาจากความคิดของ พิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ผู้ก่อต้ังธุกิจให้
บริการวิชาการและให้คำาปรึกษาด้านการผลิตพืชปลอดภัยต่อสารเคมี และพืชอินทรีย์ ตามหลัก
ของเกษตรอินทรีย์เชิงผสมผสาน (Organic Integrated Cropping Management; Organic ICM) 
รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ภายใต้ช่ือบริษัท ไบโอ-อะกริ จำากัด

“ระบบผลิตปลอดสาร”
บริษัท ไบโอ-อะกริ จำากัด

 เธอใหค้ำาจำากัดความของคำาวา่ “เกษตร” คือ “วทิยาศาสตร”์ 
เนือ่งจากโดยพืน้ฐานของเกษตรกรรม มาจากสว่นประกอบของ
วทิยาศาสตรใ์นสาขาตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ ชวีวทิยา เคม ีและฟสิกิส ์
ซึง่หากจบัหลกัการทีม่อียูไ่ด้ จะสามารถควบคุมการผลติเพือ่รองรบั
กับการจำาหนา่ยในเชิงพาณชิย ์และแกไ้ขปญัหาท่ีเกดิขึน้กบัภาค
เกษตรกรรม ซึง่ทีผ่า่นมาเกษตกรมกัใช้ประสบการณเ์ขา้มาแก้
ปญัหา มากกวา่การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีสง่ผลใหผ้ลผลติเกิดความเสียหาย หรอืมคุีณภาพต่ำากวา่
มาตรฐานส่งออก

บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำากัด 
89/170 หมู่ 3 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์: 02-551 2058
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“แนวทางของบริษัทคือการนำาเอา

องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์มาจับ

ในเรื่องกระบวนการผลิต เอาหลัก

การตลาดและการจัดการมาจับกับ

การดูแลผลผลิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด ตลอดจน

ดูแลในเรื่องราคาสินค้าบนพื้นฐาน

ทางวิชาการที่มารองรับ โดยระบบ

การปลูกจะได้รับการพิจารณาและคัด

เลือกอย่างเหมาะสม และดูแลติดตาม

ผลอย่างใกล้ชิดจากทีมผู้เชี่ยวชาญ 

และนักวิชาการที่ปรึกษาโครงการ”
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 การท่ีเกษตรกรจะประสบความสำาเร็จ
จากการผลิตพืชอินทรีย์ได้น้ัน มาจากหลาย
ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น การ
บริหารจัดการบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ระบบการผลิต เทคโนโลยีท่ีนำามาใช้ในการผลิต 
ปัจจัยการผลิตและการแปรรูป  การวางแผน
การผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ผู้ส่งเสริมการผลิตและผู้เช่ือมโยงผู้ผลิต
กับผู้ส่งออก และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
เป็นต้น

 จากแนวคิดดังกล่าว นำามาสู่การพัฒนา
ระบบการผลิต ท่ีนำาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาเป็นแม่บท ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของดิน ธาตุ
อาหาร การตรวจวิเคราะห์โรคพืชและแมลง
ศัตรูพืช โดยมีนักวิชาการเข้ามาดูแล ตลอดจน
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลาง
ท่ีทำาให้สินค้าขายไม่ได้ราคา เพ่ือให้สอดรับกับ
การเพาะปลูกพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
ซ่ึงปัญหาท่ีพบในปัจจุบันคือผลผลิตท่ีได้ไม่
สม่ำาเสมอ ทำาให้การผลิตในเชิงพาณิชย์ไม่
ประสบผลสำาเร็จ นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านการ
ตลาด คุณภาพสินค้าและปริมาณความต้องการ
สินค้าของผู้บริโภคอีกด้วย

 เธอบอกว่า บริษัท ไบโอ-อะกริ จำากัด 
จัดต้ังข้ึนเพ่ือให้บริการวิชาการและให้คำาปรึกษา
ด้านการผลิตพืชปลอดภัยต่อสารเคมี หรือ พืช
อินทรีย์ ตามหลักของเกษตรอินทรีย์เชิงผสม
ผสาน  ให้กับเกษตรกรในลักษณะการบริหาร
งานครบวงจร  โดยมีการพัฒนาชุดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตพืชเฉพาะกลุ่ม ด้วยวิธี
ทางธรรมชาติ
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 รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ คือให้คำาปรึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจและมีความต้ังใจจะทำาเกษตรกรรม
ปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือภาคเอกชนท่ีสนใจทำาเกษตรอินทรีย์ และภาครัฐท่ีพร้อม
ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ทำาการเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ี โดยหน้าท่ีหลักคือให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เกษตรกร โดยลงพ้ืนท่ีตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

 การดำาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย ฝ่ายท่ีปรึกษา และฝ่ายบริหารกิจการ ซ่ึงมีหน้า
ท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความสามารถ และพร้อม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยต่อสารเคมีแบบเกษตรอินทรีย์เชิงผสมผสาน มีการ
ติดตามสถานการณ์การผลิตและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกของบริษัท ด้วยทีมผู้
ช่วยนักวิจัยของบริษัท และนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ ท่ีปรึกษาโครงการ ตลอดจนฝ่ายการตลาด 
และฝ่ายประสานงาน มีการรับรอง (ประกัน) ราคาและการติดต่อประสานกับบริษัทรับซ้ือ เพ่ือ
สร้างความม่ันใจและแรงจูงใจให้แก่ทีมเกษตรกรผู้ผลิต

 พิมพ์พนิต บอกว่า เกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจมากข้ึนในกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม 
และรีสอร์ท ท่ีต้องการมีออร์แกนิคฟาร์มเป็นของตัวเอง เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาเย่ียมชม และเข้า
พัก ตลอดจนใช้ผลผลิตออร์แกนิคในการประกอบอาหารให้กับลูกค้า ไม่เพียงเท่าน้ันแนวคิดน้ียัง
กระจายไปอีกหลายบริษัท ท่ีมีแนวคิดท่ีจะทำาแปลงผักและผลไม้ออร์แกนิคเพ่ือผลิตป็นของขวัญ
ให้กับลูกค้า รวมถึงนำาผลผลิตท่ีได้ไปแปรรูปเป็นน้ำาผัก น้ำาผลไม้ต่อไปในอนาคต
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“แนวคิดของบริษัท ไบโอ-อะกริ จำากัด นับเป็นนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ 

หรือ Business solution ที่จะช่วยให้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเดินหน้าไป

ได้เร็วขึ้น จากปัจจุบันที่เติบโตอย่างช้าๆ เพราะเดินมาผิดทาง”

“เป้าหมายของบริษัท ไม่ได้ประเมินค่าจากตัวเงิน แต่วัดผลสำาเร็จได้จาก

การรักษาฐานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การมีรายได้เพิ่มขึ้น

ของเกษตรกร ซึ่งแสดงถึงความมั่นคง และอีกหนึ่งเป้าหมายสำาคัญคือ

ทำาให้ผักอินทรีย์ที่ผลิตได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับผักที่ผลิตโดยใช้สารเคมี” 

 เธอกล่าว และบอกว่า บริษัทได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.) ในโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เพ่ือลงพ้ืนท่ีนำาร่องท่ีจังหวัดนนทบุรี ในรูปแบบของ
การเรียนการสอน โดยนำาตัวอย่างปัจจัยการผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปเผย
แพร่ในพ้ืนท่ีจริง 

 ความต้ังใจดังกล่าวทำาให้ ไบโอ-อะกริ เป็นหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานแรกและหน่วย
งานเดียวของประเทศท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
ครบวงจร ท้ังด้านการบริหารการจัดการ การดูแลการผลิต ประกันราคา ตลอดจนการตลาด 
สร้างแบรนด์ ส่งสินค้าให้กับ Supplier โฮมเฟรชมาร์ท เลม่อนฟาร์ม ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
กูร์เมต์  ซ่ึงปัจจุบันมีร้านท่ีสนใจสินค้าอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ

 เธอกล่าว และว่า ณ ปัจจุบัน ไบโอ-อะกริ เป็นเพียงบริษัทเดียวท่ีเร่ิมต้น และยืนหยัดอยู่
ในธุรกิจให้คำาปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร โดยส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสดีหากบริษัท
อ่ืนจะให้ความสนใจ หันมาทำาธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงให้เกษตรกร ซ่ึงจะทำาให้
ความฝันของประเทศไทยท่ีจะเป็นครัวของโลกอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม
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 จุดเร่ิมต้นของการทำามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย เกิดข้ึนภายใต้การขับเคล่ือนของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และกลุ่มคนท่ีสนใจอาหารปลอดภัย ซ่ึงตระหนักดีถึงปัญหาการใช้สาร
เคมีในภาคเกษตรกรรม และต้องการหาทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว

“ตรามาตรฐานผลิตอินทรีย์ไทย”
สำานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

 จากแนวคิดในเบือ้งตน้ ทำาใหใ้นป ี2538 ได้มกีารก่อตัง้ 
สำานกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(มกท.) ขึน่เปน็ครัง้แรกใน
ประเทศไทยเพือ่ยกรา่งมาตรฐานสำาหรบักลุม่เกษตรกรสมาชกิที่
สนใจทำาการเกษตรแนวใหม ่โดยใชช้ือ่วา่ “มาตรฐานเกษตรทาง
เลอืก” นาถฤดี นาครวาจา ผูอ้ำานวยการมลูนธิมิาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เล่าย้อนถึงที่มา เธอยอมรับว่า มาตรฐานเกษตรทาง
เลอืกในยคุแรก ยงัไมอ่าจหลกีเลีย่งการใชส้ารเคมใีนการเพาะปลกู
ได้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์เนือ่งจากเกษตรกรยงัคงตอ้งการรายได้จาก
การขายผลติผลทางการเกษตรเปน็หลกั ทำาใหส้มาชกิหลายคน
เริม่มองวา่ มาตรฐานเกษตรทางเลอืก อาจยงัไมใ่ชค่ำาตอบสำาหรบั
ประเทศไทย

บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำากัด 
89/170 หมู่ 3 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์: 02-551 2058
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“การรับรองโดย IFOAM ช่วย

การรันตีว่ามาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ไทยมีความสอดคล้อง

กับมาตรฐานของยุโรป และ

สามารถตรวจรับรองตาม

เกณฑ์ของ IFOAM ได้ นั้นแปล

ว่า มกท. มีศัยภาพในการทำา

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ 

มกท. ที่ IFOAM รับรอง ตลอด

จนระบบการตรวจรับรองที่ 

IFOAM ให้แนวทางการทำางานที่

อยู่ภายใต้ระบบ IFOAM Cri-

teria หรือเทียบเท่ากับ ISO 

65  ซึ่งในปีถัดมา มกท. ก็ได้ทำา

มาตรฐาน ISO 65 ได้สำาเร็จ” 
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 จนกระท่ังมีการศึกษารูปแบบของการทำาเกษตรอินทรีย์ในประเทศแถบยุโรปอย่างจริงจัง 
โดย สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) หรือ IFOAM โดยข้อมูลท่ีได้ช่วยยืนยันว่า การทำาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี หรือท่ี
เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” น้ันสามารถเป็นจริงได้ ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีเข้าสู่แนวทางการผลิตด้วย
วิธีน้ี ยังคงมีรายได้ในการเล้ียงตนเองและครอบครัว 

 แนวทางดังกล่าว ทำาให้กลุ่มสมาชิกตัดสินใจยกเลิกมาตรฐานเกษตรทางเลือก และหัน
มาพัฒนามาตรฐานใหม่ โดยใช้ช่ือว่า “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” ของ มกท. ต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน

 นาถฤดี บอกว่า มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเร่ิมต้นอย่างจริงจังในปี 2542 ซ่ึงเป็นช่วง
เวลาเดียวกับท่ี  IFOAM เดินหน้าพัฒนาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เธอมอง
ว่า เป็นจังหวะเหมาะท่ี มกท. จะได้สมัครเข้ากลุ่ม และเหตุการณ์ในวันน้ัน ช่วยเปิดประตูให้
ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการขอรับรองมาตรฐานโดยระบบ IFOAM เป็นคร้ังแรก

 แต่กว่าจะออกมาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรได้น้ัน ต้องเข้มงวดในทุกกระบวน 
การผลิต ซ่ึงเป็นเหตุผลให้เกษตรกรรายย่อยท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
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  เธอยอมรับว่า เกษตรกรในยุคบุกเบิกมีเพียง 40 รายท่ีประสบความสำาเร็จและได้
รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสมาชิกท่ีเข้าร่วมกว่า 100 ราย แต่ก็ไม่ได้แปลว่า
เกษตรกรไทยจะย่อท้อ เพราะหลังจากท่ี มกท. ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เกษตรกรรายย่อย
ได้มีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง โดยมองหาตัวแทนสมาชิกเข้าสู่ระบบแทน 

 แนวทางดังกล่าวทำาให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดย
ผ่านกลุ่มสมาชิกท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงมีความเป็นไปได้มากกว่าท่ีเกษตรกรจะเดินหน้าเพียงลำาพัง 
ทำาให้ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย และผู้ประกอบการชาวต่างชาติอีก 
10 ราย จาก 33 กลุ่มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงใน 33 กลุ่มน้ี มีสมาชิกรวม
แล้วกว่า 3,000 ราย 

 เธอบอกว่า เป้าหมายหลักของการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือใบเบิกทางให้
สินค้าสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมต้นท่ีความต้องการสินค้าส่วน
ใหญ่มาจากผู้บริโภคชาวต่างชาติ ท่ีมีความเข้าใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี และต้องการ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากประเทศไทย ในขณะท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และยังไม่มีความ
ต้องการซ้ือสินค้าอินทรีย์

 อย่างไรก็ตาม สถาณการณ์ในปัจจุบันได้เปล่ียนไป คนไทยเร่ิมเข้าใจว่าเกษตรอินทรีย์คือ
อะไร ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนจากความร่วมมือเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเด่นชัด โดย
เป้าหมายใหญ่ของเกษตรอินทรีย์คือการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และการแข่งขันในตลาด
บนหรือโมเดิร์นเทรด ท่ีเร่ิมมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงข้ึนเช่นกัน
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“การที่ทุกคนเข้าใจเรื่อง

เกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้

ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบ

การ จะเป็นแรงผลักดันให้

อนาคตต้นทุนการผลิตลดลง 

วัตถุดิบมีความหลากหลาย

เพิ่มขึ้นจากปริมาณความ

ต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้

ประเทศไทยเข้มแข็ง และก้าวสู่

ศูนย์กลางของเกษตรอินทรีย์

โลกได้อย่างแท้จริง” ผู้อำานวย

การมูลนิธิมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ กล่าวทิ้งท้าย
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  เธอให้มุมมองว่า พ้ืนฐานของการทำามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยส่วนใหญ่จะเน้น
ไปท่ีวัตถุดิบจากภาคการเกษตร การแปรรูป และการเก็บเก่ียว ทำาให้เกิดเป็นมาตรฐานสากลมา
ต้ังแต่เร่ิมต้น ในขณะท่ีการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เช่น โคเน้ือ โคนม ไก่ไข่ หรือผ้ึง เป็น
เร่ืองท่ีเพ่ิมเติมมาภายหลัง จากความพยายามในการผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ของ
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้สามารถขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบรับรองของประเทศไทย 

 เป้าหมายของ มกท. คือต้องการให้ผู้บริโภคต่ืนตัว มีโอกาสได้บริโภคอาหารอินทรีย์
มากข้ึน และเข้าใจว่าจะเลือกซ้ืออาหารอินทรีย์ได้อย่างไร จากแหล่งไหน ซ่ึง มกท. พร้อมท่ีจะ
สนับสนุนทุกกิจกรรมท่ีนำาไปสู่เป้าหมายน้ัน เช่น การทำามาตรฐานร้านกรีนสำาหรับผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ ท่ี มกท. ได้เข้าใปช่วยทำามาตรฐานการรับรอง เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค

“มกท. เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวที่ให้บริการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ตลอดจนเป็นผู้นำาให้ประเทศอื่นๆ เช่น 

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ตัดสินใจสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์จาก IFOAM เช่นกัน ซึ่งเป็นการช่วยขยายมาตรฐานนี้ให้กระจาย

ออกไปในระดับภูมิภาค”

 นาถฤดีกล่าวย้ำา และบอกว่า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย มีบทบาท
สำาคัญในการช่วยผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงตลาดเกษตรอินทรีย์
โลกได้ เน่ืองจากท่ีผ่านมา มกท. ได้ให้บริการตรวจสอบ และสนับสนุนหน่วยงานด้านเกษตร
อินทรีย์ในประเทศต่างๆ  ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร โดยเฉพาะประเทศผู้นำา
เข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแถบยุโรป เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานท่ีประเทศไทยยังไม่มี ขณะท่ี มกท. 
พร้อมทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง

 ส่ิงท่ี มกท. อยากเห็นในอนาคต คือคนไทยได้บริโภคอาหารอินทรีย์อย่างแพร่หลาย ด้วย
ความเข้าใจมุมมองของผู้ผลิตท่ีดูแลใส่ใจ ตระหนักถึงการช่วยลดอาหารท่ีมีสารเคมี มากกว่าการ
เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเดียว และสามารถตัดข้อกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายสินค้าอินทรีย์ท่ีมี
ราคาแพงลงไปได้
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บทส่งท้าย
 บทสรุปจากตัวอย่างของธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ท่ีรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มน้ี เป็น
เพียงส่วนหน่ึงของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทยท่ี ณ ปัจจุบันได้กระจายอยู่ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 
ซ่ึงน่ายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ประกอบการไทยมีความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตหรือรูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรอินทรีย์ได้
เป็นจำานวนมาก ส่งผลให้ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกมีสูงมากข้ึน
ตามการพัฒนาของตลาดเกษตรอินทรีย์

 อย่างไรก็ตาม หลายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรอินทรีย์จำาต้องชะลอการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึง
หากลองวิเคราะห์ถึงปัจจัยเส่ียงท่ีผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยควรให้ความสำาคัญ
ก่อนท่ีจะตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ อาจจำาแนกได้เป็น 5 ประเด็นดังต่อไปน้ี

1) การปรับเปล่ียนจากเกษตรแบบท่ัวไปสู่เกษตรอินทรีย์
ช่วงแรกของการเร่ิมต้นธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ปัญหาท่ีสำาคัญ คือ คือการหาวัตถุดิบอินทรีย์ท่ีจะ
นำามาสร้างมูลค่าเพ่ิมปัญหา โดยถ้ามีความคิดในการเร่ิมต้นผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรและผู้ประกอบการมักพบปัญหาด้านงบประมาณในช่วงระยะปรับเปล่ียนเพ่ือเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน เน่ืองจากหลักการทางวิชาการและการตลาดยังไม่สามารถสร้างความม่ันใจใน
การผลิต และแรงจูงใจด้านราคา ได้เทียบเท่ากับเกษตรแบบท่ัวไป

2) กฎระเบียบ มาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง
การขอรับรองมาตรฐานจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ท้ังในด้านส่ิง
แวดล้อม สังคม และสุขภาพ ซ่ึงฉลากท่ีติดไว้บนผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวช่วยส่ือสารข้อมูลเหล่าน้ี
ไปสู่ผู้บริโภค นับว่าเป็นปัจจัยหลักในด้านการขับเคล่ือนกลไกด้านการตลาด และเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคในการจ่ายส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังช่วย
ปกป้องผู้ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ จากการแอบอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของระบบเกษตร
แบบท่ัวไป

ถึงกระน้ัน การขอรับรองมาตรฐานยังคงเป็นภาระอันหนักหน่วงสำาหรับเกษตรกร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผู้ผลิตรายย่อยท่ีใกล้เคียงจะได้รับมาตรฐาน เพราะต้องจ่ายค่าตรวจสอบรับรองและมี
ความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการขอรับรองมาตรฐาน
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นอกจากน้ียังมีความเห็นจากฝ่ังผู้ผลิตในประเทศกำาลังพัฒนาว่าสหภาพยุโรป อเมริกา และ
ญ่ีปุ่น ร่างมาตรฐานมาเพ่ือกีดกันทางการค้า โดยต้องการท่ีจะปกป้องผู้ผลิตในประเทศ และการ
ท่ีไม่มีการเทียบเคียงมาตรฐานท่ีมีความหลากหลายในแต่ละประเทศ ทำาให้ผู้ผลิตต้องขอรับรอง
มาตรฐานหลายมาตรฐาน ก่อให้เกิดต้นทุนด้านการผลิตสูงมากเกินความจำาเป็น และเสียเวลา
ในกระบวนการตรวจสอบรับรองท่ีซ้ำาซ้อน นอกจากน้ี หน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่
ไม่มีสาขาในบางประเทศ ทำาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมากข้ึน

ถึงแม้มาตรฐานจะมีประโยชน์มาก แต่ในปัจจุบันระบบการตรวจสอบ การขอรับรองมาตรฐาน 
และการรับรองระบบการตรวจสอบกลับยุ่งยากมากข้ึน จนเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อเกษตรกรราย
ย่อย ปัญหาหลักไม่ได้อยู่ท่ีว่าเกษตรกรจะผลิตตามมาตรฐานไม่ได้ แต่จะมาจากค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน
มากกว่า

3) การต่ืนตัวของผู้บริโภคและประเด็นด้านการตลาด
ในประเทศกำาลังพัฒนาผู้บริโภคยังมีความต่ืนตัวในการบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่มากเท่าท่ี
ควร ประเด็นหลักคือราคาท่ีสูงเกินไป ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วตลาดกลับรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าสถานภาพเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยเร่ิมแพร่หลาย
และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก การเร่ิมเข้ามามีส่วนแบ่งด้านการ
ตลาดในผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของบริษัทขนาดใหญ่ หรือการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจระบบ
การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์มากข้ึน ซ่ึงแง่มุมหน่ึงอาจเป็นข้อดีต่อการพัฒนาตลาดเกษตร
อินทรีย์ในประเทศ แต่ประเด็นท่ีต้องพึงระวังคือ เม่ือมีการแข่งขันสูง ย่อมต้องมีการแข่งขันกัน
ด้านราคา อาจส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกวัตถุดิบอินทรีย์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากห่วงโซ่
มูลค่าในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และจะนำาไปสู่ความขัดแย้งต่อหลักการเกษตรอินทรีย์ในมิติด้าน
ความเป็นธรรม ตามคำานิยามสากล

4) การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผู้ประกอบการและเกษตรกรในประเทศไทย ยังพบข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง  ๆท่ีจะ
สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มี
การรวมแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไว้อย่างชัดเจน และขาดการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัย งานวิจัยท่ีมีอยู่ขาดความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
ตลอดจนขาดผู้ให้บริการให้คำาปรึกษาเม่ือประสบปัญหาในการผลิตและการตลาด เหตุผลเหล่าน้ี
เอง ทำาให้การพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยไม่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดในช่วง
ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา



177

5) การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อจำากัดสำาคัญอีกประการหน่ึง คือภาครัฐและภาคเอกชนหันไปสนับสนุนเกษตรแบบท่ัวไป
มากกว่าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงการขาดนโยบายด้านการสนับสนุนงบประมาณในช่วงระยะปรับ
เปล่ียนซ่ึงต้องใช้เงินและเวลามาก จะทำาให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศถูกจำากัดไปโดย
ปริยาย4) การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้

 จาก 5 ปัจจัยเส่ียงท่ีกล่าวมา หากผู้ประกอบการสามารถลดปัจจัยเส่ียงได้ใน
ช่วงเร่ิมต้นของการทำาธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาไปสู่ผลสำาเร็จอย่างย่ังยืนท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ นอกจากน้ี “ความต้ังใจ” และ “ความ
หนักแน่น” นับว่าเป็นหัวใจสำาคัญของผู้ประกอบการและเกษตรกรในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
เพราะระหว่างท่ีดำาเนินธุรกิจ แน่นอนว่าจะต้องประสบกับปัญหา อุปสรรคมากมาย ท่ี
จะชักนำาให้หันกลับไปทำาการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแบบท่ัวไป หากหวังเพียง
ผลตอบแทนแบบฉาบฉวย ธุรกิจมักจะประสบปัญหาภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี ดังจะเห็น
ได้จากการแอบอ้างนำาเกษตรแบบท่ัวไป หรือเกษตรปลอดสารเคมี มาจำาหน่ายในราคา
ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เม่ือมีการตรวจสอบพบเจอ ผู้บริโภคจะขาดความเช่ือม่ัน
ต่อบริษัทหรือผู้ผลิตในระยะยาว เน่ืองจากผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มัก
ให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้บริโภคท่ัวไป และมีเครือข่ายท่ี
เช่ือมโยงถึงกันในวงกว้าง ดังน้ัน เร่ืองของ “ความจริงใจ” จึงมีความจำาเป็นจะต้องดำารงไว้
คู่กับคำาว่า “ธุรกิจ” หากคิดต้องการทำาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำาเร็จอย่างย่ังยืน

 เร่ืองท่ี สนช. อยากจะฝากไว้ในท้ายท่ีสุดน้ี คือ ประเด็นด้านการบูรณาการ และ
นโยบายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย หากต้องการผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำาด้านเกษตรอินทรีย์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมมีโอกาส
เป็นไปได้สูง อันเน่ืองมาจากความพร้อมทางด้านประสบการณ์การผลิต การแปรรูป 
การสร้างนวัตกรรม การรับรองมาตรฐาน การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ และ
การขับเคล่ือนเชิงนโยบาย แต่เม่ือไรก็ตามท่ีนโยบายขาดช่วงลง หรือมีนโยบายส่งเสริม
การดัดแปลงทางพันธุกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตรโดยขาดการควบคุมท่ีรัดกุมเข้ามา
แทนท่ี เม่ือน้ัน นอกจากประเทศไทยจะสูญเสียความเป็นผู้นำาด้านเกษตรอินทรีย์แล้ว ยัง
อาจหมายถึง “ทางตัน” ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า
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